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-------------------------------   

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๒๕ นาฬิกา 

 

  (ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ  วรปญญาอนันต ทาํหนาที่เปนประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  ทานเสนอวาทานมาแลวผมเริม่เลยดีไหมครบั ขอนําระเบยีบวาระที่ ๓  

หมวดที่ ๓ เลยนะครับ เชิญทานเลยครับ 

  นายจําเริญ  วราภรณ  :  ขออนุญาตกราบเรียนในหมวดที่ ๓ สวนทีท่ําความเห็นมา 

ก็เปนขอเสนอแนะใหทางอนกุรรมาธิการพจิารณาอีกทีหนึ่ง ผมมีความเห็นในมาตรา ๒๖ ซึง่เดิมทาง

อนุกรรมาธกิารไดใหคําจํากดัความเรื่องเจตนารมณในสวนตัวเขมวา การใชอํานาจใด ๆ ตองคํานงึถึง

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพเปนสําคัญ ผมเลยไปเปลี่ยนเปนสีแดง เปลี่ยนเปนสีแดง

เพื่อใหคณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาวาจะควรหรือไมควร หรือจะเอาคงเดิม หรือจะเอาของใหม  

โดยหลักการและเหตุผล ผมไดไปดูรัฐธรรมนูญหลาย ๆ ฉบับ ซึ่งไดเอาเนื้อหาแลวก็ใจความสาํคัญของ

มาตรา ๒๖ มาเขียนไวเปนสีแดง โดยเจตนารมณวา เพือ่ใหมีความชดัเจนในการรับรองและคุมครอง

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยจากการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร  

ที่เนนวา ชนชาวไทย เราไปดูตอน สสร. เขาประชุม เขามีคําวา ชนชาวไทย กับ ปวงชนชาวไทย คาํวา  

ชนชาวไทย หมายถงึบุคคลคนใดคนหนึ่งและทุกคนคือชนชาวไทย แตถาปวงชนชาวไทยไมไดเฉพาะ 

เจาะจงวาคนใดคนหนึง่ ซึ่งเดี๋ยวจะไปเกีย่วพนักับมาตรา ๒๘ ทีว่า คําวา บุคคล มันหมายถงึนิติบคุคล

ดวยหรือไม คณะบุคคลดวยหรือไม ผมเลยวางตรงนี้ไวเปนแนวคิดตรงนี ้เดี๋ยวจะขอใหอนุกรรมาธกิาร

พิจารณา ซึ่งพอไปดูมาตรา ๒๘ ผมไปบวกกับมาตรา ๒๘ เพื่อใหมนัสมัพันธกนั เพราะวามาตรา ๒๘ 

ในวรรคแรก บญัญัติไววา บคุคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซึ่งคําวา บุคคล ตรงนี้ผมคิดวา  

ผมเขาใจวา หมายถงึเฉพาะบุคคลซึ่งเปนชนชาวไทยเทานัน้ เพราะอะไร ที่ไปมองตรงนัน้เพราะวา 

คําวา ศักดิ์ศรีความเปนมนษุยเราจะไปใชนิติบุคคลไมได สวนคาํวา บุคคล ในวรรคสอง วรรคสาม และ

วรรคทาย คิดวานาจะหมายรวมถึงนิติบุคคล หรือคณะบุคคล หรือชุมชนที่บัญญัติแหงรัฐธรรมนญูนี ้
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ที่บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนญูนี้รับรอง ซึง่ในประเด็นตรงนี้ผมพยายามเปรียบเทยีบวาถาเกิดบุคคลตาม

วรรคแรกเปนนิติบุคคล นิตบิุคคลคงอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมได เพราะวาศกัดิ์ศรีความเปน

มนุษย เปนสิทธิพื้นฐานทีม่าหรือเปนบอเกดิของสิทธิและเสรีภาพตามหลักกฎหมายเยอรมันที่ผม

ศึกษามา สวนบุคคลในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคทาย ซึง่นาจะหมายความรวมถึงนิติบุคคล  

คณะบุคคล และชุมชน ทีบ่ทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนีรั้บรอง นี่คือเปนแนวคิดผม กข็อให 

อนุกรรมาธกิารพิจารณาวาเปนไปไดหรือเปนไปไมได เพราะวาในประเด็นตรงนี ้ในมหาวิทยาลัย 

มีนักศึกษาไปทําหัวขอ ไมวาเรื่องสารนิพนธ หรือเร่ืองวทิยานพินธ เพราะวาในฉบับ ๒๕๔๐ มนัทะเลาะ 

กันมาก และการประชุมของ สสร. ผมอานทุกครั้งที่ประชุม ไมมีใหคาํจาํกัดความวา บุคคล ใน 

มาตรา ๒๘ นี ้ทั้ง ๔ วรรคมันหมายถงึอะไร แตหลังจากนีม้าตราอื่น ๆ ไมมีปญหา เราอานแลว 

เราเขาใจไดเลย ไมวาเรื่องเสรีภาพของบุคคล หรือวาเรื่องสิทธิอ่ืน ๆ อานแลวเขาใจ แมแตสิทธิคน

พิการ เราก็เขาใจวาคือเปนบุคคลไมใชนิติบุคคล แตมาตรานี้ผมมองวามนัเปนมาตราที่มีถอยคําที ่

ทําใหสับสน เลยฝากไวใหอนุกรรมาธกิารพิจารณา ผมเอาใหจบของผมเลยนะครับ เพราะวาผมคงมี

ขอเสนอแนะไมกี่มาตรา สวนอื่นก็คงเห็นดวยตามที่อนกุรรมาธิการไดทําไว แลวกย็ังชมเชยวาทาํไว 

สุดยอดมาก  

  ตอไปผมเพิ่มในมาตรา ๓๐ คือในมาตรา ๓๐ ตรงเจตนารมณ ผมเพิ่มคําวา เพื่อ  

ไปนิดหนึง่ เพราะวาอยู ๆ แลวมันจะลอยไป เจตนารมณ เพื่อกาํหนดหลัก ผมเพิ่มไปนิดหนึ่งคําวา  

เพื่อ ถาอนกุรรมาธิการไมเหน็ดวยก็ไมเปนไรนะครับ  

  สวนในหมายเหตุในขอ ๑ คอืมาตรา ๓๐ เพิ่มคําขึ้นมา ๑ คํา คือ ความพิการ  

ในวรรคสาม เขาเพิ่มคําวา ความพิการ ไว ใน ๒๕๔๐ ไมมีครับ ซึ่งตรงนีก้ารเลือกปฏิบัติ ถึงแมถอยคํา

คําอ่ืน แมจะบอกวาสภาพทางรางกายและสุขภาพ ก็คือความพิการนัน่เอง แตไมไดเขียนไว แตในราง

ของป ๒๕๕๐ ไดเพิ่มไวครับ ตางกับ ๒๕๔๐ นิดหนึ่ง ผมเลยเพิ่ม แลวใหความหมายวา เพื่อให

ครอบคลุมถึงการปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล หมายถงึวา ความเปนคนพิการ เพิ่มมานิดหนึ่ง  

  ตอไปในมาตรา ๓๕   

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขอประทานโทษคะ คืออยางนี ้ดิฉันถาม

นิดเดียวนะคะ จากมาตรา ๓๐ ที่เรากาํลังจะผานไป เร่ืองความแตกตางเรื่องเพศ อยางไรก็ตามดิฉัน 

ติดใจมากเลย แตกตางระหวางชาย หญิง เหน็ดวยทัง้หมด อัตลักษณทางเพศดิฉันกไ็มทราบบุคคล 
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ประเภทไหน เพศสภาพ Gender ชาย หญิงนะ หลากหลายทางเพศดิฉันไมทราบวาอีกหนอย

รัฐธรรมนูญออกไปเชนนี้ ทานอภิปรายแลวสรุปวาอยางไร คนเหลานีท้ี่เราตองคาํนงึถึงตอไป  

อัตลักษณทางเพศ อยางดิฉันอัตลักษณมองเทาไรตัวเองก็เปนหญงิ มนัไมมีทางจะเปนชายไปได  

เพศสภาพ ดิฉันก็มีสภาพเพศเปนหญงิ ถงึใครจะเปนกะเทยเขาก็จะมีอยางใดอยางหนึ่งคือชาย 

หรือหญิง หลากหลายทางเพศมันมีอะไรกนัมากมายหรอืคะ เพราะเพศในโลกนีม้ันก็มี ๒ เพศเทานั้น 

คนมาถามดิฉันตอบไมไดเลย ทัง้ ๆ ที่เปนผูบันทกึเจตนารมณ ทานชวยกรุณานิดนะคะ ขอบคุณคะ 

  ประธาน  :  เดี๋ยวเราพิจารณารวมกนั เขาใจวากาํลังดหูลาย ๆ จุด แลวเดี๋ยวจะขอด ู

ทีละมาตรา ยงัไมผานครับทานอาจารยครับ ยังไมผานครับ เดี๋ยวตองมาไล เดี๋ยวจะดูเร่ืองนี้อีกครัง้หนึ่ง  

  นายจําเริญ  วราภรณ  :  ประทานโทษนะครับอาจารย คือเพียงแตแนวคิด เพราะวา

ผมรับอาสาไปศึกษาแลวไปแปลมา แลวกม็าเรียนใหอนกุรรมาธิการเพื่อพิจารณาแลวจะกลับเขาไป 

คณะใหญอีกครั้งหนึง่  

  ประธาน  :  คณะใหญไมเขาแลวครับ  

  นายจําเริญ  วราภรณ  :  ไมเขาแลวหรือ จบแลว แคนี้ผานเลย  

  ประธาน  :  คณะใหญไมเขาแลวครับ เมือ่เชาประชุมไป เชิญทานตอครับ 

  นายจําเริญ  วราภรณ  :  ตอไปเปนมาตรา ๓๕ ผมขอเพิม่เติมในหมายเหตุ ๑ ของเกา

คงเดิม แตเพิม่นะครับ เพิ่มไปวา โดยเพิม่เติมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพื่อไมใหผูใดนําไปเผยแพร

หรือนําไปใชโดยมิชอบ อันกอใหเกิดเสยีความ เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบคุคลผูเปนเจาของ

ขอมูลหรือเพื่อประโยชนสาธารณะ เหตุที่เพิ่มเพื่อใหไปรองรับมาตรา ๔๕ แลวกม็าตรา ๕๖ ซึ่งจะพูดถึง

ขอมูลสวนบุคคลกับความเปนสวนบุคคล ผมเพิม่ไวตรงนี้แลวเดี๋ยวใหอนุกรรมาธกิารพิจารณาอีกที

หนึง่  

  อีกมาตราหนึง่เปนมาตรา ๕๖  มาตรา ๕๖ ผมไปเพิ่มเติมในหมายเหตเุพิ่มเปนขอ ๓ 

เหตุผลที่เพิ่มนะครับ เพราะวามาตรา ๕๖ จะไปโยงกับมาตรา ๓๕ และจะไปโยงกับมาตรา ๔๕ ซึง่  

๓ มาตรานี้มนัจะมีคําอยู ๒ คํา คําแรกคือความเปนอยูสวนตัว กับคําที ่๒ ขอมูลสวนบุคคล เหตุที่เพิ่ม

เพื่อใหเขาใจวาในมาตรา ๓๕ วรรคแรกกบัวรรคสอง คาํวา ความเปนอยูสวนบุคคล มันหมายถงึอะไร 

แลวก็ความเปนอยูสวนบุคคลในมาตรา ๔๕ วรรคสอง กบัมาตรา ๓๕ วรรคแรกและวรรคสอง 

มันตางกนัอยางไร แลวก็ไปเพิ่มเปนขอ ๔ วา ขอมูลสวนบุคคลตามความหมายในมาตรา ๓๕  
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วรรคทาย กับมาตรา ๕๖ วาความหมายอยางไร เหมือนกนัหรือตางกันอยางไร เปนการเพิ่มข้ึนมา  

เพื่อประโยชนในการที่ผูศึกษาจะไดรูวามนัผูกกนัตรงไหน โยงกันไปอยางไร มาอยางไร ผมมี

ขอเสนอแนะเพียงเทานี ้ขอบพระคุณมากครับ  

  ประธาน  :  ขออนุญาตเสนอวา เราดูไลตั้งแตมาตราตนมา อันนีท้ีท่านเสนอใหเรา 

เห็นภาพรวมแลวทัง้หมด ทนีีก้ลับไปที่มาตรา ๒๖ ทีเ่ปนตัวหนังสือสีแดงก็คือขอเสนอใหพิจารณา 

เพื่อความชัดเจนในการรับรองและคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย 

จากการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร อันนีเ้ปนขอเสนอใหแทนที่ในสวนที่ขีดเสนคั่นกลางไว 

นะครับ คือเราไมเนนเรื่องการใชอํานาจ เราเนนเรื่องการรับรองคุมครอง แลวก็ใหคุมครองจากการ 

ใชอํานาจของรัฐ โดยองคกรของรัฐทุกองคกรนะครับ เชญิทานวัชรินทรครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ผมดูคลาย ๆ กับมาตรานี้มนัพูดถึงวา คือบอกรัฐ

คนใชอํานาจตองคํานงึถงึ ไมทราบอยางนั้นหรือเปลา คลาย ๆ กับบอกรัฐวา องคกรของรัฐนะ จะใช

อํานาจหนาทีท่ี่บังคับตอประชาชนตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  มนัเปนอยางนั้นหรือไม  

คลาย ๆ กับกาํหนดไว แตทนีี้ถาเอาแบบทีท่านจําเริญเสนอ คลาย ๆ กบัไปรับรอง มันก็ส่ือความ

เหมือนกนั แตทีนีน้้ําหนัก ตรงน้าํหนักแคนัน้เอง ก็เรียนชีแ้จงเพิ่มเติมนดิหนึง่ กแ็ลวแตที่ประชุม 

  ประธาน  :  เชิญทานคณิตครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผม คณิต อนกุรรมาธิการ มาตรานี้มนัเปนหลักกวาง ๆ วา

การใชอํานาจตองคํานงึถงึศักดิ์ศรีความเปนมนษุยและสิทธิเสรีภาพใชไหมครับ เพราะฉะนัน้ตรงนี ้

นั่นหมายถงึวาถาเผื่อเกิดจะออกกฎหมายหรือจะปฏิบตัิอะไร จะตองยึดถือหลักอนันี้เปนสาํคัญ ทีนี ้

ถาหลกัอยางนี้เราจะถือวาเปนการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือเปนการรับรอง หรือวา 

ทั้ง ๒ อยาง ตรงนัน้เปนประเด็นที่อยากจะฝากใหพวกเราชวยด ูเพราะวาตรงนี้อยางไรก็ตามมันคง 

ตองมีกฎหมายลูกหรือกฎหมายอะไรทีเ่กีย่วของ ซึ่งจะตองไมขัดตอมาตรานี ้เพราะฉะนัน้มาตรานี้

เปรียบเสมือนเปนการคุมครอง ผมมองดูวาใกลที่สุด แตจะถามวาเปนการรับรองหรือเปลา มนัก็ไกลไป

อีกนิดหนึ่ง ทนีี้เราจะเอาแคคุมครองหรือเราจะเอารวมทั้งการรับรองไปดวย ตรงนั้นก็ฝากเอาไวเปน

ขอคิด ขอบคุณครับ 

 

          - ๒/๑ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                      จงถนอม ๒/๑ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ขอสังเกตนิดหนึง่ครับ ที่จริงพูดถึงอาํนาจที่วา

รับรองมันรับรองมา มาตรา ๔๕ แลว มาตรา ๔๕ มันเปนหลกัทฤษฎีทัว่ไปแลววาตองรับรองทัง้บุคคล 

ที่ไมใชคนไทย และคนไทย ทีนี้เมื่อรับรองแลวการใชอํานาจรัฐจะตองตระหนัก ทีม่ีคาํอธิบายวา แม

บุคคลนั้นจะถงึแกความตายไปแลว ศักดิ์ศรีความเปนมนษุยก็ยอมพงึ อันนี้ผมยกกรณีตากใบ 

กรณีกรือเซะ มากกวาแตอาจจะไมพูดชัด อยางนัน้เวนเขาตายไปแลว หรือแมกระทัง่นกัโทษประหาร

เขาก็ยงัตองมศีักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยู ปฏิบัติตอเขาก็ตองไมต่ํากวามาตรา ๔ มาตรา ๕  

เปนอยางนอย ก็เลยอยากจะเรียนหารือ ขอบคุณครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ถาอยางนัน้เอาแคคุมครองก็พอ ไมตองมีคําวา รับรอง และ 

อยางนัน้พอไปไดไหมครับ 

  ประธาน  :  เชิญทานประโภชฌครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขอบคุณทานประธานครับ ผม ประโภชฌ สภาวส ุ 

อนุกรรมาธกิาร ผมกลับติดใจคําวา ความชัดเจน ผมรูสึกวามาตรานี้ยงัเปดกวางออกไปในเรื่องของ 

การที่จะตองออกกฎหมายมารองรับ ซึง่มนัมีรายละเอียดมากไปกวาความชัดเจน มนัยงัไมชัดเสีย

ทีเดียวนักก็เลยคิดวาตรงนี้ไมนาจะใช สวนจะ รับรอง หรือ คุมครอง อันนี้ผมเฉย ๆ กับมัน ผมวานาจะ

ได แตวาคุมครองเฉย ๆ ก็นาจะเพียงพอ ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  คือการจาํกัดสทิธิเสรีภาพนั้น ประเด็นทีท่านประโภชฌบอกจะอยูใน 

มาตรา ๒๙ นะครับ ซึ่งจะเนนอันนี้ ทีนี้ภาพรวมผมอยากใหชวยกนัพจิารณาขอสังเกตของทานวัชรินทร

นั้นคิดวานาจะดีมากเลย เพราะวาเราพจิารณารวมกับมาตรา ๔ มาตรา ๕ ใชไหมครบั แลวก ็ 

คือหลาย ๆ มาตราเขาก็เพิ่มข้ึนมาเรื่อย ๆ นะครับ มาตรา ๓ ก็เพิ่ม หลกันิติธรรม เขามาแลว แลวก็ 

มาตรา ๔ ก็เพิม่คําวา เสมอภาค เขามา รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ไมมีคําวา เสมอภาค  เสมอภาค เดิม

อยูใน มาตรา ๕ แลวก็มาตรา ๓๐ ใชไหมครับ หลักความเสมอภาค รุกคืบเขามาใน มาตรา ๔ แลว 

นะครับ มาตรา ๔ หลักทัว่ไปหลักใหญ ๆ สําคัญมากเขยีนแลวนะครบั  แลวก็มี มาตรา ๕ เร่ืองเนนคํา

บางคําที่เพิ่มเขามาเรื่อย ๆ เปนพฒันาการของรัฐธรรมนญู ทนีี้ มาตรา ๒๖ อาจารยคมสันเคยอธบิาย

วา มันเปนเรื่องการใชอํานาจ นะครับ พอ มาตรา ๒๗ ก็เนนไปที่ หลักประกันตัวสทิธิเสรีภาพ  

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                     จงถนอม ๒/๒ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

มาตรา ๒๘  กพ็ูดถึงวา ใครจะตองอยูในบงัคับอันนี้บาง ทุก ๆ คนเลยนะครับ พูดถึง

เร่ืองการใชสิทธิเสรีภาพ จะตองไมไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอืน่ ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ

อะไรตาง ๆ ใชสิทธทิางศาลอะไรตาง ๆ ได คือมาตรา ๒๖ เนนคาํวา การใชอํานาจ  มาตรา ๒๗ เนน 

ในเรื่อง สิทธิเสรีภาพ ซึง่ตองไปผูกพนัองคกรตาง ๆ ทัง้หลาย  มาตรา ๒๘ เปนเรื่องการใชสิทธเิสรีภาพ 

และรวมถึงการใชสิทธิทางศาล 

  มาตรา ๒๙  เวลาจะ จํากัดสิทธิ ตองอาศยัอํานาจของกฎหมาย  

เพราะฉะนัน้ในกรอบตรงนีค้งตองพิจารณาไปพรอมกนัจะไดใหเห็นเจตนารมณ 

ไปอยางถกูทาง ก็เหลือแตประเด็นใหพิจารณาวาอนัไหนตรงกวากนัครับ ระหวางที่เปนตัวรางเดิม  

กับตัวที่เปนหนังสือสีแดงครบั อยากจะใหดูตรงนี้ครับ เชญิครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ขออนุญาตทานประธาน คือถาจะใหชัดนะครับ 

ก็อาจจะใชคาํวา การใชอํานาจขององคกรของรัฐ อาจจะใสใหมันชัดขึน้ไป คําวา คาํนึงถึง ที่จริง

น้ําหนกัมนันอยกวา มนัเพียงแต คํานงึถงึ แตจริง ๆ แลวมันมีคําทีห่นกักวานัน้ คือตองตระหนัก แตวา

มันอาจจะเกนิเลยเจตนารมณรัฐธรรมนูญไป คือกฎหมายรัฐธรรมนูญใชคําวา คํานึงถึง ซึง่อาจจะเบา

กวา ตระหนัก ถา ตระหนกั ไมไดเลย แตวา คํานงึถงึ ก็ โอ.เค. ซึง่อันนี้กห็ารือนะครับ 

  ประธาน  :  ขออนุญาตนะครับวา เดิมจําไดวา ที่เราเขียนวา การใชอํานาจ มีคําวา  

ใด ๆ มีเนนคําวา ใด ๆ ดวย บนจออยาเพิง่ตัดคําวา ใด ๆ ออกนะครับ โอ.เค. ครับ เพราะดูวาการใช

อํานาจทัง้หลายทัง้ปวง คําวา ใด ๆ คือคลมุทุกกรณี ทนีีถ้าขาดความชดัเจน ก็อาจจะเพิ่มคําวา องคกร

ของรัฐลงไปได ทีนี้อยากจะใหเปรียบเทียบวาในที่สุดอยางไหนดีกวากัน อันนี้เปนขอสังเกตและเรามา

พิจารณาวันนีค้รับ และคําวา ใด ๆ  ชวยยายมาติดคําวา  อํานาจ  ดวยนะครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตทานประธาน จริง ๆ แลวถาเราเขียนเจตนารมณ 

ตามสีดํา มันกจ็ะตรงกันกับมาตราเลย เหมือนกับเปนการเขียนซ้าํนะครับ แตวาจริง ๆ แลว ผมก็

ยอมรับวามาตรา ๒๖ มันไปเนนเรื่องการใชอํานาจของรัฐใชไหมครับ เพราะฉะนัน้ถาเราไมชูส่ิงนี ้

ข้ึนกอน มนัก็เทากบัวามันจะเบลอไป เพราะฉะนั้นมันกต็องชูหลักการขึ้นกอน ก็คือการใชอํานาจ 

ของรัฐนะครับ แตพอเขียนแคสีดําตรงนี้ มนัจะสื่อไดครบไหมใชไหมครบั การใชอํานาจใด ๆ ของ

องคกรของรัฐตองคํานงึถงึศักดิ์ศรีความเปนมนษุย สิทธแิละเสรีภาพเปนสําคัญ  มนัก็ครบ แตมันซ้ํา 

ถาใชตัวสีแดงเพื่อความชัดเจน ในการคุมครอง  หรือเปนวา  เพื่อใหมกีารคุมครองศักดิ์ศรีความเปน 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                      จงถนอม ๒/๓ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

มนุษย  เพราะวาทานประโภชฌบอกวายังไมชัดเจนนะครับ ก็เปนวา เพื่อใหมกีารคุมครองศักดิ์ศรี

ความเปนมนษุย ถาอยางนัน้เรื่องการใชอํานาจมาอยูขางหลงั ทีนีเ้ราจะถวงน้าํหนักอยางไร หรือเราจะ

เอาตรงทีว่า เพื่อให ไปตอสีดํา เปนสําคัญ เพื่อใหมีความชัดเจนในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย  จบ สวน สิทธิและเสรีภาพ ของสแีดง ลงที่เหลอืตัดทิ้งไป เพราะเรามีสีดาํแลว เพียงแตประโยค

แรกของสีแดงไปตอสีดํา ถาอยางนัน้จะไดไหมครับ เปนทางเลือกที่ ๓ ครับ 

    ประธาน  :  ผมลองอธิบายคําวา ความชดัเจน แลวกันนะครับ คือถา

ไมตัดออก จะเปนวา เพื่อใหมีความชัดเจนในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ

ของชนชาวไทยจากการใชอํานาจใด ๆ โดยองคกรของรฐัทุกองคกร ถาเกิดเขียนอยางนี้นะครับ  

ความชัดเจนชดัเจนอะไร ก็คอืในการใชอํานาจตองใชประกอบกับตัวบทอยู คือเวลาดูตองดูทั้ง ๒ อยาง 

คือดูทั้งตัวหนงัสือดวย แลวก็ดูความมุงหมาย ดูเจตนารมณไปพรอมกัน ตองดูพรอมกัน เวลาใชเราใช

แตเจตนารมณอยางเดยีว อยางนี้ก็ผิด ตองใชคูกับตัวบท ใช ๒ อยางคูกัน อยางนี้เปนไปไดไหมครับ 

เพราะถาในเรื่องของกฎหมายก็จะเปนมาตราอื่นที่ตามมา แตวาเรากาํลังพูดถึงแต มาตรา ๒๖ เพือ่ให

ชัดวาไมเบลอ ทําอยางไรก็ไดนะครับ ไมใหเบลอวานีเ่ร่ืองการใชอํานาจของรัฐทกุองคกร แลวตอง

คํานึงถึงศกัดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพดวย จะชัดไหมครับ เชิญครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  อยางนั้นอาจารยลองเริ่มใหมอีกทหีนึง่นะครับ ที่เมื่อกี้

อาจารยเสนอ เดี๋ยวเจาหนาที่จะไดลองพมิพ ใช Copy เอานะครับ 

  ประธาน  :  Copy ลงมาเปนตัวอักษรสีน้าํเงนิก็ไดนะครับ Copy ในสวนสีแดงลงมา 

ทั้งหมดนะครับ แลวก็แปะลงไป เดี๋ยวผมจะลองอานใหฟงนะครับ ถาเขียนอยางนีน้ะครับวา เพื่อใหมี

ความชัดเจนในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยจากการใช

อํานาจใด ๆ โดยองคกรของรัฐทุกองคกร  อยางนี้จะไดความหมายที่ดีข้ึนไหมครับ ยงัไมไดฟง 

ทานอาจารยอําไพ ทานอาจารยปญญา แลวก็ทานประโภชฌดวย เรามีขอเสนอมา ๓ อยางแลวครับ 

  สําหรับในยอหนาที ่๒  มีคาํอธิบายเรื่ององคกรของรัฐวาหมายถงึอะไรบางอยูแลว 

นะครับแลวกห็มายเหต ุก็จะมีประกอบกนัอยู แลวมีอางไปถึงอยางอืน่ดวย เพราะฉะนัน้เหลือแตเร่ือง 

Heading เร่ืองเดียวที่เสนอใหพิจารณาครับ เร่ิมเร่ืองยากอีกแลวก็เลยเสียเวลา เชิญครับ 

  นายจําเริญ  วราภรณ  :  ก็คือเรียนนิดหนึง่ที่ผมไปแก ผมไปมองถึงวาหลักหัวใจ  

มาตรา ๒๖ คอืหัวใจจริง ๆ ของเรื่องสิทธแิละเสรีภาพของชนชาวไทย ผมวาถาเกิดเปนหลกั คุณออก 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                    จงถนอม ๒/๔ 
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กฎหมายตองรับรองและคุมครอง แตถาตดั รับรอง ไปก็ โอ.เค. ก็อยูใน มาตรา ๓๔๕ แลว ก็ไมมีปญหา 

แตขอใหคุมครอง แลวก ็คุมครอง หลักอยางเดียวนะครับ ตองเนน ชนชาวไทย ประเด็นหลักผม

ตองการตรงนัน้ ซึง่ก็สอดคลองตามเจตนารมณที่อนุกรรมาธิการเขาพจิารณา มทีัง้ คุมครอง และ  

ชนชาวไทยขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  เชิญทานอาจารยอําไพครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานคะ จริง ๆ แลว 

มันก็เร่ืองของคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สําหรับตัวสีน้าํเงนินั้น เพิ่มคําวา ชัดเจน แตจริง ๆ แลว 

ชัดเจนคือรายละเอียด ตรงนีเ้ร่ืองของรายละเอียดอะไรกย็ังไมมนีะคะ ถาใชตัวสนี้ําเงิน เพื่อใหคุมครอง

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และนัน่ก็ตามเดิม สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ก็คือขยายความเพิ่ม

ข้ึนมา ดิฉันวานั่นก็ดีนะคะ ขอบคุณคะ 

  ประธาน  :  เพื่อคุมครอง เลยใชไหมครับ ก็นาจะไดนะครับ ทานประโภชฌครับ  

ผมไมติดใจอะไรเลยนะครับ เพราะวา เพื่อคุมครอง ก็ไดนะครับ คือเขาใจวาเราเนนที่คําวา การใช

อํานาจ แตไมอยากเอาคําวา อํานาจ มาขึ้นตน แตวาถาอานยงัอยู ยงัไมหลงทางใชไหมครับ  

เชิญทานประโภชฌครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  จริง ๆ ผมก็ไมคอยจะเหน็ดวยกับคําวา ชัดเจน อยูแลว 

เพราะถามาตรานี้เขียนชัดเจนได มนัก็เขยีนไดทุกมาตราครับ ผมวาตดัไปนี้ผมก็พอใจของผมอยูแลว 

แตสังเกตที่ประชุมทกุครั้ง มาตราแรก ๆ จะ Fix อยางนี้ เดี๋ยวตอนหลังพอบรรยากาศมัน Crusty แลว

มันก็จะเร็วครบั ไมตกวิตกมากครับ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ผมถามทานสุดทาย ทานวัชรินทรครับ ถาดูเหมือนวาจะให

เปนอยางตัวสนี้ําเงิน หรือตัดคําวา ใหมีความชัดเจน ออกไป เพื่อคุมครอง เลยจะไดไหมครับ หรือวาจะ

ยืนแบบที ่๑ ครับ เชิญครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือใจผมก็ยงัเหน็วามาตรานี้มนับอกหนวยงาน

ของรัฐวา You ใชอํานาจ You ตองตระหนกั คือกฎหมายไมชัด ไมกลาใชคําวา ตระหนกั เพียงใชคําวา 

คํานึงถึง แตกส่ื็อไดครับ แตน้ําหนกัจะไปเนนตรง คุมครอง เพราะ คุมครอง มันมีอยูแลว ใน

รายละเอียดมนัจะเยอะไปบอกวาตองทาํอยางนัน้อยางนี ้แตวามาตราแรกจั่วหนา บอกวา รัฐ You  
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ทําอะไร You ตองคํานงึเปนหลักแรกเลย คลาย ๆ บอก Concept  เจตนาใหญจาก มาตรา ๔  

มาตรา ๕ แตก็ไมเปนไรครับ ก็เพียงแตวาน้าํหนักตรงนี้มาอยูตอนทายก็ไมเสยีความ ก็พอไปไดอยูครับ 

 

                 - ๓/๑ 
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  ประธาน   :  ตดัคําวา มีความชัดเจนในการ ออก เอาตามนี้นะครับ ดมูาตราตอไป 

นะครับ  

  นายจําเริญ  วราภรณ  :   มาตรา ๒๘ เพียงแตไปหมายเหตุเพิ่ม คอืผมเองก็ไมมัน่ใจ

รอยเปอรเซ็นตเหมือนกัน เลยใชคําวา นาจะ ก็ใหอนุกรรมาธิการพิจารณา เพราะวาตรงนีถ้าบนัทึก 

ในเจตนารมณไดชัดเจนจะเปนประโยชนกบัคนที่ไปทาํวจิัยหรือไปศึกษาในมาตรา ๒๘ ผมดูหมวดนี้

มาตรา ๒๘ ซึง่เปนมาตราทีม่ีคุณคาที่สุด ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  ขออนุญาตอธิบายหนอยนะครับวา มาตรา ๒๘ นัน้เราอธบิายไวใน 

สวนของเจตนารมณที่คอนขางมีรายละเอยีดมากอยูแลว แลวก็ในหมายเหตุขอ ๑ เราก็อธิบาย

ความหมายของคําวา ทั้งนี้ ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ วาเราตัดออกไปแลวมีผลวาอยางไร หลงัจากนัน้ 

ก็จะเพิ่มหมายเหตุเปน ๔ ขอ แทรกเขาไปที่ขอ ๓  ทนีี้แทรกขอ ๓ เขาไปจะตางไปจากในสวนของ

ขางบน เขาใจวาจะเสริมแตขางบนใชไหมครับ  เพราะวาในเจตนารมณตัวดําบอกวา เพื่อกําหนดให

บุคคลธรรมดาทุกคน แลวกร็วมทัง้นิติบุคคล คณะบุคคล หรือชุมชนตามบทบัญญัตรัิฐธรรมนูญ ทนีี้

ทานมาขยายความวาคําวา บุคคล ตามวรรคแรกจะหมายถงึอะไรไดบาง ผมเรียนปรึกษาครับวา 

ถาเขียนอยางนี้ ถาหากวาไมเขียนอธิบายก็เทากับวาตามวรรคแรก นติิบุคคลก็จะตองถูกบงัคับดวย ที

นี้ผมหวงนิดเดยีวครับวา ถาเขียนอยางนี้แสดงวานิติบุคคลไมอยูในบังคบัของมาตรา ๒๘ วรรคแรก ใช

ไหมครับ ปรึกษาทานวัชรินทร ทานคณิตดวยนะครับ ถาเขียนหมายเหตุอยางนี ้อยางนี้นิติบุคคลจะ

หลุดออกไป อยางนัน้หรือเปลา ถาจะดูตรงนีน้ะครับ 

  นายจําเริญ  วราภรณ  :  ใชครับ หลุดออกไปครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ทานประธาน คือผมดูแลวนิติบุคคลเขาแยกไปอีก

สวนหนึง่ ชมุชนก็แยกอกีสวนหนึ่ง แตตอนเราเขียน อันนีผ้มตองยอมรบัวาตอนเราเขาใจก็เขียน 

ใหมันคุมไปหมด ใน Sense ของมาตรา ๒๘ ผมเขาใจวามันนาจะหมายถึงบุคคลธรรมดาแคนั้นเอง  

คือตอนแรกผมไปตีความวารวม คือตอนนี ้ณ ชวงหลังพบวาสทิธิชุมชนเขาไปเขียนตางหาก สิทธิ

สมาคมอะไรกเ็ขียนตางหาก คลาย ๆ กับรับรองเปนเรื่อง ๆ ไป เขียนตอนแรกคือไมใชมันมือนะครบั  

ก็คือเขียนไปเขาใจวามนันาจะรวมถงึนิติบคุคลดวย แลวนิติบุคคล ชุมชนอะไรก็เลยใสไปหมดเลย 

ตอนนี้ถาทานจําเริญเหน็วาถามาอธิบายคําวา บุคคล มันก็จะหลุดแบบที่ทานประธานวา นิติบุคคล 

อะไรนี่มันกจ็ะหลุดไปหมดเลย ผมอาจจะเขาใจผิดทําตอนแรกก็ได คือโดยเจตนาดีวามนันาจะรวม 
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ไปหมด แตพอดูมาตราเรื่องนั้นเฉพาะเรื่องมันก็เขียนไว เชน สมาคม ชมุชน อะไรนี่เขาจะเขียนไวอีก

ตางหากเหมือนกนั คลาย ๆ รับรองสิทธิ เปนสิทธิทีก่ฎหมายจัดตั้งขึ้น ทาํนองนัน้ ก็หารือหนอยวา 

ถาอยางนั้นกต็องปรับเจตนารมณใหมใหมันคงบุคคลธรรมดาอยางเดียว  

     ประธาน  :  เชญิทานคณิตครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ ผมดูจากมาตรา ๒๘ วรรคสอง วรรคสาม 

วรรคสี่ แนนอนบุคคลรวมทัง้นิติบุคคลดวย อันนี้แนนอน ทีนีก้ลับมาถึงมาตรา ๒๘ วรรคหนึง่ ถามอง

บอกวา บุคคลยอมอางศกัดิ์ศรีความเปนมนุษย แนนอนตรงนี้ตองเปนบุคคลธรรมดา แตบอกวา  

หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนเทาที่ไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น และไมเปนปฏิปกษตอ

รัฐธรรมนูญ ไมขัดตอศีลธรรมอันดี คําวา ไมขัดตอศีลธรรมอันดีหรือไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญตรง

นี้ ถามวานิติบคุคลกระทําการอันไมเปนปฏปิกษตอรัฐธรรมนูญจะไปเขามาตราไหน ผมก็นาจะ

หมายความวา มาตรา ๒๘ คงตองดูเปนกรณี ๆ ไป โดยเฉพาะมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง อาจจะตองดูเปน

กรณี ๆ ไปวาบางสวนอาจจะบุคคลหมายถึงบุคคลธรรมดา หรือบางสวนบุคคลหมายถึงนิติบุคคลก็ได 

เชน นิติบุคคลจะดําเนนิการใด ๆ ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ ผมวามันตองคลุมทัง้บุคคลและนติิ

บุคคล เพราะนิติบุคคลกระทําโดยตัวแทนของนิติบุคคลซึ่งเปนบุคคลธรรมดา แลวก็ใชสิทธิเสรีภาพ นิติ

บุคคลก็มีสิทธเิหมือนกนัที่จะตองใช ไมอยางนั้นจะไมเหน็วามาตราไหนที่จะบอกวานิติบุคคลมีสิทธิ 

ที่จะใชสิทธิของตน เพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะมองไปวามาตรา ๒๘ วรรคหนึง่มันอาจจะหมายความ

รวมไปถึงทั้งบคุคลธรรมดาและนิติบุคคลดวย แลวแตกรณี เพราะฉะนัน้ถาเปนอยางนี้ที่เราบัญญัติไว

แตเดิม เพื่อกาํหนดใหบุคคลธรรมดาทุกคนรวมทัง้นิติบุคคล อันนีย้ังเบลอ ๆ เพราะเราไมไดบอกวรรค

ไหน มันก็ยังไมผิด แตถาเผือ่มาแยกแยะเฉพาะวรรคหนึง่ ผมเกรงวาเดี๋ยวจะกลายเปนผิดเจตนารมณ

ของทางดาน สสร. ไป เลยขออนุญาตเรียนตรง ๆ นะคณุจําเริญดวยความเคารพนะครับ ก็ขออนญุาต

ตัดตรงสวนนี้ไดไหมครับ  

  นายจําเริญ  วราภรณ  :  เรียนทานประธาน ขอนิดหนึง่ คือที่ผมไป (๓) เพราะวา 

ผมไปดูเจตนารมณบอกวา รวมทัง้นิติบุคคล คณะบุคคล ชุมชน พอตรงนี้มันเขามา ผมไปดูวา 

ในมาตรา ๒๘ บุคคล วรรคหนึง่ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคทาย มนัคืออะไรกันแน เพราะวา 

มันเปนกรณีศึกษา อยางผมไปสอนที่มหาวิทยาลัยรามคาํแหง นกัศึกษาชั้นปริญญาโทเขาก็จะถามผม

อยางนี้วาอาจารยนีห่มายถงึอะไร ก็ยังหาขอยุติไมได ผมก็เลยอยากจะเอาผูรูในอนนุี้เพื่อเปน 
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ขอยุติจะไดไปบอกนักศึกษาไดวาอันนี้แหละ เพราะวาบุคคล บุคคล คือไปมองวิเคราะหวาอยางบุคคล

ตามวรรคหนึ่ง เขาบอกวา ยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนษุย ผมวาถานติิบุคคลอางเปนศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษยไดหรือไม แลวก ็หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตน นิติบุคคลใชคําวา ของตน ไดหรือไม เทาที่

ไมละเมิดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคลอื่น คาํวา บุคคลอื่นเปนนิติบุคคลไดหรือไม หรือเฉพาะบุคคล

ธรรมดา เพราะอะไร เพราะวาในเจตนารมณบรรทัดแรกเขียนวา รวมทั้งนิติบุคคล คณะบุคคล ถาตรง

นั้นไมม ีตรงนีผ้มก็จะไมเขียน เพราะวาใหมันเปนปริศนาตอไป แตถาเขียนแลวอยากเขียนให 

ชัดเทานั้นเองครับ ขอบคุณมากครับทานประธานครับ 

  ประธาน  :   ผมขออนุญาตแสดงความเหน็ในฐานะสวนตวันะครับ คือในมาตรา ๒๘ 

วรรคหนึง่นัน้ คําวา ศักดิ์ศรีความเปนมนษุย นั้นโดยสภาพก็คงจะรวมไปถึงนิติบุคคลไมไดอยูในตัว แต

วาเรายังมีคณะบุคคล มีชุมชน ตรงนี้ก็เปนเรื่องที่จะตองดูดวยนะครับ นอกจากนัน้แลวเวลาที่เราใช

และตีความกฎหมายนัน้ เวลาที่ดูเราก็ตองใชไปเทาที่มนัตีความและไมเกิดผลวิปริต หรือตีความแลว

เกิดความไรผลใหกฎหมายมันมีผลบังคับได แตวาในมาตรา ๒๘ วรรคหนึง่ บอกวาอางอะไร เดิมอาง

สิทธิเสรีภาพ ตอมาก็เพิ่มคําวา อางศักดิศ์รีความเปนมนุษย โดยสภาพนี่อางศักดิ์ศรีความเปนมนษุย 

นิติบุคคลคุณจะอางศกัดิ์ศรีความเปนมนษุยไมได แตวาบุคคลในทีน่ี้เมื่อเวลาที่กฎหมายใชคําวา 

บุคคล แมวาในกรณีศักดิ์ศรีความเปนมนษุยไมรวมถงึนติิบุคคล แตคําวา บุคคล ในทางกฎหมายก็

รวมถึงหลายกรณีดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลธรรมดา แลวกน็ิติบคุคล แลวเรากบ็ัญญัติ

รัฐธรรมนูญกจ็ะรับรองมีคนอื่นตามมาในเรื่องของคณะบุคคล ในเรื่องชุมชน แตสถานะสําคัญที่เปน

ฐานสาํคัญของมาตรา ๒๘ วรรคหนึง่นัน้มนัเปนเรื่องการใชสิทธิเสรีภาพ ซึง่ตองไมไปละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพของบคุคลอื่น ตอไปนี่นะครับเวลาคนที่จะใชกันนี่นะครับ เรายงัมีคณะบุคคล มีชุมชน เราจะให

คณะบุคคลหรือชุมชนนั้นไปกลาวอางสทิธเิสรีภาพ หรือบางกรณีถาเปนคณะบุคคล ชุมชน ยังกลาว

อางศักดิ์ศรีความเปนมนษุยอีกดวย แลวไปละเมิดสิทธเิสรีภาพของบคุคลอื่น อันนีค้งจะเปนสิ่งที ่

ไมนาจะถูกตองครับ นาจะตองอยูในบงัคับของมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งดวย เพราะฉะนัน้เปนเรื่องที ่

นาหวงนะครับ ถาเขยีนคําวา บุคคล หมายความถงึชนชาวไทย ทนีี้ชนชาวไทยหมายความวาอะไร  

ไมรวมถึงนิติบคุคลนะครับ แตวานิติบุคคลมันก็เปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือมีวัตถุประสงคอะไร

ตาง ๆ ทีท่ําไปขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน อันนี้ก็คงไมนาจะได แตวาอยางไรกต็ามคําสําคัญก็

คือมุงหมายไปวาชนชาวไทยที่วานี่ ในที่สุดถาเราเขียนอยางนี้ เรายงัมคีณะบุคคล ยังมีชุมชนตาง ๆ  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      จีรภา ๓/๔ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

อีกดวย ถาเราเขียนเอาไวโดยที่ดูเจตนารมณกวาง ๆ ตรงนั้น ซึ่งกินความรวมหมดแลว ถาเรามาเขยีน

หมายเหตุไวอยางนี้ผมเขาใจวาคงจะตองเขียนใหด ีเขียนอธิบายนะครับวาคําวา ศกัดิ์ศรีความเปน

มนุษย โดยสภาพมนัไมรวมนิติบุคคลอยูแลว แตวาในกรณีอ่ืน ๆ คิดวาตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งนัน้ 

มันนาจะตองคงเอาไว ไมควรที่จะอธบิายแลวตัดออกไปจนทาํใหความบางอยางนัน้ไมครบถวน อันนี้

เปนความเห็นนะครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ขออนุญาตทานประธาน เมื่อกี้คุยนอกรอบกับ 

ทานจําเริญ คืออยากจะตัดคําวา ชนชาวไทย ออกวาอยางนั้น ผมก็เหน็ดวยนะครับ เพราะวาจริง ๆ 

แลวชนชาวไทยมันมีสิทธ ิมาตรา ๔ มาตรา ๕ มันใชคูกนัอยูจริง แตวาอางสทิธิแคนัน้เอง ก็เลยอยาก 

จะตัดคําวา ชนชาวไทย ออก สวนนิติบุคคล คณะบุคคล อะไรนี่มนัมมีาตราถัด ๆ ไปมันพูดรับรอง 

สิทธิกลุมบุคคลเหลานี้อยู ผมก็เหน็วามนัก็รวมอยู อยูทีว่าการตีความการใช 

  ประธาน  :   ผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มอีกหนอยนะครับ คือบทเฉพาะที่ตามมา 

บทเฉพาะที่เขยีนเอาไว แตเรากําลงัอยูในหลักใหญ หลกัใหญในมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ 

มาตรา ๒๙   ๔ มาตรานี้เปนหลกัใหญ แลวมาตรา ๓๐ ก็เปนเรื่องเสมอภาค ฉะนั้นหลักใหญแลว 

คอย ๆ ไปขยายความในกรณีเฉพาะเรื่องที่ไปบัญญัติตามมา แตวาถาเราเขียนตรงนี้ไมด ีเดี๋ยวจะ 

ไมมีที่ คือผมจําไดวาในที่ประชุมของกรรมาธิการยกรางหรือสภารางรฐัธรรมนูญ เขาพูดถงึเรื่องมอ็บจะ

ชุมนุมกันไดหรือเปลา อะไรตาง ๆ เขาไมอยากใหจํากัดอะไรตาง ๆ แตวาละไวในฐานที่เขาใจครับวา

มันมีบทใหญอยูในมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗  มาตรา ๒๘  มาตรา ๒๙ ซึ่งสาํคัญมาก ๆ ถาเราเขยีนตรงนี้

ไมดี ในที่สุดแลวม็อบไปทาํอะไร ไปปดถนน ไปอะไร เราไมอยากใหไปจํากัดมากเกนิไป แตในที่สุดแลว

มันมีบทใหญอยูตรงนี้อยูทีม่าตรา ๒๘ วา กลาวอางมนัไมควรไปกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสทิธ ิ

แลวก็ไมควรทาํใหกระทบสทิธิเสรีภาพ ไมกระทบกระเทือนสาระสาํคัญแหงสทิธิก็เปนหลักใหญ 

เร่ืองหนึ่งอยูในมาตรา ๒๙ เพราะฉะนัน้ในสวนนี้อยากจะใหชวยกนัพจิารณาครับวาเราเขียนแบบไหน

ถึงจะชัดเจนมากที่สุด เชิญทานคณิต แลวก็ทานอาจารยอําไพครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  หมวด ๓ เปนหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ตั้งแต

มาตรา ๒๖ ถงึมาตรา ๒๙ คือตรงนี้ในมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๙  อันนี้ก็คงจะเนนใหรูวาสทิธิเสรีภาพ

ของชนชาวไทยมีอะไรบาง อยางไร จริงอยูผมเหน็ดวยนะครับที่วา ไมวาจะเปนบุคคล 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      จีรภา ๓/๕ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

ชาวไทยหรือวาไมใชชาวไทย เราไมควรไปลวงละเมิดสทิธิเสรีภาพของเขาหรอก เพราะฉะนัน้ถาจะตัด

คําวา ซึ่งเปนชนชาวไทย ออก แตบังเอิญมนัอยูในหมวดของชนชาวไทยอยูแลว ผมกว็ายงัไมเสียหายที่

จะตัดนะครับ เพราะวาใหเบลอ ๆ เอาไววา โอ.เค. นะบุคคลทั่วไปเรากล็ะเมิดไมได ไมอยางนัน้ 

เดี๋ยวจะมีคนมากลาวอางวาละเมิดของชาวตางชาติได เพราะวาไมผิดรัฐธรรมนูญ ซึง่ความจริงมนัคง

ไมใช มันคงตองไมละเมิดทกุคน เพียงแตอันนี้มนัเนนถงึเรื่องชนชาวไทยในหมวด ๓ เพราะฉะนั้น 

ถาจะตัดผมไมขัดของนะครับ ทนีี้ก็เหลือประเด็นเดิมทีเ่ราคุยกนัวา มาตรา ๒๘ ศักดิศ์รีความเปน

มนุษยมันตองเปนบุคคลธรรมดาแนนอน ไมใชนิติบุคคล แตบุคคลตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง  

จะหมายถึงแคบุคคล ปจเจกบุคคล หรือวาคณะบุคคล หรือชุมชนดวยหรือไม เมื่อกีท้ี่อาจารยสมเกียรติ

เรสขึ้นมาวา ถาเผื่อเกิดเปนคณะบุคคลละ ชุมชนละ จะอยูในมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือเปลา หรือเพียง

แคเฉพาะปจเจกบุคคลเทานั้น ซึ่งตรงนี้อยากจะใหพวกเราชวยดูตรงนี้ เพราะถาเผือ่เกิดหมายความ

รวมถึงคณะบคุคลและชุมชนดวยแลว มนัก็เทากับวาจะเปนบุคคลธรรมดาคงไมไดแลว มนันาจะ

หมายความอยางอืน่ที่มันครอบคลุมถึง ขอบคุณครับ 

          - ๔/๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                     จงถนอม ๔/๑ 
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  ประธาน  :  เชิญทานอาจารยอําไพครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขอบคุณคะ ดิฉันเองกย็ังของใจ คําวา 

บุคคลคือในวรรคแรกอยางไรก็ตีความวา ก็คือ ปจเจกชน แนนอนคนเดียว คนนะคะ ประเด็นที่ ๑   

แลวก็พอดิฉันอานตรงนี้สะกดิถึงที่ผานมาวา เราพูดถึงคนไรสัญชาติ คนตางดาว คนชนกลุมนอย  

แลวหันกลับไปดูมันปรากฏอยูใน มาตรา ๔ เพราะฉะนัน้ก็ติงเรื่องชนชาวไทยไวเชนเดียวกนัวา 

มันครอบคลุมตรงนี้หรือไม มิฉะนัน้จะตองตัดออกไปนะคะ อันนี้ก็ตองปรึกษานักกฎหมายทัง้หลาย  

คําวา บุคคล แลวก็ ชนชาวไทย ซึง่ตรงนีจ้ะไปละเมิดในเรื่อง มาตรา ๔ หรือเปลา ขอบคุณคะ 

  นายจําเริญ  วราภรณ  :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาตเสริมอีกนิดหนึ่งครับ  

ขออนุญาตกราบเรียนวาเหตุที่ตองไปเพิ่ม (๓) ผมไปดูในเจตนารมณ มีคําวา บุคคลธรรมดาทุกคน  

ผมเลยคิดขึ้นมา แลวก็รวมทั้งนิติบุคคล แลวก็เปนชนชาวไทย  ๒ คํานี ้แตวา ธรรมดาทุกคน กับ  

ชนชาวไทย คอืถาตัด ๒ คาํนี้ออกไป (๓) ของผมไมตองใสก็ได เพราะวามนัจะครอบคลุมไปไดเลย  

ถาตัดเจตนารมณวา เพื่อกําหนดใหบุคคลรวมทัง้นิติบุคคล เอา ธรรมดาทุกคน ออกไป แลวก็ในบรรทัด

ที่ ๔ เอา ซึ่งเปนชนชาวไทย ออกไป ก็เปน ของบุคคล ซึ่งเราดูบุคคลในเจตนารมณ กบั บุคคลในมาตรา 

๒๘ มนัก็ไปกนัไดเราก็ตีความไดเลย ผมเห็นวา ของบุคคล ในบรรทัดที่ ๔ ซึ่งเปน ชนชาวไทย ผมไป

มองวาแลว นติิบุคคล เพราะขางบนมี นิตบิุคคล คณะบุคคล ชุมชน ผมก็เลยไปวเิคราะห ก็เลยไปเขียน

หมายเหต ุ(๓) เพิ่มมาเพื่อจะใหเกิดความกระจางวา บคุคล มันคือบุคคลอะไรกันแน ขอบคุณครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ถาอยางนัน้ขออนุญาตตัดออกก็แลวกัน ตัดคําวา  

บุคคลธรรมดา ออก แลวก ็ซึ่งเปนชนชาวไทย ออกนะครับ ทานจาํเริญ ทานกถ็อน (๓) ใชไหมครับ  

โอ.เค. ก็จะไดผานนะครับ 

  ประธาน  :  ตรงนี้เราตัดออก (๔) เปน (๓) หมายเหตุเดีย๋วลืมนะครับ  ทนีี้ลองชวย

เลื่อนขึ้นมาขางบนหนอย เพราะวามีขอเสนอ เพื่อกําหนดใหบุคคล รวมทั้งนิติบุคคล คณะบุคคล หรือ

ชุมชนที่บทบญัญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้รับรอง ทีนี้มีขอความตอมา จะตองไมกระทาํการใด ๆ อันเปนการ

ลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ที่เสนอใหตัดคําวา ซึ่งเปนชนชาวไทย ออกตรงนี้จะเหน็ดวย

ไหมครับ หรือจะคงไวครับ เห็นดวยนะครับ คือในมาตรา ๔ ก็เขียนอธบิายในสวนนี้ไวสวนหนึ่งแลว  

ถาตัดออกจะทําใหเขาใจผดิ จะมีปญหาอะไรไหมครับ ถาตัดออกไปดวย ผมถามทานคณิต  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                     จงถนอม ๔/๒ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

กับทานประโภชฌนิดหนึง่ไดไหมครับ คํานี้เหน็วาอยางไรครับ ตัดออกนะครับ ซึง่เปนชนชาวไทย  

เชิญครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  มันอยูในหมวด ๓ อยูแลว ผมวามนักน็าจะนัน่นะครับ 

  ประธาน  :  โอ.เค. ถาอยางนัน้ตรงนี้เหน็ตรงกนัแลวนะครับ เพราะฉะนัน้ตัด ๒ คาํนี้

ออก ตอไปครับ เชิญตอครับ 

  นายจําเริญ  วราภรณ  :  เพิ่มในมาตรา ๓๕ นะครับ เพิม่เติม หมายเหตุ ๑ นะครับ 

  ประธาน  :  เชิญครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ขอประทานโทษทานประธานนะคะ มาชา จะเรียนถาม

วา แลวถาวรรคสอง ซึ่งหากชนชาวไทยถูกบุคคลธรรมดา อันนี ้โอ.เค. ใชไหมคะ ยงัอยูนะคะ 

  ประธาน  :  อยูครับ ไมไดตัดออกครับ  ถาอยางนัน้ตอที่ มาตรา ๓๕ ใชไหมครับ  

เชิญครับ ขออภัยครับ อยาเพิ่งมาตรา ๓๕  พอดทีานอาจารยอําไพยกประเด็นมาตรา ๓๐ เดี๋ยวผมลืม

ตรงนี้จะไดไลไปครบ ขอประทานโทษนะครับ เมื่อกีน้ี้ยกประเด็นมาตรา ๓๐ ข้ึนมา  มาตรา ๓๐ 

เร่ืองอัตลักษณทางเพศ ตรงนี้เราเติมกนัใชไหมครับ ทีแรกเราจะเติมไวในมาตรา ๕ ดวย แลวตัด 

ออกจากมาตรา ๕ ไปแลวนะครับ คือกลัววาจะมีใหน้าํหนักกับอัตลักษณทางเพศมากเกนิไป แตวาใน 

ที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนญูนั้นสาระสําคัญเปนอยางนี้วาตองไมเลอืกปฏิบัติกับเขา ทนีี้คําขางหนาจะ

ส่ือความหมายผิดหรือไม คอืตรงนี้ซึ่งผมไมทราบวาจะมคีวามเห็นอยางอื่นไหมครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ตองขอประทานโทษนะคะ คือสงสัยจริง ๆ  

เพราะดิฉันจะตองพูดคุยกับคนบางกลุมเหมือนกนันะคะ โดยเฉพาะลูกศิษยอยางนีเ้ขาถามวา  

อัตลักษณทางเพศ คืออะไร อัตตะ ตัวเอง ลักษณะของตวัเองคืออะไร เราก็บอก เอะ เราก็หญงิ เราก็

ชาย เพศสภาพคือสภาพของเพศ  สภาพของเพศ ดูตวัเนือ้แลวชายหรือหญิงมนัก็ชัด ทีนี้มนัคืออะไร  

จะใหหมายความวาอยางไร อธิบายวาอยางไร หรือหลากหลายทางเพศ แสดงวาสังคมเรามัน

หลากหลายอะไรบาง ตกลงมันหลายเพศแลวหรือคะ คอืทานอภิปรายอะไรกันนะคะ อยากทราบ

เหตุผลสักนิดหนึง่ ขอบคุณคะ 

  ประธาน  :  ผมขออนุญาตอธิบายนะครับวา สาระสําคญั ก็คือวาคนเราเกิดมา  

ถือกําเนิดมีแค ๒ เพศใชไหมครับ คือชายกบัหญิงเทานัน้ เพียงแตวามนัมีการเลือกปฏบิัติเกิดขึ้น 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                     จงถนอม ๔/๓ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

ในหลายครั้งหลายครา เพราะฉะนัน้กลุมคนหนึ่งที่เขาอยากจะใหมีความคุมครอง เพยีงแตไมใหไป

เลือกปฏิบัติกับเขาเทานัน้ เพราะเราอยูในมาตรา ๓๐ ในสวนของการเลือกปฏิบัติ ทนีี้พยายามที่จะ

ขอใหบรรจุคําเหลานี้ไวในตัวบทมาตรา ๓๐ ดวย แตวาที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนญูนั้นก็ไมเหน็ดวย 

เพียงแตวาใหบันทกึเจตนารมณเอาไววาอยาเลือกปฏิบตัิกับคนกลุมนี ้ทนีี้คนกลุมนี ้คือใคร  

ในที่ประชุมนีก้็พยายามที่จะหาความหมาย ผมจําอาจารยรัชฎาภรณได ที่ทานบอกวาลองไปหามาส ิ

เพียงแตวาเขาเถียงกันมีหลายสํานกั หลายทฤษฎีเหลือเกนิ เราก็หาคําอธิบายไมได เราก็เลยคงไวทัง้

คําวา อัตลักษณทางเพศ (Sexual Identity)  เพศสภาพ (Gender)  ความหลากหลายทางเพศ (Sexual 

Diversity) ซึ่งสาระสําคัญอยูที่ตอนทาย ไมรูวาเรียงรูปประโยคผิดหรือไม คือขออยางเดียว อยาเลอืก

ปฏิบัติกับคนกลุมนี ้เพราะเขาก็เหมือน ๆ คนอื่น ๆ นะครับ เพราะฉะนัน้เขาม ี๓ ส่ิงนีแ้ตกตางจากเพศ

ที่เขาถือกําเนดิมา ดังนัน้ก็ไมไดบัญญัติเอาไว เพียงแตวาใหหมายความวา มนัรวมอยูในคําวา เพศ 

แลวก็อยาไปอางเปนเหตุในการเลือกปฏิบตัิกับเขากพ็อ ตรงนี้เขาตองการที่จะใหบนัทึกเจตนารมณ

เอาไว เพียงแตวาเรามีความยากลาํบากวาจะอธิบายคํา ๓ คาํนี้อยางไร เพราะวาไมเปนที่ยุติในทาง

วิชาการก็เลยเขียนรวม ๆ เอาไวนะครับ ทานวัชรินทร เชญิครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือวันนัน้ผมเจอคุณนยันา สุขพาพึง่ เขาก็บอกวา 

คําวา อัตลักษณทางเพศ มันมีใชในของ UN แลวก็มีกลุมที่เขาอธบิายกันเยอะแยะเลย แตทนีี้ผมเห็น

วามนัมหีลายคําที่ใชกนั เชน เพศวิถ ีแลวก็ Sexuality ก็คือถามีคําวา หลากหลายทางเพศ ถาคน

ธรรมดาอานจะเขาใจวา มีเพศมากกวา ๒ เพศทํานองนัน้นะครับ ก็อาจจะเปนตรงนัน้ก็ได ก็อาจจะ

เขาใจผิด ทนีี้จริง ๆ แลว ก็คอืเปนความนยิมทางเพศของเขาที่ไมสอดคลองกับเพศมีมาแตกําเนิด 

วิถีทางเพศ ทีจ่ริงในรางพระราชบัญญัติ แตตอนนี้ยงัไมเปนกฎหมาย รางพระราชบญัญัติวัยเจริญพันธุ 

เราก็นยิามคาํนี้ไวเหมือนกัน แตผมจําไมไดรูสึกใชคําวา เพศวิถ ีวาเปนการดํารงชวีิตที่แตกตางจากเพศ

ที่มีมาแตกําเนดิรูสึกจะเปนคาํทาํนองนัน้ ทนีี้ก็เลยวาถาอยางนี้ไมทราบวาเราจะมีเวลาไปคน ไปคุยกับ

ทางคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ ซึ่งเขาดูเร่ืองนี้อยู คือเขาใช อัตลักษณทางเพศ เทาทีท่ราบ 

หรือทานรัชฎาภรณเขาใชคําไหนครับ มนัม ีSexuality แลวก็อะไรตออะไรตั้งหลายคาํครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ถาอยางนัน้จะสงคําจาํกัดความทั้งหลายทัง้ปวงมาให ที่

ดิฉันไมไดสนใจตรงนี้ก็เพราะวา ดิฉันกถ็กเถียงกับพวกกลุมสายรุง กลุมอะไรพวกนีท้ีเ่ขาก็พยายามจะ

บอกวามีหลายเพศ ดิฉันก็บอกวามันม ี๒ เพศ เพียงแตวาสังคมคุณตองไปทําความเขาใจกับสังคมวา  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                      จงถนอม ๔/๔ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

สังคมคาดหวงัวา ถาเปนผูชายจะตองเขมแข็งแข็งแรง จะตองไมออนแอ จะตองไมรองไห จะตองไม 

รักสวยรักงามสังคมคาดหวงัอยางนี ้และสังคมคาดหวงัผูหญงิอีกอยางหนึง่ เมื่อไรก็ตามเห็นผูชาย 

รักสวยรักงามกลายเปนไปบอกวาเขาไมใชผูชาย ที่จริงเลยบอกวาคุณตองไปตอสูใหเขารูวาผูชายกม็ี

หลายแบบ กพ็ยายามที่จะคุยกับเขาอยู ดิฉันก็เลยเปนคนไม Defend เร่ืองอัตลักษณทางเพศ ความ

หลากหลายทางเพศ เพราะคิดวาเพศมนัคือเพศหญิงกบัเพศชาย เขาตองไปสูกับสังคมวาเพศชายมันมี

หลายแบบ เพศหญิงมนัมหีลายแบบ แตไมใชจะไปบอกวาจะเปนอยางไรก็ตาม เรียกวา เปนความ

หลากหลายทางเพศ แตวาดิฉันมีคําจาํกัดความอยูจะรีบ Fax มาใหฝายเลขานกุาร เผื่ออยางไร 

มันอาจจะมีคาํอธิบายที่มนัชัดเจนขอบคุณคะ 

  ประธาน  :  เชิญทานอาจารยอําไพครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขออนุญาตทานประธานคะ ดิฉันผิดหวัง 

มากเลยกับการที่ สสร. กลุมหนึง่ ตองบอกวากลุมหนึ่งพยายามจะ Defend เร่ืองนี้ เพื่อคนบางคน 

บางกลุม ซึง่เปนกลุมนอยและสรางปญหาบางประการ บางสวนก็พัฒนาสงัคม แลวก็พยายาม

เหลือเกนิทีจ่ะยัดเยียดถอยคําตาง ๆ ลงในรัฐธรรมนูญ อยากจะใหเสยีงดังไปถงึบุคคลกลุมนัน้มาก ๆ 

เลย สรางปญหามาก และเราไมสามารถจะตอบไดวาอัตลักษณทางเพศ ลองอธิบายสิคะ อาจารย

อธิบายคืออะไร ดิฉันก็อธิบายไมไดเพศสภาพ Gender คืออะไร หลากหลายทางเพศ ตกลงโลกของเรา

มีกี่เพศ ดิฉันกต็อบไมได เสียดายทีม่านั่งในเรื่องบันทึกเจตนารมณตรงนี้ และตอบอะไรไมไดเลยคะ 

  ประธาน  :  คือมันมี ๒ เพศครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขอประทานโทษคะ ถาใชคาํวา ๒ เพศ 

แลวผิดเพี้ยนทางเพศ และบุคคลที่ผิดเพีย้นทางเพศใหไมเลือกปฏิบัติ ดิฉันจะรับทนัทีคะ 

  ประธาน  :  เดี๋ยวมีปญหาอีกครับ ใบเกณฑทหารอะไรตาง ๆ ครับ เชิญครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  คงไมใชผิดเพี้ยนทางเพศคะอาจารย ถาพูดบอกวา 

ผิดเพี้ยน แตเขาไมเพี้ยน เขาชอบอยางนัน้ เพียงแตวาสังคมเราไมยอมรับและไมยอมเขาใจ เพราะเขา

คาดหวงัวาแลวมันคอนขางจะตายตัววาถาผูชายตองอยางนี้ ผูหญิงตองอยางนี ้ทีนีถ้าเขาชอบ 

อยางนัน้แลวจะบอกวาเขาเพี้ยนคงไมได คงบอกวาสังคมก็ไมยอมรับเขา เพราะฉะนัน้ที่จริงมันก็เปน

คําสากล เพยีงแตวาปกติแลวดิฉันก็ไมใชเร่ืองพวกนี ้แตถาพูดถึง Gender ปกติกลุมองคกรผูหญิงที ่

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                     จงถนอม ๔/๕ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

ไมใชเจาทฤษฎีอยางพวกดฉัินใช ๒ คํา ใช Sex กับใช Gender  Sex  ก็คือเพศหญงิหรือเพศชายตามที่

ธรรมชาติกําหนด  Gender หมายถงึ บทบาทหญิงชายตามที่สังคมกาํหนดซึง่มนัเปลี่ยนแปลงได 

อยางนี้ บทบาททางเพศ เชน สมมุติวา Gender ก็คือเขาบอกวาผูชายตองเปนผูนํา ตองเขมแข็ง  

ตองแข็งแรง ซึง่จริง ๆ แลวไมใช ผูหญงิเปนผูนาํก็ได คือมันเปลี่ยนแปลงได ถาอยางนี้ คือ Gender  

ก็จะสงมาใหอีกทีก็แลวกนั เพื่อจะไดมีคําอธิบายเพิ่มเตมินะคะ 

  ทานประธานคะ ถาสมมุติวาขออนุญาตนดิเดียว ตรงเจตนารมณ มาตรา ๓๐ ตรงหัว 

ขางบนเจตนารมณ เราบอกวากาํหนดหลกัความเสมอภาค และการไมเลือกปฏิบัติแกบุคคลที่มีความ 

แตกตาง ที่จริงวรรคสี่ มนัจะเปนมาตรการพิเศษที่จะตอง คือหลกัความเสมอภาคมันจะเปนวรรคหนึง่ 

กับวรรคสอง แตถาวรรคสาม คือการไมเลอืกปฏิบัติแกบุคคลที่แตกตางกนั แลวพอถงึวรรคสี่ที่จริง 

มันเปนมาตรการที่จะสงเสริมใหผูที่ ตอนนั้นเราพยายามบอกวาไมพดูคําวา ดอยโอกาส ใหไดใชสิทธิ 

อันนี้มนัเรื่องความเปนธรรม วรรคสาม แคเลือกปฏิบัติและใหเสมอภาค แตวามนัอาจจะไมเปนธรรม 

ก็ได เพราะวาคนที่แตกตางกันเหลานี้มนัมีโอกาสมากนอยตางกนั แตวาเปนวรรคสี่ ถาเสริมใหกับผูที่

ดอยกวาใหมีโอกาสเทาผูอ่ืนและคอยมาแขงในกติกาเดยีวกนั มันจะเปนมาตรการที่จะสรางความ 

เปนธรรมคะ 

 

                  - ๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ            จีรภา ๕/๑ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ขออนุญาตนะครับ คือเราเคยพิจารณาวาคาํวา เจตนารมณ จะใสไว

เทาใดก็เนนน้าํหนักไปทีก่ารกําหนดหลักความเสมอภาค แลวก็ไมเลือกปฏิบัติ เสร็จแลวในวรรคสี่  

เราเขียนไวยอหนารอง คือยอหนาถัดมา ยอหนาแรกของหนา ๒๓ จะเนนวา รัฐมีหนาที่ในการขจัด

อุปสรรคและตองวางมาตรการอยู กลวัวาจะใหน้าํหนกัตรงนั้นมากไป ตรงนี้เราไดพจิารณาแลว  

แลวก็ความในมาตรา ๓๐ วรรคสี่ มาปรากฏในยอหนาแรกของหนา ๒๓ ครับ วนันัน้เราพิจารณาแลว

นะครับ พอจะไดไหมครับ  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานอําไพถามวามนัคืออะไร ทานประธานเปนคนใส 

ตรงนี้  

  ประธาน  :  คือจริง ๆ แลวสภารางรัฐธรรมนูญตองการใหบันทึกเจตนารมณไว  

แลวก็ไมเขียน พยายามที่จะใหเขียนไวในตัวบท แตวาไมเขียน เราถงึอธิบายวาไมใสไวในมาตรา ๓๐ 

เพราะมนัรวมอยูในคําวา เพศ แลวคําวา เพศ เนนในแงที่วาไมไปเลือกปฏิบัติกับเขา ทีนี้ในที่ประชุมนี้ก็

คอนขางจนปญญาครับวา คํา ๓ คาํหมายความวาอะไร วันนี้มีคําวา เพศวิถ ีเพิ่มข้ึนมา แตผมเขาใจวา

คําวา เพศวิถ ีผมไมทราบวามาจากไหน เพียงแตวาเขาใจวาในที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  

ไมแนใจวาพูดถึงคําทั้งหมดนี้หรือไม แตวาพยายามลิสตมาแลวใชคําวา หรือ เชื่อม ๒ แหง คือ 

อัตลักษณทางเพศ หรือเพศสภาพ หรือความหลากหลายทางเพศ เพราะวาเราไมรูตกลงมนัมีกี่อยาง

กันแน เพียงแตวาคําใดคําหนึ่ง เพราะหลายคนเขาใชคําแตกตางกนั  ทีนี้ปญหาอยางนี้ครับวาเรามี

เวลาจาํกัด คอืถาทานจะกรณุาสงมา ผมจะหารือวา เดมิเราเลือกที่จะไมเขียนเอาไว ที่ทานจะเขยีน จะ

เขียนไวตรงนี้ หรือวาจะเขียนไวเปนหมายเหตุอธิบายศพัทแตละคําเอาไว อยางไหนจะเหมาะ  

ทานวัชรินทรเชิญครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ขออนญุาตนิดหนึ่ง ผมวาถาจะใชตรงนี้ ใชคํา

เดียว บุคคลทีเ่ปนอัตลักษณทางเพศ แคนัน้พอ อันอืน่มนัอันเดียวกนั แตวาทีน่ิยมใช วนันัน้ผมคยุ 

กับทางกรรมการสิทธ ิเขาบอกวาคาํวา อัตลักษณทางเพศ โอ.เค. เปนที่เขาใจแลวใชกันทั่วไปในหมู

นักวชิาการ สวนคําอ่ืนเปนการอธิบายในแตละ เชน พวก Feminist  ก็อธิบายแบบหนึ่ง กลุมหนึง่ก ็

อธิบายแบบหนึ่ง ทนีี้ถาเราจะใสทั้ง ๓ คาํ ตองใหชัดเจนวามนัใชไหม เพราะคําวา Sexual identity  มัน

ใชหลากหลายไหม มนั Sexuality นะ ถาผมจําไดวามันใชคําวา Sexuality ความหลากหลาย 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนามรณ        จีรภา ๕/๒ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

ทางเพศ ทีว่านิยมทางเพศ ไมใชมีเพศหลายเพศนะ เพศเดียวแตนิยมวิธีคลาย ๆ อาจจะเปนเปลี่ยนไป

เปลี่ยนมา ตอนนี้ชอบหญิง ตอไปอาจจะชอบชายก็ได เพราะมนั Sexuality  มันเปลีย่นแปลงไปได  

มันลื่นไหล เขาวาอยางนัน้ ก็เลยอยากจะหารือวาถาเรามีเวลาก็อาจจะไปเอาเอกสารเพิ่มเติมแลวมา

อธิบาย แตถาไมมีก็ตัด เอาคําเดียวคือคําวา อัตลกัษณทางเพศไวพอ ดีไหมครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขออนุญาตทานประธานอีกหนอยเดียว 

เราจะกลุมใจกับปญหาอาชญากรรมมากมายเลยวา หลากหลายทางเพศ พวกนัน้กก็ระทาํได กระทํา

ในสิ่งบางอยางได เพราะเราคุมครองความหลากหลายอะไรในเรื่องพฤติกรรมเขาหรอือะไรอยางนี ้

นะคะ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เรียนอาจารยอําไพนิดหนึง่ มนัเปนการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม เรารางกฎหมายแตละฉบับใชคําวา ชาย หญงิ เขายังไมยอมเลย คือจะไม

ยอมรับเขาคงไมได คือหมายความวาสงัคมมันกวางขึ้น แลวก็ตางประเทศก็รับ เขากรั็บ ปญหาวา 

เราจะยอมใหเขาแตงงานหรือเปลาในอนาคต ผมวาอาจจะเปนไปไดดวยซ้ําไปในอนาคต  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมขออนุญาตครับ คือผมเกรงวาเดี๋ยวจะไมทัน ผมขอ

อนุญาตตรงนีค้างไวกอนดีกวานะครับ หรือวาผานไปกอน อนุมัติสรุปไปเลย 

  ประธาน  :   ผมมีขอเสนอครับวา ถาหากวาถาเราใชคําหลายคําแลวสบัสน  

เราอธิบายโดยยืนคาํวา อัตลักษณทางเพศ ไวคําเดียว แลวหมายเหตเุราก็บอกวาคาํวา อัตลักษณ 

ทางเพศ ยงัอาจจะมีการใชคําอ่ืนไดไหมครบั 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ไมไดคะ ถาทานจะใสนะคะ เพราะวาวนันั้นดิฉันกฟ็ง 

ที่เขาอภิปรายกันอยู มนัมีหลายคําที่พูดถงึ แลวก็บอกวาเอาไปใสไวในเจตนารมณ ดิฉันก็เสนอวาเห็น

ดวยวาเราอาจจะใสตรงหมายเหตุ แลวก็จะสงคําจาํกัดความที่ชัด ๆ ทีม่ันแยกใหเห็นชัดเจนมาใหกแ็ลว

กัน หรือถาอาจารยวัชรินทรคิดวาทางกรรมการสิทธิจะมีคําที่ชัดเจนกวาก็ไมเปนไร แตดิฉันจะสงมาให

ก็แลวกนั แลวทานประธานก็ดูวาจะใสลงไปอยางไร แตถาเราจะตัดคําอื่นออกแลวใช  

อัตลักษณทางเพศ อยางเดยีวคงไมได เพราะ ความหลากหลายทางเพศ เขาก็ใช แลวโดยเฉพาะ 

Gender ที่จริงใชเปนคําทั่วไป อยางที่อธิบาย แลวเปนสิง่ที่เขาใจงาย เพศสภาพหรือวา Gender มนัยงั

ไมซับซอนเหมอืนอัตลักษณทางเพศกับความหลากหลายทางเพศคะ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนามรณ        จีรภา ๕/๓ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :   ผมจําไดคือ Gender มันไมใชอารมณความรูสึก อาจารยคมสันพูดถงึวา

โครโมโซม โครโมโซมคนมาแลวมันกาํหนดมาตางกัน มนัเปนเรื่องมาจากตัว Genetic อาจารย 

คมสันพูดถงึโครโมโซม ไมเปนไรครับ คือเปนวาเรายนืครับวาคําวา อัตลักษณทางเพศ ใชคําแลวไม

ครอบคลุมอยางอืน่ ๆ ทั้งหมด คงตองยนืคาํวา อัตลักษณทางเพศ เพศสภาพ แลวกค็วามหลากหลาย

ทางเพศ อันนีก้็ตรงกับทีป่ระชุมสภารางรัฐธรรมนูญไป เอาอยางนี้ไดไหมครับวา เปนหลกัการนะครับ

วาถาไดความหมายมาแลวมาเพิม่ในหมายเหตุ หมายเหตุอาจจะมีอธิบายอัตลักษณทางเพศขอหนึง่ 

สมมุติแทรกตอจากขอ ๒ ก็เปนขอ ๒/๑  ๒/๒ หรือวา ๒/๓ แทรกเขามาหมายเหตุ กจ็ะเปน ๕ ขอ   

๑ ๒ ๓ ๔ ๕  อธิบาย ๓ คํานี้ แลวก็ใสเขามา อยางนี้ไดไหมครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  อาจารยอําไพไมสบายใจ ทานอาจารยอําไพ 

บอกวาใหน้าํหนกัเกนิไป กค็ลาย ๆ กับไปเอามาโชวกนัไปหรือเปลา ความรูสึก 

  ประธาน  :   เชิญทานประโภชฌครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ประโภชฌ อนกุรรมาธิการนะครับ คือมันไมใชอยูที่ความ

คิดเห็นของเราครับทานอาจารยอําไพครับ คือมันอยูที่ สสร. ที่เขามีมติในที่ประชุมวาเขาอยากใหใส 

โดยเฉพาะอาจารยเจิมศักดิเ์ปนตัวตั้งตวัตทีี่เหน็ความสาํคัญ เพราะมันมีปญหาจากขาวโนโวเทล 

ที่ผูจัดการทั่วไปหามผูชายทีแ่ตงตัวผูหญิง แลวก็ไปบอกเขาบอกวาขอดูบัตรประชาชนหนอย พอเหน็วา

เปนนายปบ กบ็อกไมใชนโยบายของโรงแรมที่จะใหลูกคามาเปนลักษณะนี้ แลวก็ไลออกจากโรงแรมไป 

ขาวมนัก็ออกไปทั่วโลกเลยวาเราเปนประเทศดอยพัฒนาถึงขนาดที่แยกแยะ ไมมเีสรีภาพที่จะทาํอะไร 

คือเหมือนเปนประเทศที่แบบดอยพัฒนามาก ๆ ก็เลยยกประเด็นนี้ข้ึนมา เพราะฉะนัน้สิ่งนี้คือส่ิงที่เรา

ทําไปตามความตองการของที่ประชุม สสร. เปนหลัก ก็เลยจะตองมีบัญญัติไว ถาไมบญัญัติไว 

มันเปนไปไมได แตวิธีการบญัญัติอยางไรที่ใหเกิดความสับสนนอยที่สุด วันนี้เราจะหาจุดลงตัว 

ตรงนี้ครับ  

  ประธาน  :   ดเูหมือนวาเราเปนหวง อยางนี้ไดไหมครับวายืนไวตามนี้ เพราะถาเขียน

มันก็จะไปขยายความมาก ๆ ไป เดี๋ยวจะเปนประเด็นตามมาอีกมาก แลวก็เดี๋ยวไมเปนทียุ่ติอีกครับวา

เดี๋ยวเปนเรื่อง Genetic เปนเรื่องโครโมโซมอะไรก็ไปเร่ือย ๆ เพราะเรื่องนี้ผมก็ไมทราบ ไมใช

ผูเชี่ยวชาญจริง ๆ ครับ เอาเปนวาเราพิจารณาตรงนี้แลว เราคงเขาใจแลวคงพอที่จะตอบไดมากขึ้นวา 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนามรณ        จีรภา ๕/๔ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

เอารางมาตรา ๓๐ เอาไวตามนี้ ทนีี้คําวา ความพิการ เขาใจวาเราใสไวในหมายเหตขุอ ๑ แลว  

พูดถึงเรื่องความพกิารไวแลว เขาใจวาคงจะขอผานมาตรานี้ไปนะครบั ตอไปมาตรา ๓๕ 

  นายจําเริญ  วราภรณ  :  มาตรา ๓๕ ก็เพิม่ในหมายเหตใุน (๑) ตอจากของเดิม 

เพื่อใหเกิดความชัดเจนในสวนของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเทานัน้เองครับ ขอใหอนกุรรมาธิการ

พิจารณา  

  ประธาน  :  มาตรา ๓๕ ทานใหเพิ่มเร่ืองขอมูลสวนบุคคล ทนีี้ขอมูลสวนบุคคลจําได

วาเราไดเขียนไวอีกมาตราหนึ่ง แตวามาตรา ๓๕ เปนเรือ่งของความเปนอยูสวนตัว ความเปนสวนตัว  

  นายจําเริญ  วราภรณ  :  มันอยูในวรรคทาย ทานประธานครับ  

  ประธาน  :   ครับ วรรคสุดทาย บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวง

ประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลที่เกีย่วกับตน 

  นายจําเริญ  วราภรณ  :  วรรคนี้เพิ่มข้ึนมา ผมก็เลยเพิม่ข้ึนไปนิดหนึ่งใน (๑) ครับ 

  ประธาน  :   เห็นดวยไหมครับ เพิ่มเขาไปครับ อันนี้สวนที่เราหลงมาจริง ๆ อันนี ้

มันเพิ่มข้ึนมาจริง ๆ โอ.เค. นะครับ ไดนะครับ  

  นายจําเริญ  วราภรณ  :  อีกมาตราหนึง่เปนมาตรา ๕๖ ผมไปอธิบายความหมาย 

ไปเพิ่มในหมายเหตุ (๓) เกี่ยวกับความเปนอยูสวนตวักับขอมูลสวนบุคคล เพราะวามาตรา ๕๖  

คิดวาเปนมาตราสุดทายของคําวา ความเปนอยูสวนบุคคลกับขอมูลสวนบุคคล เลยสรุปไวนิดหนึ่ง 

ใหพิจารณาครับ  

  ประธาน  :   มาตรา ๕๖ นะครับ หนา ๔๙  หนา ๕๐ เพิม่หมายเหตุไป เขาใจวา  

๒ ขอใชไหมครับ ในขอ ๓ คาํวา ความเปนอยูสวนตัว แลวก็ขอ ๔ ดวย ขอ ๓ กอนนะครับ 

  นายจําเริญ  วราภรณ  :  ผมอธิบายเสริมนดิหนึง่นะครับ มาตรา ๓๕ วรรคแรก 

กับวรรคสอง ความเปนอยูสวนตัวนีน่ะครับเปดเผยไมไดเลย ถูกหาม โดนบล็อกเลย ไมมีขอยกเวน แต

มาตรา ๔๕ วรรคสอง เขาบอกวาเปดเผยได เพราะวาเปนเรื่องของบุคคล แลวก็ส่ือมวลชน  

แตมีขอยกเวนวาจะเปดเผยไดก็ตอเมื่อโดยอาศัยอํานาจตามที่บทบัญญัติแหงกฎหมายบัญญัติไว  

ซึ่งจะทําใหเหน็วามาตรา ๓๕ วรรคแรก วรรคสอง แลวก็มาตรา ๔๕ วรรคสอง มนัตางกนั ตางกนั

อยางไรครับ ขอบคุณครับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนามรณ        จีรภา ๕/๕ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ ขอประทานโทษคะ มาตรา ๓๕  

วรรคสอง เขายกเวนกรณทีี่เปนประโยชนตอสาธารณะไมใชหรือคะ  

  นายจําเริญ  วราภรณ  :  ใชครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ก็แปลวาก็มกีรณีทําไดอยู คือไมไดล็อกทั้งหมด 

ใชไหมคะ  

  นายจําเริญ  วราภรณ  :  ใชครับ 

  ประธาน  :   ใชครับ มันอยูในตัวบทมาตรา ๓๕ วรรคสอง ทีนี้อธิบาย เหลืออีกมาตรา

หนึง่ มาตรา ๔๕ เปนเรื่องเกี่ยวกับส่ือ ซึง่เปนหลกัเฉพาะเรื่อง ที่จริงตองใชแตละมาตรา 

เปนหลกั ทีนีเ้ราเปรียบเทยีบโยงขามมาตรา เดี๋ยวขอดูขางบนอีกทีไดไหมครับ คําวา ความเปนอยู

สวนตัว คือผมมีขอสงสัยครับ คือเราอยูทีม่าตรา ๕๖ ทนีี้อยู ๆ เราขึ้นมาวาอธิบายคาํวา ความเปนอยู

สวนตัว ก็คือจริง ๆ แลวความเปนอยูสวนตัวเขาใจวาจะเปนหลกัใหญกวาขอมูลสวนบุคคลใน 

มาตรา ๕๖ ใชไหมครับ เพราะวามาตรา ๕๖ เปนเรื่องมาตราแรกของสวนที่ ๑๐ วาดวยสิทธิในขอมูล

ขาวสารและการรองเรียน มสิีทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารในครอบครองของรัฐตาง ๆ  

ซึ่งอันนี้เขาใจวาจะเนนไปทีพ่ระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ เขาใจวาจะเปนอยางนั้น ทนีี้เรา

อธิบายความเปนอยูสวนตัวตามความในมาตรา ๓๕ วรรคแรกและวรรคสอง ถามนดิหนึง่กอน 

นะครับ ปกต ิFormat ของเรามาตรา ๓๕ วรรคหนึง่หรือวาวรรคแรก ใชคําใหเหมือนกันนะครับ  

เชิญอาจารยรัชฎาภรณครับ 

 

                   - ๖/๑  

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                     จงถนอม ๖/๑ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐  

 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ทานประธานคะ ดิฉันวา มาตรา ๕๖ เทาที่ดิฉันเขาใจ

นาจะตางกัน เพราะวามาตรา ๓๕ ความเปนอยูสวนตัวหมายถงึวา เราอยูปกตทิั่ว ๆ ไปใครมารับรูมา

ทราบอะไร แลวจะเอาไปพูดใหเสียหายไมได ยกเวนเปนประโยชนตอสาธารณะ พอมาพูดถงึ

ส่ือมวลชนใน มาตรา  ๔๕ ส่ือมวลชนก็ไปขายขาวแสดงความคิดเหน็ไปกระทบเขาอะไรอยางนี้  ไมได 

แตพอมาตรา ๕๖ นาจะเนนถึงขอมูลขาวสารที่อยูในการครอบครองของรัฐ ถาสมมุตวิาเปนขอมูล

ขาวสารที่เปนสาธารณะก็เปดเผยได แตยกเวนวามันจะทําใหเสียหาย แลวกห็รือวาจะทาํใหเสยีหาย 

ตอรัฐ หรือตอบุคคลการคุมครอง อยางถาสมมุติวา เปนขอมูลสวนบุคคลที่อยูในครอบครองของรัฐจะ

เผยแพรออกไปไมได เชน เวลาเขาไปโรงพยาบาล ขอมูลสวนตัวอยางนี ้อยูในครอบครองของรัฐ

เหมือนกนั แตวารัฐจะใหไมได ถามีใครเดินไปถามวาคนมาเมื่อตะกี้ศัตรูฉันมันเปนโรคอะไร ฉันจะเอา

ไปโพนทะนา อยางนี้รัฐจะใหไมได แมจะอยูในครอบครองของรัฐก็ตาม ถาครอบครองของรัฐที่จะใหได 

คือ ขอมูลที่เปนสาธารณะนาจะเปนคนละประเดน็หรือเปลาไมทราบนะคะ 

  ประธาน  :  ทานคณิตครับ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ เฉพาะคาํวา ความเปนอยูสวนตัวนะครับ ไมวา

จะเปนความเปนอยูสวนตัวในมาตรา ๓๕ นะครับ หรือความเปนอยูสวนตัวในมาตรา ๔๕ นะครับ  

ผมมองดูวามนัเปนคาํ คําเดียวกนัมีความหมายเดียวกนั แตวาไดหยิบมาใชในกรณีตางกนั กลาวคือ

มาตรา ๓๕ หยิบมาใชวา ไดรับความคุมครองนะครับ สวนมาตรา ๔๕ นัน่บอกหยบิมาใชเพื่อให 

ความคุมครองเหมือนกนัเพยีงแตวาเขียนเอาไวในลักษณะที่บุคคลอื่นจะละเมิดไมได แมวาบุคคลอืน่

จะมีเสรีภาพในการคิด เขยีน พูด พมิพ โฆษณา หรือทาํประการใดกต็าม แตจะมาละเมิดความเปนอยู

สวนตัวไมได เพราะฉะนัน้ความหมายของความเปนอยูสวนตัว ทัง้ ๒ มาตรานี ้ผมมองดูวามันเปน

ความหมายเดยีวกนั คือ ความเปนอยูสวนตัว หรือสิทธิในครอบครัว หรือของตัวเองที่จะมีอยู หรือวาจะ

อยูรวมกับครอบครัว หรืออยูกับใครก็ตาม  

สวนขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๓๕ กับขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๕๖ นั้น 

นะครับ อันนัน้ผมก็มองดูวา มันก็ความหมายเดยีวกนั เหมือนกนั ความหมายเดียวกนั แตก็ใชตางกนั 

แตแนนอนความเปนอยูสวนตัวก็ดี ขอมูลสวนบุคคลก็ดี มันคนละคํา คนละความหมายแนนอน  

แตสวนขอมูลสวนบุคคลไมวาจะมาตรา ๓๕ วรรคทาย หรือมาตรา ๕๖ ผมดูวามนัเปนความหมาย

เดียวกนัครับ  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                      จงถนอม ๖/๒ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐  

 

ขออนุญาตตอเลยแลวกนั พอดีทานประโภชฌถามวา เหน็ดวย หรือ ไมเห็นดวย  

ใหผมสรุป คือเมื่อผมเหน็วาความเปนอยูสวนตัวมีความหมายเดียวกนั ถาเผื่อเกิดจะบันทกึก็คงตอง

บันทกึทัง้ ๒ มาตรา ชี้ใหเหน็วามนัเหมือนกัน แตวาใชในลักษณะตางกันนะครับ อันหนึง่ก็คือมาตรา 

๓๕ ก็ไดรับความคุมครอง แตสวนมาตรา ๔๕ เปนเรื่องที่วาไดรับความคุมครองเหมอืนกนั เพราะฉะนัน้

บุคคลใดจะละเมิดมิได แตถาเกิดมาขอมลูสวนบุคคลแลว ถาเราจะบนัทกึเราก็ตองมาบันทึกในมาตรา 

๓๕ กับมาตรา ๕๖ นะครับ เพราะฉะนัน้ตรงนี้ผมเลยเหน็วาถาจะบนัทึกมนัก็ชัดเจนขึ้น แตทีนี้มาตรา

อ่ืน ๆ จะมีลักษณะที่ใชคําเหมือนกัน กลาวถงึเหมือนกนั แลวเราตองตามไปบันทึกดวยหรือเปลา 

เพราะไมอยางนั้นเดีย๋วจะกลายไปบันทึกเฉพาะมาตรานี้ เกี่ยวกับเร่ืองนี้ แตมาตราอื่น เร่ืองอื่นเราไมได

บันทกึครับ 

  นายจําเริญ วราภรณ  :  ขออนุญาตครับ ทานประธานครับ ที่ผมไดเขียนลงไป 

เพราะวาในการพิจารณาของ สสร. เขาจะเอามาตรา ๓ มาตรานีม้าพจิารณาเปนคราวเดียวกนั  

พอคราวเดียวกันกม็ีการสรปุ มีการแยกแยะ มกีารนําเสนอ ผมก็อานตรงนัน้มา ก็เลยเขียนมาเปนดังนี้ 

เพราะวาเวลาการศึกษามันจะไดรูวา ๓ มาตรานี้มนัจะไปดวยกนัตลอด ซึ่งในการประชุมในการ

อภิปรายพูดกนันานมากก็เลยสรุปไดมา ๒ ขอ แตใหอนกุรรมาธิการดูวาจะเอาหรือไมเอา หรือจะเอา

อยางที่จะใหแยกเปนมาตราหรือไมหรืออยางไร เปนเพยีงแตขอเสนอแนะวาตรงนี้ มาตรา ๓ มาตรานี้

มันมีความสาํคัญอยูที่คํา ๒ คํานี้คือ ความเปนอยูสวนตัว กับ ขอมูลสวนบุคคล หลักสําคัญความ

เปนอยูสวนตวั คือบุคคลจะนอนอยางไร จะทําอะไร คือความเปนอยูสวนตัว นี่คือหลกั  สวนขอมูล

สวนตัว คือขอมูลในสําเนาทะเบียน ในบัตรประชาชน คือขอมูลสวนตวั นี่หลกั ตอนอภิปรายมันอยู 

ตรงนี้ แตเวลาเอาไปใชมาตรา ๓๕ ก็เอาไปใชอยางหนึ่ง  พอมาตรา ๔๕ ก็เอาไปใชอีกอยางหนึ่ง  

แตความหมายเหมือนกนันะครับ  

สวน ขอมูลสวนบุคคล ก็เชนเดียวกนั อยางมาตรา ๓๕ วรรคทาย เปนเรือ่งของการ

แสวงหาประโยชนจากขอมลูสวนบุคคลหมายถงึวา เราจะไปจางที่เขตเทศบาลคัดรายชื่อแตละคนมา 

เพื่อเอาไปขายสินคา เพื่อเอาไปแนะนําสนิคา อยางนี้คือขอมูลสวนบุคคล    

สวนมาตรา ๕๖ เปนเรื่องการประกันสิทธิ คือหมายถึงวา การเขาสูขอมลูของบุคคล 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                       จงถนอม ๖/๓ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐  

 

ขาวสารสาธารณะ การเปดเผยทําไมได เพราะกําหนดไวอยางนี้วาทําไมได แตทั้งนี ้ตามทีก่ฎหมาย

บัญญัติ คือ ออกมาอีกชัน้หนึ่งอีกวาตรงไหนทําได ตรงไหนทําไมได ซึง่ผมหยิบยกมาใหเห็นวา  

มันตางกนัอยางไร มาตรา ๓๕ วรรคทาย กบัมาตรา ๕๖ ขอบคุณครับ ทานประธานครับ  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คือทําอยางไร คือใหมนัเหน็ชัดขึ้น ผมวาก็ โอ.เค.  

ก็เปนหมายเหตุเทานั้นเองใชไหมครับ ทาํใหเขาใจขึ้น แตวิธีใชมนัใชคนละอยาง แตความหมายมนั

ความหมายเดยีวกนั ก็คือ ความเปนสวนตวั กับ ขอมูลสวนบุคคล นะครับ 

นายจําเริญ วราภรณ  :  คือเขาใชถอยคําวา ความเปนอยูสวนตวั นะครับ 

นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คืออันนี ้Privacy Life  อันนี้มันเปนขอมูล เปน  

Information ใชไหม กบัอีกอนัหนึ่ง การใชชีวิตอยางอิสระในวถิีของตนเอง เชิญครับ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  อีกครั้งหนึง่ครับ ทานประธานขออนุญาตครับ ผม คณิต คือ

ที่ใหความเหน็ไวนะครับ ผมไมไดขัดของ ถาจะบนัทกึไวเพราะที่ทางคณุจําเริญทํามา ผมก็ไดเห็นวา 

โอ.เค. เราไดดูถึง ๓ มาตรา แยกแยะไวชัดเจนนะครับ ผมเพียงตั้งขอสังเกต 

ประการที ่๑ คอืหมายหมายของคําวา ความเปนอยูสวนตัว ทัง้ ๒ มาตราความหมาย 

เดียวกนั แตใชตางกนั มาตรา ๓๕ วรรคแรก วรรคสอง ใชเพื่อความคุมครอง แตสวนมาตรา ๔๕ ใชเพื่อ 

หามบุคคลอืน่ละเมิด เชนเดยีวกนัขอมูลสวนบุคคลทัง้ มาตรา ๓๕ วรรคทาย กับมาตรา ๕๖  

ก็ความหมายเดียวกนั แตวามาตรา ๓๕ มไีวก็เพื่อความคุมครอง  

และสวนมาตรา ๕๖ มีไว ก็คอืเพื่อไมใหถกูละเมิด เพราะฉะนัน้จึงบอกไววา จะกระทาํ 

มิได เวนแตกรณีเปดเผย ใชไหมครับ ในกรณีที่มีสวนไดเสีย เพราะความคุมครอง หรือเปนขอมูลของ

สวนบุคคลของบุคคลอื่น ตรงนี้เทากับวาจริง ๆ แลว เปนการเขียนใหมนัเหน็ชัดขึ้น แตที่ผมต้ังขอสังเกต

วาถาเราจะเขยีนอยางนีน้ะครับ มันคงตองไปเขยีน  

๑. ก็คือตองเขยีนทุกมาตราที่เกีย่วของทั้งมาตรา ๓๕ ทัง้มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๖  

๒. ถา ๓ มาตรานี้เราเขียนลกัษณะนีเ้ปนภาระเราที่จะตองเขียนในมาตราอื่น 

ในลักษณะนี้ดวยอีกหรือไมเทานั้นเองนะครับ แตสวนทีว่าเขียนตัง้ขอสังเกตมาตรงนีผ้มช่ืนชมนะครับ 

ที่วาเขียนมาทาํใหมนัเห็นภาพชัดขึ้น ขอบคุณครับ 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                     จงถนอม ๖/๔ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐  

 

  ประธาน :  คือทีแรกผมก็สับสนแลวกง็งวาทําไมมาพูดตรงนี้ในมาตราตรงนี้ ตอนนีพ้อ

เขาใจแลววาเปนมาตราสุดทาย แลวกม็ีสวนที่เกีย่วโยงกัน  ผมติดอยูที่ประโยคสุดทายครับ คือใน

รายละเอียด ขอ ๔  คาํวา ขอมูลสวนบุคคล ในมาตรา ๕๖ นะครับ ที่เกีย่วกับวา แตการเปดเผยขอมูล 

สวนบุคคลจะกระทาํมิได คือประกันสทิธขิองคนในการเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะ แตการเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลจะกระทาํมไิด  จริง ๆ แลวมันไมใช เพราะวาในมาตรา ๕๖ ใหหลักประกันไววามสิีทธิ

เขาถึงเวนแตเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญัติ  คือมใิชวาขอมูลสวนบุคคลจะเขียน

อยางนี้ขอความไมครอบคลุม และกท็ําใหความหมายผมเปนหวงวา เขียนอยางนี้แลวจะทําใหกระทบ

ถึงการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนะครับ อยางเชน มันจะมีปญหาทนัทคีรับวาอะไรเปน หรือไมเปน

ขอมูลสวนบุคคล เชน กรณสีาธิตเกษตร เพราะมกีารไปฟองศาล แลวศาลก็บอกวาไมใชขอมูล 

สวนบุคคล ฉะนั้นตรงนี้ถาเราเขียนวา ขอมลูสวนบุคคล การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลจะกระทาํมิได  

ที่จริงไมใช ถาไปดูใน พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หลักก็คือตองเปดเผย และกก็าร 

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลก็เปดเผยไดนะครับ ถาการเปดเผยนัน้ไมเปนการกระทบสิทธิ โดยไมสมควร

ตรงนี้นาจะเปนหวงเพราะวามีกฎหมายบญัญัติอยูแลว คือ พรบ. ขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 

๒๕๔๐  ซึ่งถาเขียนรัฐธรรมนูญอยางนี ้แลวก็เขียนเจตนารมณอยางนี้คงตองไปแกไข พรบ. ขอมลู

ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทนัทีเลย เพราะวาโดยหลักเขาวางหลกัวา ขอมลูสวนบุคคลตอง

เปดเผยได เวนแตการเปดเผยจะเปนการกระทบสทิธิโดยไมสมควรเทานัน้ จงึจะไมเปดเผย ฉะนั้นตรงนี้

ผมหวงคํา ๆ นี้คําเดียวครับ ถาเขยีนอยางนี้จะมีความหมายวาอยางไรครับ 

  นายจําเริญ  วราภรณ  : นิดหนึง่ทานประธาน ขอประทานโทษครับ ตองตอไปนิดหนึ่ง  

จะกระทาํมิได ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายบัญญตัิ ตอไปอีกนิดหนึง่ ตกไปนิดหนึง่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัตินะครับ  

ประธาน  :  เชญิทานคณิต 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ผมขออนุญาตตอนะครับ คือถาเราจะบนัทึกเรื่องขอมูล 

สวนบุคคลเอาไวนะครับ ผมขอใหบันทกึกอน ขอ ๓ ขอ ๔ นี ้เราตองมเีพิ่มอีกขอหนึง่ ไมอยางนัน้ 

เดี๋ยวจะทําใหมาเนนเรื่องขอมูลสวนบุคคลมากเกินไป จนกระทั่งเราตกคําวา กระทบตอความมัน่คง

ของรัฐ  ซึง่เปนเรื่องที่ใหญ เพราะวาเราไมไดกลาวถงึเลย เพราะเดิมเราไมไดกลาวถงึในสวนที่เวนแต 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                     จงถนอม ๖/๕ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐  

 

ทั้งสิน้ พอเราเริ่มมากลาวถงึเรื่องขอมูลสวนบุคคลแลว เราจะขามคําวา ความมัน่คงของรัฐ ไป ถาเรา

จะเพิ่มตรงนี้ขอใหเพิ่มกอนตรงนี้ ก็คือ เร่ืองเกี่ยวกับกระทบความมัน่คงของรัฐ ไวดวยครับ  

ขอบคุณครับ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คือเอาเปนวาคํา คาํนีอ้ยูในมาตรานีม้ันมี

ความหมายเหมือนกนัอยางนี้ไดไหม เพราะวาในเมื่อเอามาตรา ๕๖ มาอธิบายสรุปคําวา ขอมูล 

สวนบุคคลกับความเปนอยูตวัมันมีมหลายมาตรา เอามาโยงคลาย ๆ กบัวาคํา คํานั้นอยูในมาตรานัน้

จะมีความหมายอยางเดยีวกันอยางนี้ไดไหม มันก็จะสัน้ขึ้นไหม คือจริง ๆ ถาจะอธบิายวามนัสื่ออัน

เดียวกนัใชไหมครับ ก็เลยยาวไป มนักเ็ลยทําใหมีลักษณะวาอนัอื่นทาํไมเราไมอธิบายทาํนองนั้นครับ 

  นายจําเริญ วราภรณ  :  ขออนุญาตทานประธานครับ นิดหนึ่งครับ คอืพอดีผมไปดูแล

รับผิดชอบอยูหมวด ๓ เลยไมไดทําหมวดนี้ แคนีก้็ ๔ – ๕ วนัไมไดหลบัไมไดนอนเหมือนกนั ตองนัง่

อานอยูคนเดียว ถาอยางนั้นอยางทานอาจารยวัชรินทรวา ก็คงเปนสรุปไปก็ไดวา ความเปนอยูสวนตัว 

ตามความในมาตรา ๓๕ วรรคแรก วรรคสอง ความหมายเหมือนกับความเปนอยูสวนตัวตามความ 

ใน มาตรา ๔๕ วรรคสองก็ได ใหมนัความหมายเหมือนกัน และก็ขอมลูสวนบุคคลในมาตรา ๓๕  

วรรคทาย กับมาตรา ๕๖ ความหมายเดียวกัน อยางนี้ผูกกันสัน้ ๆ เลยจะไดไหมครับ เพื่อจะใหรูวา

ความเปนอยูสวนตัว ทัง้ ๒ มาตรานี้คือหมายความเดียวกัน และก็ขอมลูสวนบุคคล ๒ มาตรานี้ก็

ความหมายเดยีวกนั แตเหตุที่แยกกนับัญญัติแตละมาตรา เพื่อใหรูวาเปนการเลือกใชระหวาง  

การคุมครอง กับ การประกนัสิทธินะครับ ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  ความหมายเหมอืนกนั แตวาตางกนัในเรื่องของการคุมครองและการ

ประกันสทิธิ จดไวนะครับ จะไดกระชับข้ึนนะครับ เดี๋ยวรางเสร็จแลวคอยขึ้นจอใหดู ผมไมทราบวา

หมวด  ๓ หมดแลวใชไหมครับ เชิญครับ 

 

                                                                                                                                    - ๗/๑ 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           จีรภา ๗/๑ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายปญญา  ประเสริฐศรี  :  ถาหากเราจะมาเขียนอยางทีท่านวัชรินทรพูดนี่นะครับ 

จะใชไปถึงมาตรา ๕๖ มันจะถูกตองไหม เพราะวาจริง ๆ มาตรา ๕๖ Main point มันเปนเรื่องของการ

เขาถึงขอมูลขาวสาร จริง ๆ แลวสวนที่เปนขอยกเวนที่ละเมิดไมไดมันไมใชเฉพาะเรื่องขอมูลสวนบคุคล

เทานัน้ มนัมีเร่ืองอื่นดวย เร่ืองความมั่นคงของรัฐ เร่ืองความปลอดภัยอะไรตาง ๆ ดวย จริง ๆ ถาจะ

เขียนอยางที่วานี่กน็าจะไปไวในมาตรา ๓๕  

  ประธาน  :  คงตองมาตรา ๓๕ เพราะมีคาํ ๒ คาํ ก็คือโอนไปอยูในมาตราตนแทน 

ไมอยางนั้นคนงงเหมือนกันวาเอะอยู ๆ โผลเขาไปไดอยางไรความเปนอยูสวนตัว ทแีรกผมก็พยายาม

หา หาใหญเลยในตัวบทมาตรา ๕๖ หาไมเจอ ก็เลยงงไปใหญเลย เอาเปนวาเดีย๋วเรารางเสร็จ 

เอาหมายเหตตุรงนี้ยกไปไวมาตรา ๓๕ แลวเราก็สามารถโยงไปที่มาตรา ๔๕ แลวกม็าตรา ๕๖  

ไดอยูแลว เอาอยางนีน้ะครับ ทนีี้ที่เตมิหมายเหตุวาตรงกบัรายงานการประชุมคร้ังไหน ๆ เราจะยงัไม

พิจารณากันหรือเปลาครับ หรือวาเราพิจารณาในที่ประชุมนี้ไปแลวครับ แตวาเราเติมมาใหหมดแลว 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  พิจารณาไปแลว 

  ประธาน  :  พิจารณาไปแลวใชไหมครับ ขอบพระคุณครับ ถาอยางนัน้เดี๋ยวรอแกไข

ใหถูกตองนิดหนึง่ แลวก็รบกวนเวลาทานจําเริญอีกนิดเดียวนะครับ เดี๋ยวเราจะพิจารณาในสวนไหนตอ 

พอดีวันนัน้ผมออกไปกอน หมวดศาลเลยใชไหมครับ เปนเรื่องหารืออีกครับ แลวบันทึกการประชุม 

เร่ืองแจงเพื่อทราบอะไรตาง ๆ เดี๋ยวขอรายละเอียดดูนิดหนึง่นะครับ พอดีเกรงใจทานจําเริญกเ็ลยนํา

เร่ืองขึ้นมาพิจารณากอน ชวยแจกเอกสาร ระหวางที่ทางฝายเลขานุการแจกเอกสาร ก็มีเร่ืองแจง 

ที่ประชุมก็คือ คณะกรรมาธกิารวิสามัญกาํหนดประชุมคร้ังตอไปวันศุกรที่ ๓ นี ้ก็คือวันมะรืนนี้เอง 

เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผมกําลงัมองวาเราสงไปให ๕ คนดู มนักม็เีร่ืองกลับมา

มากมายอยางที่เรากาํลังทําอยูนี่ แลวถาเราสงไปใหสภาราง รูปรางหนาตาในการแปลมันจะวุนวาย

มากเลย ตรงนีต้องเตรียมรับศึกใหดีวามันจะอยางไร แลวจะตองมกีารโหวตการอะไรไหม ผมยังนึก

ภาพไมออก ผมเคยถามอยางนีก้ับทานประธานเดโช คือทานพูดวันนั้นเหมือนงาย ๆ วาเขาดูเปน

ภาพรวม ผมวามันจะเปนไปไดหรือที่มันจะดูภาพรวม ใครสนใจเรื่องอะไรก็จะจิกเรื่องนั้น ถูกไหมครับ 

จิกเรื่องนัน้ ๆ แลวมันจะหาจุดลงตัวอยางไร มันก็จะตองมีการโหวตกนัวาเหน็คลอยตามคนที่เสนอ

แกไขหรือไม แลวเวลาเขาใหเราเทาไรตรงนี้ ทานประธานอยางไรฝากดูไวใหดีเชียวครับ เพราะวาตรงนี ้



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           จีรภา ๗/๒ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

มันจะเปนภาระกลับมาอยางเสียมิไดกับพวกเรา แลวเราจะมีเวลาทีจ่ะเขาไป Handle อยางไร เพราะ

วันที่ ๖ นี่ยงัไมแนใจวาจะไดเขาหรือไมใชไหมครับ มีโอกาสสูงที่จะไมไดเขาถูกไหมครับ เพราะตอนนี้

ยังไมเรียกประชุม สสร. เลย วันที่ ๖ ไมใชแลวอยางไรครับ วนัไหนก็ไมทราบ แลวเขาจะเสนอเอกสาร

ลวงหนากีว่ัน ๒ – ๓ วัน เขาไดอานแนละในหมวดทีเ่ขาพอใจ ในหมวดที่เขาอยากฝาก อยากอะไร 

แลวเราไมเขียน เขียนไมถกูอารมณเขา เขาจะเตรียมมาอีกเยอะเลยตรงนัน้ แลวเรา Defend อยางไร 

เราไมมีสิทธเิขาไป Defend อะไรเลยถูกไหมครับ เราฟงแลวจดอยางเดยีว  

  ประธาน  :  เขาไปเรา Defend ครับ เพียงแตวาถาที่ประชุมมีมติใหแกเราก็ตองมาแก

แลวไปเสนอเขา เพราะฉะนัน้หมายความวาคือจากการสอบถามทางคุณแววตาบอกวายังไมทราบวา 

มีการกาํหนดนัดวนัที ่๖ หรือไม ถึงวันนี้ยงัไมเหน็ประกาศนัดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ เทาที่ไดทราบ

นี่ครับที่มีประชุมแน ๆ ก็คือกฎหมายลูก ๓ ฉบับ สภารางรัฐธรรมนูญล็อกวันไวอยางนี้ครับ ก็คือ

ระหวางวันที่ ๑๔ ถงึวันที่ ๑๘ สิงหาคม วนัที ่๑๔ สิงหาคมเปนวนัอังคาร  วันที่ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘  

๑๘ เปนวนัเสารนะครับ ๕ วนัดังกลาวนี้เขาจะล็อกไวเพือ่พิจารณากฎหมายสําคัญคอืกฎหมายลูก  

ผมเขาใจวาคงตองมีการพิจารณาเรื่อง ๖ หรือ ๑๐ ปอะไรตาง ๆ แลวก็เร่ืองเลขมาตราที่อางอนมุาตรา

ผิดอะไรตาง ๆ สภารางรัฐธรรมนูญคงจะพจิารณาตรงนัน้ ซึง่ไมทราบวากอนวนัที่ ๑๔ จะมกีารประชุม

สภารางรัฐธรรมนูญหรือไม วนัที ่๖ สิงหาคมนั้นเปนการหารือลวงหนามาเปนเดือนแลวนะครับวา 

ทานเดโชอยากจะใหทําใหทนั แลวก็เอาเสนอที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญใหทัน เพยีงแตวาจนถึงบัดนี้

ยังไมทราบครับวาสภารางรฐัธรรมนูญนัน้จะพิจารณาเรือ่งนีว้ันไหน แตเทาที่ทราบ เทาที่จากการหารือ 

เราก็จะตองไปชี้แจงในที่นัง่ของคณะกรรมาธิการซึ่งหนาที่คือช้ีแจง สวนจะพิจารณาอยางไรเปนเรื่อง

ของที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญจะใหแกไข ไมแกไขอยางไร ซึง่เทาทีท่ราบก็คงจะตองเอาชุดใหญ 

เขาไปกอน แลวหลงัจากนัน้ก็ข้ึนอยูการกําหนดของสภารางรัฐธรรมนญู ซึ่งเราจะตอง Standby เพื่อ

พรอมที่จะไปชี้แจงในนามของคณะกรรมาธิการ ซึ่งอาจารยคมสันทานก็รับปากทานหนึ่งแลววาทานก็

จะพยายามอยูดวยใหได เพราะเปนสวนทีสํ่าคัญมาก ซึ่งอาจจะตองรบกวนทานอนุกรรมาธิการและ

ทานกรรมาธิการในสวนทีม่ีสวนชวยดูเรื่องตาง ๆ เหลานี้เพื่อไปทําการชีแ้จงตอที่ประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญ ซึง่จะพิจารณาคงไมเสร็จในครั้งเดียว คงจะตองมีการพิจารณาหรือมีการกําหนดวิธี

พิจารณาเรื่องนี้ในสภารางรัฐธรรมนูญตอไป ซึ่งคงจะตองมีการประชมุอีกหลายครัง้สําหรับสภาราง

รัฐธรรมนูญครับ เทาที่ขอมูลที่ไดอยูก็จะเปนอยางนี้ครับทานประโภชฌครับ เดี๋ยวเราคงจะพิจารณา 
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เร่ืองนี้ตอนที่ในวาระที ่๔ เร่ืองอื่น ๆ ผมขออนุญาตเรียนนะครับวานอกจากนั้นเรายังมีประชุมวนัพรุงนี ้

ซึ่งเดี๋ยวคงตองหารือวาถาวนันี้ไมมเีร่ืองอะไรแลว พรุงนีอ้าจจะไมตองประชุมก็ได แตวาเรากําหนด 

นัดประชุมเอาไววาวันพรุงนี้เวลา ๙.๓๐ น. ทีห่อง ๓๕๐๒ ก็จะมีการประชุมคณะอนกุรรมาธิการอีก  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เต็มวันหรือครึ่งวนั 

  ประธาน  :  ผมเขาใจวานาจะครึ่งวนั ไมนาจะทัง้วนันะครับ ทีนีม้าตราเมื่อกีน้ี้ทาน

จําเริญรออยู ขอมาตราเมื่อกี้นี้กอนวาแกแลวไดความวาอยางไร เขาใจวาจะอยูในมาตรา ๓๕ ชวยเปด

ใหดูหนอยครับ 

  นายจําเริญ  วราภรณ  :  นําไปใสในหมายเหตุมาตรา ๓๕ เพิม่เปนขอ ๕ ขอเดียว 

หรือวาขอ ๕ ขอ ๖ ก็แลวแตพิจารณา  

  ประธาน  :  ใสไว ๒ นะครับ อันนี้คือมาตรา ๓๕ หรือเปลาครับ มาตรา ๕๖ แตเดี๋ยว

จะยายไปมาตรา ๓๕ นะ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  คือไปใสไว ๓ มาตรา มาตรา ๓๕  มาตรา ๔๕  มาตรา ๕๖ 

  ประธาน  :  ไม ใสมาตรา ๓๕ มาตราเดยีว อยาลืมไปตัดที่มาตรา ๔๕ กับมาตรา ๕๖ 

ออกนะครับ โอ.เค. ครับ ตรวจดูแลวใชตามนี้แลวนะครบั ขอบพระคณุทานจําเริญมากครับ 

  นายจําเริญ  วราภรณ  :  ผมขออนุญาตนะครับ  

  ประธาน  :  เชิญคุณนพรัตนวาอยางไรครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  เมื่อเชาอาจารยวิจิตราขอแกมาตรา ๑ ก็เลยจะขอให 

ที่ประชุมพิจารณาไปเลยแลวกันนะครับ มาตรา ๑ ครับ 

  ประธาน  :  ได ทนีี้เราอยางนีค้รับ ระหวางที่เปดดูผมขออนุญาตครับวาเมื่อเชาที่

ประชุมกัน ผมตองรายงานนดิหนึง่  

     ขออนุญาตยอนกลับมาที่ระเบียบวาระที ่๑ คือเร่ืองแจงเพื่อทราบ เมื่อเชาที่ประชุม

คณะกรรมาธกิารวิสามัญไดพิจารณา ผลเปนอยางนี้นะครับวา ในเรือ่งที่เกี่ยวกับบันทกึเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนญูนี้ก็จะตองมกีารปรับแกไขในสวนของสารบัญจะตองมคีํานํา แลวกจ็ะตองมีขอความ

เบื้องตน สําหรับขอความเบือ้งตนผมขออนุมัติที่ประชุมกรรมาธิการไววาจะมีขอความอะไรบาง แลวก็

จะมาเสนอทีป่ระชุมคณะอนกุรรมาธิการบนัทกึเจตนารมณวันพรุงนี ้พรุงนี้คงตองประชุม ๙ โมงครึ่ง 

จะมีขอความประมาณ ๒๐ หนา ผมยังทําไมเสร็จ เดี๋ยวตองไปเก็บตอใหเสร็จ เปนขอความเบื้องตน  
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แลวก็จะตองมคีําปรารภ อยางไรดูรูปแบบตามเลมแดงนะครับ คําปรารภของรางรัฐธรรมนูญดวย  

ก็มีคําปรารภ คํานํา ขอความเบื้องตน คําปรารภ แลวกก็ารรันเลขหนาที่ประชุมก็ตั้งขอสังเกตวาในสวน

ของภาคผนวกก็จะตองเปน ๑ สมมุติภาคผนวก ๑ สมมตุิมี ๓ หนา ก็ ๑(๑) ๑(๒) ๑(๓) ภาคผนวก ๒ 

ก็สมมุติมี ๕ หนา ก็ ๒(๑)  ๒(๒)  ๒(๓) คือรูปแบบการทาํหนาของภาคผนวก แลวกอ็ยางนีน้ะครับวา

ในสวนของภาคผนวกนี้ ภาคผนวก ๑ ก็จะเปนความเหน็ของเวทีระดับจังหวัด ภาคผนวก ๒ จะเปน 

ตัวตาราง ๓๐๐ กวาหนาของเรา  ภาคผนวก ๓ ก็จะเปนรายชื่อสมาชกิสภารางรัฐธรรมนูญ ภาคผนวก 

๔ จะเปนรายชื่อคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ   ภาคผนวก ๕ จะเปนรายชื่อของกรรมาธกิาร

วิสามัญ พรอมทั้งรายชื่อทีป่รึกษา ผูเชี่ยวชาญทั้งหลาย แลวก็รายชือ่ของอนุกรรมาธิการทัง้ ๔ ชดุ  

จะเปนภาคผนวก ๕ แลวกท็ี่ประชุมยงัไดมีมติเหน็ชอบใหคณะอนุกรรมาธิการมาตรวจแกในสวน 

ที่เหลือที่กรรมาธิการยังไมเหน็ เพื่อใหสามารถดําเนินการเสนอตอที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญและ

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญไดทนัตามกําหนดเดิม ซึ่งคาดวาจะตองทาํใหเสร็จ ตนฉบับจะตอง

ทําใหเสร็จภายในสัปดาหนีแ้ลวเสนอไป โดยที่มอบหมายใหคุณหญงิกุลทรัพยชวยดูเร่ืองของการใช

ภาษาดวย ซึง่กอนที่จะจัดพมิพจะตองใชรูปแบบของการใชภาษาทีถู่กตอง แลวกท็ี่ปรึกษาและ

กรรมาธิการไดกรุณาดูหมวดตาง ๆ ก็ขอใหตรวจแกตัวบทของรัฐธรรมนูญใหมีความถูกตองดวย  

กอนที่จะจัดพมิพตัวบทจะตองมีเนื้อความที่ถูกตอง แลวก็อีกอันหนึง่กค็ือการวงเล็บภาษาอังกฤษนั้น 

ใชตัวใหญบาง ตัวเลก็บาง ขอใหปรับใหใชรูปแบบที่เปนรูปแบบเดียวกัน เพราะฉะนั้นเมื่อเชาที่ประชุม

คณะกรรมาธกิารวิสามัญก็เห็นชอบใหเรงดําเนนิการเรื่องนี ้แลวเสนอไปยังสภารางรฐัธรรมนูญและ

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญตอไปใหทนัตามกาํหนด อยางวนันี้เมื่อสักครูทานจําเริญกม็า

นําเสนอโดยตรง ไดทราบวาเรงในเรื่องของเวลานะครับ อันนี้เปนเรื่องทีแ่จงที่ประชุมทราบเพิ่มเติม 

  ระเบียบวาระที่ ๒ ในเรื่องของการรับรองบันทกึการประชุมของคณะอนุกรรมาธกิาร

บันทกึเจตนารมณ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ จะเปนเอกสารที่เพิ่งแจก บนัทกึการประชุมคณะอนุ

กรรมาธิการบนัทกึเจตนารมณ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญบันทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุ และ 

ตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๒ วนัจนัทรที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ หนาแรกเปนรายนามของ 

คณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม คณะอนกุรรมาธิการผูไมมาประชุม ไดลาการประชุม ๕ ทาน  

และผูเขารวมประชุม  หนา ๒ ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม มีแจง ๑ เร่ือง 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบนัทกึการประชมุคร้ังที่แลวเลือ่นไปไมมีการรับรอง  ระเบียบวาระที่ ๓  
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เร่ืองทีพ่ิจารณา พจิารณารางบันทึกเจตนารมณรายมาตรา ก็จะเปนบทเฉพาะกาลมาตรา ๒๙๒ 

มาตรา ๒๙๓ ในหนา ๓  หนา ๔ มาตรา ๒๙๔  หนา ๕ มาตรา ๒๙๕  มาตรา ๒๙๖  มาตรา ๒๙๗  

ที่หนา ๗ มาตรา ๒๙๘ หนา ๘  มาตรา ๒๙๙ เร่ิมทีห่นา ๘ ตอเนื่องทีห่นา ๙ จนถึงตนหนา ๑๐   

 

          - ๘/๑ 
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มาตรา ๓๐๐ หนา ๑๐   มาตรา ๓๐๑ เร่ิมที่หนา ๑๑  มาตรา ๓๐๒ หนา ๑๑ ตอเนือ่งถึงหนา ๑๒  

หนา ๑๓ มาตรา ๓๐๓ เร่ิมทีห่นา ๑๓ จนถงึหนา ๑๔  มาตรา ๓๐๔ หนา ๑๔  มาตรา ๓๐๕ หนา ๑๕  

มาตรา ๓๐๖ เร่ิมที่หนา ๑๖  มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ หนา ๑๗  มาตรา ๓๐๙ หนา ๑๘   

แลวก็พิจารณาปรับแกถอยคําในมาตรา ๒ ในหนา ๑๙   มาตารา ๓ ในหนา ๑๙   

มาตรา ๔ หนา ๒๐  มาตรา ๕ เร่ิมที่หนา ๒๑  มาตรา ๓๐ เร่ิมที่หนา ๒๒  มาตรา ๓๕ หนา ๒๓   

มาตรา ๔๕ หนา ๒๕  มาตรา ๔๙ หนา ๒๘  ระเบยีบวาระที่ ๔ อยูในหนา ๒๙ เปนเรื่องของการนดั

ประชุมคร้ังตอไป  ไมทราบวาแจกคอนขางกะทนัหัน ขออนุมัติในหลักการ ถาเกิดทานอนุกรรมาธกิาร

เห็นที่ผิดตรงไหนขอความกรุณาชวยแจงทางฝายเลขานุการดวย รอยกวาหนาทัง้ ๒ คร้ังนะครับ ที่เรา

จะตองรับรองตอไป แตวายงัไมไดนําเสนอที่ประชุมวนันี้นะครับ  เราบันทกึไวละเอยีดคงไมเปนไร 

นะครับ อีก ๒ คร้ังที่ยงัไมไดนําเขามารับรอง ความยาวรอยกวาหนา เปนบันทึกการประชุมนะครบั  

แตวารอยกวาหนา คือไมรูวาแจกในที่ประชุมหรือวาจะสงกอนอยางไร ทําเสร็จหรือยงัครับ รอจัดทาํ

รูปแบบและรอตรวจความถกูตองดวยใชไหมครับ ตรวจความถกูตองก็จะดีครับ เอาเปนวาวันนี ้

ที่ประชุมรับรองบันทึกการประชุมคร้ังนี้ไปนะครับ แลวก็กลับมาพิจารณา เชิญครับ 

  นายปญญา  ประเสริฐศรี  :  ทานประธาน ชื่ออนุกรรมาธิการครับ หมายเลข ๓ กับ 

หลายเลข ๕ ซ้าํครับ  

  ประธาน  :   ตองแกไขครับ รายชื่อ ในหนาแรก แกหมายเลข ๕ ผูมาประชุม ตองแก

เปน คุณปทมา สูบกาํปง ขอบพระคุณครับ  

  กลับมาที่พิจารณาที่มาตรา ๑  มีขอเสนอของอาจารยวิจติรา ขอใหชวยดูมาตรา ๑  

เชิญครับ ทางฝายคณะวิชาการ เชิญครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  มาตรา ๑ เจตนารมณ เพื่อยนืยนัในรูปแบบความเปน 

รัฐเดี่ยว จงึมีการกําหนดวาประเทศไทยจะแบงแยกมิได 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  หมายความของมันก็คือ ขยายคาํวา รัฐเดียว คือ

แบงแยกมิไดที่จริงไมเห็นตองมี จงึกาํหนดเลย ยนืยนัความเปนรัฐเดีย่วแลวกจ็บ แลวก็ไปขยายอยูใน

วรรคตอไปอยูแลวคะ 

  ประธาน  :  ครับ คือเขาใจวาหลายคนเหน็วรรคสองใชไหมครับ วรรคสองเขียนเอาไว 

ที่เหลือใหเลือกตั้ง ตรงที่เปนตัวดํา กับตรงที่เปนตัวสีแดงครับ จะเห็นอยางไหนดีครับ เพราะเดิมเราเนน 
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คียเวิรดก็คือรูปแบบของรัฐ ทีนีท้านตองการใหเปนรูปธรรม ก็เปลี่ยนเปนวา เพื่อยนืยันคําวา ใน   

เพื่อยนืยนัในรูปแบบความเปนรัฐเดี่ยว  อันไหนดีกวากนัครับ ขอความเหน็ เชิญครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  พูดตามประสาคนที่ไมใชนกักฎหมาย เพือ่ยืนยนั ไมตอง

มี ใน ก็ไดนะคะ  เพื่อยนืยนัรูปแบบความเปนรัฐเดี่ยว แลวก็จบ แตถานักกฎหมายอาจจะมีอะไร

ซับซอน อันนัน้ไมทราบ มนัจะเปนกฎหมายไหนคะ 

  ประธาน  :   ตอนนี้ไมตองนกักฎหมายแลวครับ คือตัวหนังสือที่เขียนไวกับ

เจตนารมณตองไปดวยกนัแลวครับ วาถาอานอยางไหนแลวเขาใจดีทีสุ่ดเอาอยางนัน้เลยครับ ตอนนี้

เราเปนนักกฎหมายทกุคนแลวครับ เมื่อเขามีคนมาบอกผมใหผมไปสอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนญู  

บอก ใหไปเจรจากับอาจารยสมยศ ไมไหวครับ ผมไมไปยุงกับอาจารยสมยศแน ๆ ถาอยางนัน้ไมทราบ

วาจะเอาตามตัวสีแดงอันนีน้ะครับ เพื่อยนืยนัรูปแบบความเปนรัฐเดีย่ว ไดนะครับ โอ.เค. ครับ ไมใช

ประนีประนอม เราเอาคําทดีีที่สุดแลวครับ ตอไปครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ขอมาตรา ๓ นะครับ ในหมายเหตุขอ ๓ Common Law  

ภาษาอังกฤษจะขอเพิ่มภาษาไทยไป แลวก็ในยอหนาที่ ๒ นิติรัฐ ก็จะเพิ่มคําวา Legal state แลวก็ 

Civil Law ก็จะใสคําวา ซีวิล ลอว ภาษาไทยลงไปดวย  

  ประธาน  :  Common คอมมอน ลอว อันอื่นเขียนถูกแลวครับ ซีวิล ลอว เขียนถกูแลว 

นะครับ ที้มีปญหาคําวา ลีกลั สเตต คือจริง ๆ แลวที่เปนสากลเขาใชภาษาเยอรมันนะครับ Rechtstaat 

ทีนี้คาํวา นิติรัฐ ก็เปนภาษาแขก เราตองวงเล็บภาษาอังกฤษดวยหรือครับ  คือ Legal state คือเรา 

ไมควรใหเกียรติภาษาอังกฤษ ถาจะใหเกยีรติตองใหเกยีรติภาษาเยอรมัน Rechstaat  เราจะวงเลบ็

ภาษาเยอรมันหรือครับ ซึ่งคนอานไมออกไมตองวงเล็บไดไหมครับ คือ Legal state ไมเอา อะไรก็ไมรู 

ผมไมทราบวาคําวา Legal state เปนที่รูจกัทั่วไปหรือไม เชิญครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  พูดตามภาษาไมใชนกักฎหมายอกีนะคะ เพราะวา

อาจารยจะมีภาษาฝรัง่เศสใชไหม มนัเปนตนตอซึ่งเราไมทราบหรอก  แตถาพูดถึงนติิรัฐ แลวก็โดยหลัก

ธรรมาภิบาลเขาก็จะวงเล็บเอาวาไว Legal state เขาวงเล็บเอาไวอยางนัน้นะคะ ที่จะรูจักคําอยางนี้

ตองไปอาน แตวาดิฉันไมรูจกัภาษาอืน่ เขาก็จะวงเลบ็เอาไวอยางนี้คะ เพียงแตถาไมใส ก็ไมใสคะ 
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  ประธาน  :   ถาอยางนัน้คงตองเอาแบบตรวจรายงานการประชุมแลวครับ ขอ ๒ 

ภาษาเลยครับ คือใหรูวาแปลวา Legal state   Rechtstaat นะครับ เดี๋ยวผมเขียนให Rechtaat/Legal 

state  ภาษาฝรั่งเศสไมเอานะครับ  โอ.เค. ครับ Legal state เปนคาํที่เปนที่รูกนัใชไหมครับ ตอไปครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ขอขามไป มาตรา ๘๓ เร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงก็ไปใสความหมายของทานสวงิ แลวก็อาจารยอภิชาติ ในหนา ๗๗ กับ หนา ๗๘ ครับ 

  ประธาน  :  มาตรา ๘๓ หนา ๗๗ กับ หนา ๗๘  ดูเลยครับ  อันนี้สรุปมาจากรายงาน 

การประชุมสภารางรัฐธรรมนญูนะครับ  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ขอประทานโทษ ทาํไมเราไมเอาไปไวในหมายเหตุละคะ  

ถาเปนคําอธิบายคะ  

  ประธาน  :   สองยอหนาแรกของหนา ๗๘ อันนัน้เห็นดวยไหมครับ รูสึกรูปแบบที่เรา

ใชมาจะไปใสไวในหมายเหตใุชไหมครับ ยายไปอยูในหมายเหตุนะครับ  ทนีี้ขอความ เนื่องจากคาํนี้

สําคัญมาก คนพูดกนัอยูตลอดเวลา ชวยดูขอความนะครับวาตรงหรอืไมนะครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ขอประทานโทษคะ ถาเราบอกวา โดยไมเบียดเบียน 

อะไรนี่นะคะ แลวก็ทาํไมไมเอาหลกัมาใสทั้ง ๓ หลัก พอประมาณ อะไรอยางนี ้ไหน ๆ เราก็จะใสแลว 

นี่นะคะบนพืน้ฐานของความพอเพยีงโดยไมเบียดเบียน แลวก็ พอประมาณ มีเหตุผล อะไรอยางนี ้

นาจะใสใหครบทั้ง ๓ หลักคะ 

  ประธาน  :  คือในยอหนาถดัมา พูดถึงเรือ่งพอเพียง หมายถงึ พอประมาณ ความมี 

เหตุผลรวมถงึความจาํเปน ไมอยางนัน้ในหมายเหตทุําเปนตัวสีดําไดไหมครับ จะไดเห็นชัด ๆ ใน 

ยอหนาถัดมานี่ครับ พอเพียง หมายถงึ พอประมาณ ความมีเหตุผล ความจาํเปน เชญิครับ 

 

                                                                                                                                   - ๙/๑ 
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  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ที่จริงมันนาจะอยูวรรคแรก เพราะวรรคแรกเรากําลงั

อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพราะฉะนั้นตรงนีม้ันจะเปนคําจาํกัดความ แลวพอไปยอหนาที ่

๒ มันก็จะเปนเรื่องคลาย ๆ กับเปนการนาํไปใชอะไรอยางนี้คะ ซึ่งอาจจะอธิบายตางจากนี้  

  ประธาน  :  ผมขอความรูอีกทหีนึง่ครับ Key word ๓ คํา คําวา พอเพยีง หมายถงึ 

๑. พอประมาณ   

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  มีเหตุผล 

  ประธาน  :  ๒. มีเหตุผล  ๓. มีภูมิคุมกัน ทนีี้พยายามใสเขาไป ถาอยางนั้นตองเติม

เขาไปในหนายอแรก แลวเดีย๋วยายไปอยูในหมายเหตุ มภูีมิคุมกันนะครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ   :  ๓ หวง ๒ เงือ่นไข  

  ประธาน  :  ภายใตเงื่อนไขแหงความรูและคุณธรรม ขอความกรุณาชวยดูบนจอ 

ไมทราบวาตรงหรือไมครับ ตั้งอยูบนพื้นฐานของความพอเพยีงโดยไมเบียดเบียนและไมเบียดบัง  

รูจักพอประมาณ ความมีเหตผุล หรือ มเีหตผุล ไมรูนะครบั มี ความ อยูหรือเปลานะครับ  

มีภูมิคุมกัน ทนีี้คําวา รวมถงึความจําเปน ไมรูตองเอาออกหรือเปลา ชวยดูหนอยนะครับ  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  อยางนี้ดีไหมคะ ขอ ๒ หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนนิชีวิต ตามพวกเรานะคะ โดยตั้งอยูบนพืน้ฐานของความ

พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน เอาต้ังแต ดําเนนิชีวิต มาคะ โดยตั้งอยูบนพืน้ฐานของความ

พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน นีข่องพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเลยนะคะ ภายใตเงื่อนไข

คือความรู โดยใชความรูคูคณุธรรม หรือภายใต ก็ได อะไรจะเพราะกวากัน ภายใตเงือ่นไขของความรูคู

คุณธรรม  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  คือเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไมไดทาํใหจน แตทําใหพอตัว  

แมจะกิจการใหญเปนหมืน่ลาน แตถาเผื่อไมจําเปนที่จะตองกูหนี้ยมืสินจนเกนิสมควร ซึ่งยงัถือวา

พอเพยีงอยู อันนีท้ี่ดอกเตอรสุเมธทานมาบรรยาย 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เพียงแตวาที่ไดมา ตองไดมาอยางมีคณุธรรม 

  นายคณฺต  วัลยะเพช็ร  :  ใช 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ  :   ตองขยายความอีกเยอะเลยวาคุณธรรมที่ไดมา 

จะขยายเพิ่มอีก ไมเบียดบงั  
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  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ไมไปทุมตลาด ทุมตลาดนี่ไมไดผิดกฎหมาย ไมผิดกฎหมาย

แทจริงนะครับ กฎหมายไมไดบัญญัติเอาไว แตวามันไมมีคุณธรรม 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  แตมันเบียดบังคนอืน่ เบยีดเบียน เพราะฉะนัน้เราใช 

คําวา คุณธรรม ไวกอนนะคะ 

  ประธาน  :   ตรงนี้เราทําเปนตัวดําไดไหมครับ หรือไมก็ขีดเสนใต รูปแบบที่เราใช 

ในหมายเหตุเรามีตัวดําหรือขีดเสนใตตรงไหนบางไหมครับ ไมมีเลยหรอืครับ หรือไมจําเปนตองเนน

แลวครับ ตรงนี้พอไหมครับ  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ถาเราจะขยายเปนหลักที่สามารถนํามา

ประยุกตใชในการพัฒนาทกุ ๆ ดาน ทั้งทางดานเศรษฐกจิและสังคม ซึง่สามารถ นีน่ากลัวจะซ้ําแลว 

เราตองเลือกแลว ตรงนี้ตองตัดออกกอน ไมอยางนัน้เราตองไมเอาขางบน ตั้งแตเปนหลักอะไรนัน่ 

ตองเอาออก  

  ประธาน  :  ซึง่สามารถนาํมาประยุกตใช  อันที ่๒ ออกไดไหมครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ทกุขนาดของกิจกรรมผมวาด ีเพราะมนัชัดเจน กจิการใหญ

เลก็ก็ยงัพอเพยีงได พนัลาน หมื่นลาน กถ็อืวาพอเพียง ถาเผื่อเกิดไมเกินตัว แลวกม็คีุณธรรม  

  ประธาน  :  เขาใจวาตองหาคํามาแทนคําวา ซึ่งสามารถนํามาประยกุตใช คําที ่๒ หา

คํามาแทนเทานั้นเองครับ แลวคงคําวา ทกุขนาด เอาไวใชไหมครับ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ซึ่งใชกบัทุกขนาดของกิจกรรม ไดไหม ตรงสามารถ 

  ประธาน  :  ซึง่ใชกับกิจกรรมทุกขนาดและทุกประเภท  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขอโทษนะคะ ขางบนนั้นเรายังใชไหมคะ 

เปนหลกัที่สามารถนาํมา ยงัคงอยูใชไหมคะ ดูไว ๆ อยางนี้ไดไหม ถาทานจะคงไว ขอโทษนะคะเงื่อนไข

ของความรูคูคณุธรรมเปนหลักที่สามารถนํามาประยกุตใชกับการพฒันาทุก ๆ ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ

และสังคม ถาเราจะคงใหละเอียด เชน การเกษตร การดําเนินธุรกิจทุกขนาดและทุกประเภท เชน  

การดําเนินธุรกิจทุกขนาดและทุกประเภท ทัง้ระดับชาติ ชุมชน และครอบครัว พอแลวคะ  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ขอประทานโทษนะคะ ถาเราจะบอกวา ในการพัฒนา 
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วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

ทุก ๆ ดาน ทั้งดานเศรษฐกจิและสังคม ที่จริงดานการเมอืงมันก็ตองใชดวย ถาเราจะบอกแตวา

เศรษฐกิจ สังคม ไมเพียงพอ เศรษฐกิจพอเพียงแตมันเปนหลกัปรัชญา เพราะฉะนั้นจะใชไดในการ

พัฒนาทุก ๆ ดาน นอกจากเศรษฐกิจ สังคม มันตองการเมืองดวย  

  ประธาน  :  ถาขึ้นก็ตอง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  การเมืองจะพอเพยีงหรือคะ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  การเมืองพอเพียงก็อยางนอยก็ใชหลกั 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  มีเหตุผล 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  มีเหตุผล พอประมาณ แลวก็ มีภูมิคุมกัน 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  เปลี่ยนเปน ดานการบริหารประเทศ เชน ไมใชไปกอหนี้

จนกระทั่งประเทศไทยหนี้สินลนพนตัว  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  คําวา พอเพยีง คาํวา มีเหตุผล เชน  

ดานการเมือง ตั้งแตการกําหนดนโยบายบายเลยวานโยบายอยางไรจงึมีเหตุผลและนําไปสูการพฒันา

ประเทศทีถ่าวร มั่นคง ยัง่ยนื และนอกจากนั้นการเลือกคนตั้งแตหวัหนาพรรคและสมาชิกเราจะมี

เหตุผลอยางไรที่จะไดคนดีตามพระราชดํารัส นั่นคือมเีหตุผล แลวก็ทาํอยางไรจึงพอประมาณ 

พอประมาณในการที่จะหาเสียง พอประมาณที่จะใชจายในการเลือกตั้งเพื่อสรางสรรคสังคม  

ทําอยางไรจะพอประมาณ ภูมิคุมกันในทีน่ี้ก็คือ ใหความรูกับสมาชกิพรรคการเมืองวาปฏิบัติตน 

เชนไรจึงจะเปนนกัการเมืองที่ดีเพื่อสังคมแหงนี้ นั่นคือภูมิคุมกันที่ตัวเองตองมีปญญา มีสติ ในการ 

ที่จะเปนนกัการเมืองที่ดีใหกบัสังคม 

  ประธาน  :   เชิญทานประโภชฌครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผมขออนุญาตที่มีความเห็นคลอยครึ่งหนึง่ ไมคลอย

คร่ึงหนึง่ อันหนึ่งที่เห็นดวยคอืเร่ืองการเมือง ตอนแรกผมคิดไมออก แตพอไดทั้ง ๒ ทานพูดแลวทาํให

ผมคิดออก แตวาผมไมไดคิดตามทานเลย คือผมไปคิดอีกแงหนึ่งวา แนวทางของการเมืองทีพ่อเพยีง

นาจะหมายถงึตัวพรรค ซึง่ไมมีความโลภในการที่จะไดมาซึ่งสมาชิกพรรค โดยที่ไมมปีรัชญาของตัวเอง 

เชน การไดสมาชิกพรรคโดยไมลืมหูลืมตาวาคนนัน้มีคณุภาพของการเปนนกัการเมืองที่ดหีรือไม โดย

ที่วารูวาไดก็เอามา คือเอามาใสตัว โดยที่ไมสนใจวาดีหรือไมดี เพราะมนีักการเมืองจาํนวนมากที่

อยางไรก็ไดเปน ลงกี่คร้ังก็ไดเปน คนพวกนีก้็คือไปจีบเขามาสูพรรคของตนโดยไมสนใจเลยวาจะ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      จีรภา ๙/๔ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

สอดคลองกับนโยบายที่เปนแมหลักของพรรคหรือไมอยางไร ถาเกิดพอเพียงในแงทีส่ามารถที่จะมแีต

พอประมาณโดยคงคุณภาพใหเปนไปตามนโยบายที่เปนแกนกลาง แกนสาระสาํคัญของพรรคไวไดก็

นาจะเพยีงพอแลว ผมคิดวานาจะเปนลกัษณะนี้ในความเหน็ผม 

  ประธาน  :  ผมเรียนนะครับ ตอนนีเ้รากาํลังอยูในมาตรา ๘๓ แนวนโยบายดาน

เศรษฐกิจ จริง ๆ แลวการเมอืงมันเกี่ยวหมดอยูแลว แตวาเราใสลงไปดวยหรือครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ใสดวย เฉพาะเศรษฐกิจ สังคม ไมพอ  

  ประธาน  :  ทานประโภชฌครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผม ประโภชฌ อนุกรรมาธิการครับ ผมเปนหวงคาํจํากัด

ความตรงนี้มาก ๆ เลย แลวก็ผูอภิปราย สสร. ผมก็เคารพทาน แตวาไมนาจะเปนบทสรุปที่เราจะเอา 

มาเปนสาระเปนแกนแทจนถึงที่สุดได แลวผมก็ไมคิดวาเราจะมาแตงแตมสีสันกันเองได เพราะวาหลัก

นี้เปนหลักขององคพระบาททสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งถอืวาเปนสิ่งที่เราจะตองใหความสําคัญสูงสดุ 

ผมวาเรื่องนี้เราหาแนวทางทีม่ันปลอดภัยดวย แลวก็ครบครันดวยเนื้อหาสาระ แลวก็ไมทําใหหนักใจ

กับหลาย ๆ ฝาย เฉพาะอันนี้ผมวาถกูอภิปรายครึ่งวนันะครับใน สสร. ถาเกิดขืนเขียนแบบแตงแตมเอา

ตามที่แตละคนคิด ไปกันใหญเลยครับ ผมวานาจะเปนแนวทางจากดอกเตอรสุเมธหรือใครที่รับงาน

ทางดานนี้โดยตรง แลวเปน Advisor ใหกบัอนุ อาจจะเอาอันนี้ใหทานกรองสกันิดหนึง่กอน จะชาไปสัก

วันหนึง่กน็าจะไดนะครับ ลองหาทางประสานไดไหมครบั ผมวาไมนาจะไกล คือถาเราสรุปตรงนี้ปบ 

เอาสิ่งที่สรุปสงใหอาจารยดอกเตอรสุเมธทานดูนิดหนึง่วาทานอยากจะแกไขหรือเพิม่เติมอยางไร แลวก ็

Fax กลับมาใหเลย ผมวานาจะทําไดนะครับ 

  ประธาน  :   เชิญอาจารยอําไพครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  เร่ืองนี้สําคัญและ Sensitive มาก 

เพราะวาเปนแนวพระราชดําริ เพราะฉะนัน้ ๑. ถอดชวเลขหรือตามทีท่านประโภชฌแนะนาํวา สสร. ได

พูดแคไหนเพยีงไร บันทึกตามนัน้เทานั้น ที่เราคุยเมื่อกีว้าหลักมนัคืออะไร ก็เลยอธบิายเพิ่มเติมอาจจะ

มากไปสักหนอย โทษคะ 

  ประธาน  :  คือถาเอาตามทีช่วเลขบันทึก เราเสริมเขาไปมันก็จะสมบูรณข้ึนใชไหม แต

วาทางฝายทีมนักวชิาการไปถอดความมาจากที่มี ๒ ทาน ที่เปน สสร. ๒ ทานไดอภิปรายใน 

ที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนญู เพียงแตวาเราเหน็วาเรื่อง ๓ หวง ๒ เงื่อนไข ไมชัด เราก็เลยเขียนใหชัด  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      จีรภา ๙/๕ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

ถาอยางนั้นเราเติมเฉพาะในสวนทีพู่ดเปนหลกั แลวก็เนนตรงนี้วาเรามีแลวครับ พอประมาณ  

มีเหตุผล มีภูมิคุมกันภายใตเงื่อนไขของความรูคูคุณธรรม อันนี้สมบูรณข้ึนแลว นาจะพอแลวไดไหม

ครับ เพราะวาครั้งที่แลวเราประชุมกันเหน็วาใหไปดูในคาํอภิปรายของทานสวงิกับอีกทานหนึง่  

ทานอภิชาติ ดาํดี พอดีของทานสมเกียรติ ออนวิมล ไมไดเปน สสร. แลวก็ของทานสุเมธถาจะไปคนนี่

ตองไปคนในเว็บไซต ถาหารือผมเกรงวาจะใชเวลามาก ก็คิดวานาจะเอาตามเนื้อหาสาระที่อยูในการ

อภิปรายมากกวา เอาเปนอยางนีน้ะครับ วันนี้เราไดตรงนี้ ตรงที่เปนสดีํา อันอืน่พยายามปรับให 

ตรงกับที่บนัทกึในสภารางรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนัน้แกใหตรงนิดหนึง่ เพียงแตวาคําที่ซ้ํา คําที่อะไร แลว

เรียงใหสละสลวยมากขึ้น แตวาไมเพิม่ความเขาไปใหมแลวกันนะครบั อันนี้เรายายมาอยูในหมายเหตุ

แลวใชไหมครับ ตอไป เชิญครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ขอกรอบ ๑ ใหจบนะครับ ขอขามไปหมวด ๑๔  

การปกครองสวนทองถิ่น ทีท่านทวชิาทาํไวครับ 

  ประธาน  :  หนาอะไรครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  หนา ๒๖๘ เปนตนไปครับ 

  ประธาน  :  มาตรา ๒๘๑ นะครับ  

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ในมาตรา ๒๘๕ ที่เจตนารมณนะครับ ทานอาจารยก็จะ

ขอเพิ่ม 

  ประธาน  :   หนา ๒๗๔ ไดใหมครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  เพิ่มในตอนทายของเจตนารมณนะครับ กาํหนดหลกัการ 

ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิน่ คณะผูบริหาร หรือผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ แลวก็

เพิ่มเติมไปใหชัดเจนครับวา ออกจากตําแหนงกอนครบวาระการดํารงตําแหนงนัน้ ครับ  

  ประธาน  :  เพือ่ใหมีความชดัเจนขึ้น ไดไหมครับ คณะอนุกรรมาธกิารเห็นดวย 

ไหมครับ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ก็ขยายความคาํวา ไมสมควรดาํรงตาํแหนงตอไป  

  ประธาน  :  เพิม่คําเขาไปครับ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมไมขัดของนะครับ เพราะวาจะเติมหรือไมเติมความหมาย

คงเดิมครับ  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      จีรภา ๙/๖ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน   :  ไดครับ ยาวขึน้อีก ๑ ประโยค ตอไปเชิญครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ในมาตรา ๒๘๙ ที่มีสวนในการจัดการศึกษาอบรม  

ก็จะเพิ่มเขาไปใหชัดเจนในขอ ๓ เปน มีสิทธิเขารวมในการจัดการศึกษาอบรมของรฐั โดยคํานึงถงึ

ความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ จากการศึกษาของชาติ 

เปน กระทรวงศึกษาธกิาร 

  ประธาน  :   ทาํไมถึงเปลี่ยนเปนระบบการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการละครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ทานทวิชาอยากใหแบบสอดคลองกับมาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ บอกปองกันการขัดแยงกนัครับ 

 

          - ๑๐/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ     จงถนอม ๑๐/๑ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ตรงนี้ผมขออนุญาตนะครับ มาตรา ๒๘๙ วรรคสอง 

ตอนทายเขาบอกวา และระบบการศึกษาของชาติ เพราะฉะนัน้คําของรัฐธรรมนูญคงไมไดจํากัดวา

เฉพาะกระทรวงศึกษาธกิาร อาจจะมีทบวงมหาวทิยาลยั หรือของพวกทางดานกระทรวงอืน่ ๆ หรือ

ทองถิน่กม็ีนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวานาจะคงเดิมนะครับ 

  ประธาน  :   เชิญทานปญญาครับ 

  นายปญญา ประเสริฐศรี  :  ทานประธานเรื่องนี้ใชของเดมิถูกแลวครับ ระบบ

การศึกษาของชาติ คือชาติใครจะเปนคนกาํหนดเรื่องระบบและมาตรฐานการศึกษามันมีคนเดียวครับ 

ทั้งชาติมันตองมีอยูคนหนึ่งที่ทาํหนาที่ในการกําหนด มนัจะไมกาํหนดหลาย ๆ คน ไมอยางนั้น

มาตรฐานมันเปนมาตรฐานเดียวกนัไมได ทุกวนันี้เราใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ

เปนผูทาํหนาที่กําหนดในเรือ่งพวกนี้ แลวก็กอนกําหนดไมใชทานกําหนดนะ ทานตองเสนอ

คณะรัฐมนตรี แลวคณะมนตรีใหความเหน็ชอบ เพราะฉะนัน้ใชของเดมิถูกแลวครับ  

  ประธาน  :   ถาอยางนัน้ขอยนืตามรางเดิมนะครับ ระบบการศึกษาของชาติ  

ขอบคุณครับ เชิญตอครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  แลวก็ในมาตรา ๒๙๐ เพิ่มในสวนเจตนารมณนะครับ 

เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีสวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอม และรักในถิน่ที่อยูของตน เพิ่ม 

และรักในถิน่ทีอ่ยูของตน เขาไป  

  ประธาน  :   มคีําอธิบายไหมครับ คําวา ถิน่ที่อยู เปนภาษาของกฎหมายนะครับ 

เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีสวนรวมในการอนรัุกษส่ิงแวดลอม เติมวา และรักในถิน่ที่อยู 

ของตน มีคาํอธิบายไหมครับ เปนแฟกซมาเทานัน้ใชไหมครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ไมไดเปนแฟกซครับ อันนี้คือไปนั่งพูดคุยกนั แลวอาจารย

บอกวามองในภาพรวม ๆ แลวนาจะเปนการสงเสริมใหคนในทองถิ่นตองรักในทองถิน่ของตนเองกอน

นะครับ  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :   ขอประทานโทษคะทานประธาน ดิฉันยงัมองไมเหน็ 

นะคะวาจะตองใหรักทองถิ่นของตัวเองกอน เพราะที่จริงมันเปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกระทบกับชีวิตความ

เปนอยูของเขา ที่จริงเจตนารมณยังคิดวาแคมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมยงัไมพอ มนัตองไป

จัดการดวย เพราะในนี้มเีร่ืองของการจัดการ การะใชประโยชนอะไรอยางนี้ แคอนุรักษยงัออนมากเลย 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ        จงถนอม ๑๐/๒ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

นะคะ เพราะฉะนัน้ถาจะเอาแคนี้ก็ไมนาจะเติม ใหรักถิ่นที่อยู เพราะวาที่จริงมนัชัดเจน ๓ - ๔ วรรค

ของเขาตรงนีว้าเพื่อที่จะดูแลสุขภาพหรือคุณภาพสิ่งแวดลอมที่กระทบกับชีวิตของเขา มนัชัดเจนอยู

แลวคะ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :   เรียนทานประธานคะ ตรงนี้พูดถงึองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ ไมไดพูดถึงคน คือ คณะองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตรงนี้บางคนไมคอยรัก

ทองถิน่เทาไร เพราะวามาจากที่อ่ืน แลวกเ็งื่อนไขครบอายุการอยูในจงัหวัดนัน้ก็สามารถสมัครเปน

สมาชิก อบต. นายก อบต. อะไรได เสียภาษีที่ดินอะไรพวกนี้คะ บางทอัีนนีก้็รักนะคะ แตรัก

ผลประโยชน 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :   ขออนุญาตครับ ตรงนี้ถาเผื่อเราดูมาตรา ๒๙๐ องคกร

ปกครองสวนทองถิน่ยอมมอํีานาจหนาทีส่งเสริม นี่เขากําหนดหนาทีน่ะครับ เพราะฉะนัน้ผมวาเราตอง

เนนถึงเรื่องหนาที่มากกวา แตสวนผลพลอยไดจะรักหรอืไมรักอยางทีอ่าจารยอําไพพูดนะครับ ผมวา

มันเปนอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แตวาหนาที่ตองทาํหนาทีน่ัน่คือภาคบังคบั ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :   ทานประโภชฌครับ  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขออนุญาตนะครับ ผม ประโภชฌ นะครับ คือในสวนของ 

มาตรา ๒๙๐ ผมวาเจตนารมณนาจะเปนที่เดิมทองถิน่อยากจะกระทาํการหลายอยาง แตวาถกูภาวะ

ตองหามจากทางรัฐ แลวรัฐก็เขามาดูแลไมทั่วถึง เกาไมถูกที่คนั หรือหลายตอหลายอยางสงแต

โครงการมาแลวงบประมาณไมสงบาง แลวก็ทางทองถิน่ก็เขาไปจัดการไมไดดวยปญหาการขัดของ

ทางกฎหมาย ทีนี้ในมาตรา ๒๙๐ ก็เลยเจตนาที่จะใหทองถิ่นตองรูจักที่จะดูแลของ ๆ ตัวเองแลว แลวก็

มีหนาที่ความชัดเจนตรงนี้ คือจะไดส้ินขอสงสัยในเรื่องความทับซอนหรือวาขอของใจในเรื่องของ

สถานทีท่ี่ตนไดถืออํานาจในการเขาไปบริหารนะครับ แมกระทัง่สวนอืน่ ๆ ที่มีสวนตกกระทบมา 

นี่นะครับ ใน (๓) วรรคสอง ก็ยังเขยีนไวเลยดวยซ้าํ เพราะฉะนัน้ในสวนนี้จริง ๆ แลวเจตนารมณตวัสีดํา

บางทีผมไมทราบผมผานตามาไดอยางไร ผมวาตรงนี้ยงัไมส่ือเต็มเปานะครับ เพื่อใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมสีวนรวม มนัไมใชวามีสวนรวมแลว มันเปนความชัดเจนในอํานาจหนาที่ของการปกครอง

ทองถิน่ ตอภารกิจที่เขาไดรับมอบหมายจากประชาชนวาจะตองทําอะไรไดบาง เพื่อไมใหเกิดความ

คลุมเครืออยางที่ผานมา อันนี้มันนาจะเปนลักษณะนัน้มากกวา มนัไมใชแคสวนรวมครับ 
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  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :   ขออนุญาตครับถาเผื่อเปลีย่นจาก สวนรวม เปน มีอํานาจ

หนาที ่แทนไดไหมครับ  

  ประธาน  :   ชดักวาใชไหมครับ ทีนีเ้หลือคําสุดทายครับ อํานาจหนาที่ในเรื่องอะไร

ครับ เพราะวาอาจารยรัชฎาภรณบอกวาขอความไมครอบคลุมใชไหมครับ ไมรูวาจะทําอยางไรจะใหมี

ขอความที่ครอบคลุมครับ เชิญอาจารยรัชฎาภรณครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :   เรากเ็อาตามขางบนก็ได แตมันจะเหมอืนกนัแคนั้น 

อํานาจหนาทีส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม แตถาบอกวาแคอนุรักษมันออนมากนะคะ มันตอง

จัดการ เขามีสิทธิในการที่จะจัดการ ไมอนรัุกษ จัดการได ผลประโยชนได บํารุงรักษา มนัไดตั้ง ๓ 

อยาง แลวสงูสุดก็คือเปนการจัดการของเขา  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  อยาง (๓) นะครับ ทานประธานขออนุญาตนะครับ มนัก็

เปน Hint ของคําปกปองเลยนะครับ ไมใชองคการที่อยูในพืน้ที่ของตน แตมันกระทบ ตองมีสิทธ ิ

มีสวนรวมในการริเร่ิมโครงการเพื่อทีจ่ะปกปองดวยนะครบั อยางนี้ครับ เพราะ อนุรักษ ตัวเดียว 

ไมพอครับ 

  ประธาน  :  คือควรแจงไวใหเหน็มากกวาเขียนเปนคํารวมใชไหมครับ อยางเชน ผม

นึกถงึวามีอํานาจหนาที่ในดานที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมจะไมมีความชัดเจนเลยใชไหมครับ ตองการที่จะ

แจงลงไปจะดกีวาใชไหมครับ จะไดใสลงไปใหครบ เพราะจริง ๆ แลวในยอหนาตัวรองเราจะใสทั้ง ๔ 

ขอเอาไว อธิบายเอาไวนะครับ จะใสลงมาใหครบไหมครับ มีอํานาจหนาที่ในดานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

ไมชัดใชไหมครับ ถาไมชัดกต็องเขียนลงไปใหครบครับ  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขอประทานโทษ ทานประธานคะ ถาเรา

บอกวา เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีอํานาจหนาที่ในการบรหิารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน อะไรทาํนองนี้นะคะ เติมเขาไปอีกนิดจะเกินไปไหมคะ  

  ประธาน  :   ถาคุณภาพเกนิครับ  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  เพื่อเสริมสรางคุณภาพชวีิตที่ดีใหแก

ประชาชนในทองถิ่น 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :   ถาเอาของอาจารยอําไพสั้น ๆ นะครับ มีอํานาจหนาที่

ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม อยางนี้ไดไหมคะ  
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  ประธาน  :   ทานบอกวา (๑) (๒) (๓) (๔) จะกํากับอยูใชไหมใชครับวา บริหารจัดการ 

ไมใชวาเปนเรือ่งอะไร เปนเรื่องที่ใสเอาไว บริหารจัดการสิ่งแวดลอม ไปไดไหมครับ  

  นายปญญา ประเสริฐศรี  :  อาจจะใชไมไดกับทุกองคกรปกครองสวนทองถิน่นะ  

ผมเขาใจวามาตรา ๒๙๐ เขาเขียนทัง้เรื่องสงเสริมและเรือ่งรักษาคุณภาพสิง่แวดลอม เพราะวาองคกร

ปกครองสวนทองถิน่บางแหงเลก็มากเกนิไปเขาคงทําเองทัง้หมดไมได บางเรื่องกท็าํหนาที่แคเพยีง

สงเสริมสนับสนุนกับหนวยงานอืน่ 

  ประธาน  :   คอื ทัง้นี้ตามทีก่ฎหมายบัญญตัิ นะครับ อาจารยรัชฎาภรณครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  แตวาไมวาเล็กหรือใหญกต็ามนะคะ ถาเปน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในเขตพื้นที่ของเขาเขามีสิทธิในการที่จะจัดการ แลวก็ถาอยูใน 

พื้นที่เขาเขาตองจัดการแลวก็บํารุงรักษาและใชประโยชน แตถาวรรคสองก็คือถานอกเขตเขาจะไปรวม

แคบํารุงรักษา  แลวถาเปนวรรคสาม ก็คือ ถาแมจะนอกเขตแตถาจะกระทบกับส่ิงแวดลอมและ

สุขภาพของคนในทองถิ่นเขา เขามีสิทธิไปรวมพิจารณานะคะ เพยีงแตวาอันนัน้มันมีอยูในป ๒๕๔๐ 

อยูแลว ปนี้เพิม่ข้ึนมาคือ (๔) เขาจะไมกาํหนดวาเลก็หรอืใหญ แตพูดในภาพรวมวาถาในพืน้ที่เลก็ ๆ  

ที่ทานวานี้ถามันไมมทีรัพยากรธรรมชาตส่ิิงแวดลอมอะไรอยูเขาก็ไมตองจัดการ แตวาถาในเขตพื้นที่

เขามีอยางไรเล็กหรือใหญเขาก็จัดการได อยางนี้มนัเปนหลักรวม ๆ คะ 

  ประธาน  :   อาจารยอําไพครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :   วันนีพู้ดมากนิดหนึ่ง คืออยางนี้คะ พอดี

ไดสัมผัสคอนขางใกลชิด อยางทีน่นทบุรีเนื่องจากเปน กกต. จังหวัดตั้ง ๘ ป จึงสมัพันธกับ อบต.  

ทั้งหมดแลวกเ็ทศบาล แลว อบจ. โดยเฉพาะอยางยิง่ อบต. มหาสวัสด์ิ ยกตัวอยางของนนทบุรีเลก็ 

ที่สุดเลย งบประมาณกน็อยมาก เก็บภาษกี็ไดนอย หนาที่หลกัก็คืองาน สาธารณะทัง้หมดเลย ถนน  

น้ํา ไฟ ขยะมูลฝอย แลวก็ตนไมขางทาง ทัง้หมดเลยคะ แลวในที่สุดถาหากไมสามารถดําเนนิการ

งบประมาณไมพอ อบต. ใกล ๆ ก็เขามาชวยเสริม ทาํงานเหมือน Joint venture เปนหนาที่บริหาร

จัดการเลย แลวก็สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอะไรตออะไร หนาที่ก็มีอยูหลายขอคะ 

  ประธาน  :   ลองดูนะครับ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีอํานาจหนาที่ในการ

บริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม นะครับ อาจารยรัชฎาภรณครับ 
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  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ดิฉันขยับไป ยอหนาที่ ๒ ที่จริงตัวบทมนัใหอํานาจหนาที่

กับทองถิ่นเปนอิสระมากในการที่จะจัดพืน้ที่ตวัเอง แตถาวรรคสองมนัเหมือนกับมองในแงลบวา โดยที่

องคกรปกครองสวนทองถิน่มีความใกลชดิกับพื้นที่และแหลงทรัพยากรธรรมชาติ เดิมตรงนี้ โอเค.  

นะคะ แตกลายเปนวาหากไมมีการควบคมุหรือจัดระเบยีบใหเหมาะสมทองถิ่นอาจจะละเลยหรือใช

ทรัพยากรอยางไมเหมาะสม ที่จริงตัวบทไมมีเจตนาตรงนีเ้ลยนะคะ ตัวบทเจตนาก็คอืวา ทองถิ่นนีล่ะ

จะเปนคนทาํอยางเหมาะสม ไมใชบอกวาทองถิน่จะทาํอยางไมเหมาะสม กลับเปนผลเสียในระยะยาว 

ดิฉันวาเจตนาในตัวบทไมไดพูดถึงอนันี ้จงึกําหนดใหมีหนาที่ กลายเปนวาถาทองถิน่ทําไมเหมาะสมจะ

เปนผลเสีย เลยกําหนดใหทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการทั้งจัดการ ทั้งใชประโยชน ทัง้มีสวนรวมอะไร

อยางนี้ มันขัดแยงกนันะคะ  

 

       - ๑๑/๑ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      จีรภา ๑๑/๑ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ทานเสนอใหตัดออกใชไหมครับ คําวา หากไมมีการควบคมุหรือจัด

ระเบียบใหเหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจละเลยหรือใชทรัพยากรอยางไมเหมาะสม 

กลับเปนผลเสยีในระยะยาว นี่เรากเ็ร่ิมวา โดยที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ยอมมีความใกลชิด 

กับพืน้ที่และแหลงทรัพยากรธรรมชาติ  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ที่จริงเปน ใกลชิดกับพืน้ที ่คือเขาอยูเหมอืนกับเขาเปน

เจาของกับประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขาเปนเจาของ เขาอยูใกลชิดแลวก็เปนเจาของ 

แลวมันจะกระทบกับเขา คือถาทาํอะไรก็ตามมนัจะกระทบกับประชาชนในทองถิ่น แลวก็เลยกาํหนด 

ใหองคกรองคกรทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดงันี ้หรือไมอยางนั้นก็ตองไปสรุปที่คุณประโภชฌพูดตอนแรก

วา รัฐมันจัดการแลวไปกระทบกับเขาอยูเร่ือย แลวก็ไมฟงเสยีงเขา เพราะฉะนัน้ก็เลยตองใหทองถิ่น 

มีอํานาจหนาที่อยางนี้ เขียนอยางไรก็ไดคะ ขอใหตัด ๒ บรรทัดนัน้ออกแคนั้นนะ 

  ประธาน  :  ตัดออกแลวครับ เชิญทานประโภชฌครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ใกลชิดนาจะเปน โดยที่องคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้เปน

องคกรซึ่งรับรูปญหาความตองการของพื้นที่ ความจริงแลว และแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ประโยชนที่

อาจจะบงัเกิดขึ้นจากการ คอืองคกรปกครองสวนทองถิน่รับรูปญหาของพืน้ที่และรับรูความตองการ

ของประชาชนในพืน้ที่ไดดีกวาภาครัฐ ประเด็นมนัอยูทีต่รงนี้ ตรงนี้นาจะเอามาใสแทนตรงจุดนี้ ไมใช

คําวา ใกลชิด มันไมใชประเด็นของความใกลชิด รับรูปญหาและความตองการของประชาชนในพืน้ที ่

ตัด ความใกลชิดกับ ออก  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมขออนุญาตครับ มันมีเสริมอยูนิดหนึ่งครบั คือมาตรา 

๒๙๐ (๒) กับ (๓) เขาตบทายไววา อาจมผีลกระทบ เฉพาะในกรณีทีอ่าจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิต

ของประชาชนในพืน้ที่ของตน แลวก็ (๓) บอกวา ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือ

สุขภาพอนามยัของประชาชนในพื้นที่ ที่ผมยกตรงนี้ข้ึนมาก็เพื่อจะเนนคําวา พืน้ที ่เมื่อกี้เราใสไปแลววา

พื้นที่นะครับ ทีนี้อีกอันหนึง่ที่ผมยกขึ้นมาก็คือ เพราะเขาเกรงวาจะเกดิผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

สุขภาพอนามยั และการดํารงชีวิตของประชาชน ตรงนี้สวนที่เราตัดไป ผมเขาใจวาตรงนัน้คงจะมา

เขียนเพื่อขยายความตรงนี ้แตถาเผื่อเกิดเราจะตัดไป ผมก็อยากจะเตมิเปนวา เพื่อปองกนัมิใหมี

ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยและการดาํรงชวีิตของประชาชนในพื้นที่  

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ในสวนหมายเหตุนะครับ ก็ตัง้แตมาตรา ๒๘๑ ถงึ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      จีรภา ๑๑/๒ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

มาตรา ๒๙๐ ก็เพิ่มรายงานการประชุมไป ในสวนที่กรอบ ๑ รับผิดชอบก็จะหมดแลวนะครับ  

ทั้งหมด ๗ หมวด ตอไปก็เปนของกรอบ ๒ และกรอบ ๓ ครับ  

  ประธาน   :  เราจะพกัการประชุมนิดหนึง่ไดไหมครับ พัก ๑๐ นาทีนะครับ 

 

พักประชุมเวลา ๑๖.๐๕ นาฬิกา 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๖.๒๐ นาฬิกา 

 

  ประธาน  :   ตอไปมาตราอะไรครับ มาตรา ๑๙๗ เชิญเลยครับ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๑๙๗ ทานวัชรินทรกแ็กไขเพิ่มเติมคํานิดหนึ่ง เพิม่ 

การใช เขาไป กับคําวา อธิปไตย เพิ่มเขาไปเปน เพื่อใหเปนไปตามหลกัการแบงแยกการใชอํานาจ

อธิปไตย และประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาและตุลาการในการพิจารณาอรรถคดี  

  ประธาน  :  อาจารยวัชรินทรหรือวาอาจารยวิจิตราครับ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  อันนี้ของทานวัชรินทรครับ มีอยู ๒ สวนครับ  

ทานวัชรินทรแกให กับทานอาจารยวิจิตราแก 

  ประธาน  :   มาตรานี้อาจารยวิจิตราไมไดขอแก แตวาทานที่ขอแกคือทานวัชรินทร 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๑๙๗ อาจารยวิจิตราไมไดแกครับ  

  ประธาน  :  ปญหาคือหลกั Separation of power เขาแปลวา หลักการแบงแยก

อํานาจ ทีนีถ้าลองอานนะครบั มาตรานี้ข้ึนตนวา การพิจารณาพพิากษาเปนอาํนาจของศาล ก็มีตาม 

มาอีกหลายวรรค เสร็จแลวเจตนารมณเราก็บันทึกวา เพือ่ใหเปนไปตามหลักการแบงแยกอํานาจ  

ทีนี้เพิ่มเปนวา เพื่อใหเปนไปตามหลกัการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย และประกนัความเปนอสิระ

ของผูพิพากษาและตุลาการในการพิจารณาอรรถคดี จริง ๆ มนัพิจารณาพพิากษาอรรถคดีนะครับ  

จริง ๆ แลวใชคําวา พิจารณาพพิากษา ทนีี้ปญหาคือวาทานเสนอ บางทีตองใชคาํวา พจิารณา

พิพากษา ครับ มีปญหาอยูที่คําวา หลักการแบงแยกอํานาจ ทานเสนอใหใชคําวา หลักการแบงแยก

การใชอํานาจอธิปไตย ขออนุญาตขอความเหน็หนอยครับ คือเดิมเราคุยกันวามนัมอํีานาจ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      จีรภา ๑๑/๓ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ เราถึงเทาความไปถึงเรื่องของหลักการแบงแยกอํานาจ  

แลวก็เทาความกลับไปถึงมาตรา ๓ เราเคยคุยกนัวาเรานึกถงึมาตรา ๓ ก็เลยกลาวถึงหลักการแบงแยก

อํานาจ มาตรา ๓ คือ อํานาจอธิปไตย ซึ่งเปนเรื่องของการใชอํานาจนติิบัญญัติ อํานาจบรหิาร แลวก็

อํานาจตุลาการตามมาตรา ๓   

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาต ผม คณิต ครับ คือมาตรา ๓ เปนหลักใหญของ

รัฐธรรมนูญกแ็บงแยกอํานาจใชไหมครับ แตทีนี้พอหลังจากแบงแยกอาํนาจแลว ในสวนของศาล

เปนมาอยางไร มันกเ็ร่ิมตนมาจากมาตรา ๑๙๗ เปนตนไป เพราะฉะนัน้อาจจะไมจําเปนตองเรื่อง 

การแบงแยกอาํนาจอธิปไตยก็ได เปนเรื่องการแบงแยกอาํนาจธรรมดา เพราะวาอันนีเ้ปนเรื่องที่วา 

เพื่อคุมครองใหการพิจารณาพพิากษาอรรถคดีโดยที่ไมถกูใครชักนําหรอืวาใครบีบบังคับมากกวา 

ตรงนั้น ผมวาลักษณะมนันาจะเปนอยางนั้น  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ที่วาไมใหโยกยาย ไมใหจดัการ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ทีว่าไมใหโยกยาย ไมใหจัดการ ก็เพราะเกรงวาถาโยกยาย

จัดการเหมือนอยางขาราชการบางสวน ถาขอไมไดก็โยกยาย ตอไปขอ ตองได เพราะมิฉะนัน้จะถูก

โยกยาย 

  ประธาน  : คือโยกยายตาง ๆ จะอยูในคําวา ประกนัความเปนอิสระ นะครับ ประกัน

ความเปนอิสระของผูพพิากษาและตุลาการ แลวเราเหน็วาหลาย ๆ คําเราไมมุงหมายในการอธบิายตัว

บท กเ็ลยไมไดอธิบายอะไรไวอีก อธบิายไว ๒ บรรทัดครับ มีปญหาอยูที่คําวา หลักการแบงแยกอํานาจ 

จะเขียนอยางที่เสนอหรือเปลาวาหลักการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย ปญหาคือตองรอ 

ทานวัชรินทรพรุงนีห้รือเปลา ทานจะมาประชุมอีกทวีันพรุงนี ้ทานเปนคนเสนอ  

 

          - ๑๒/๑ 

   

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       จงถนอม ๑๒/๑ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :   ขออนุญาตครับ ผม คณิต ครับ ในแงของผมผมมองดวูาจะ

มีหรือไมมีไดทัง้นัน้ เพราะจริง ๆ แลวเปนไปตามหลกัการเพื่อการแบงแยกอํานาจตรงนี้เราอาจจะไม

ตองใสเลยก็ได  เปนวา เพื่อใหเปนหลักประกันความเปนอิสระ ผมวาประโยคหลงัมันสําคัญเปนหัวใจที่

จริง ตอนตนเปนเพยีงแคเกริ่นใหทราบ เพราะฉะนัน้จะแกไขอยางไรผมไมขัดของนะครับ 

  ประธาน  :   อาจารยอําไพครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :   เหน็ดวยกับทานคณิตนะคะ คืออยากให

ตัดสวนแรกออกนะคะ อันนีเ้ปนหลกัประกนัความอิสระของผูพพิากษาและตุลาการนะคะ หวัใจ 

อยูตรงนี้ สวนแบงแยกอํานาจเราพูดมาแรก ๆ อยูแลวตรงนี้ไมนาจะตองกลาวถงึอีกคะ 

  ประธาน  :   ดงันัน้ขึ้นวา เพือ่ประกันความเปนอิสระ จาํไดวาทานวัชรินทรไมชอบคํา

วา หลักประกนั เพื่อประกนัความเปนอิสระของผูพพิากษาและตุลาการในการพิจารณา ขอเติมคําวา  

พิพากษา ลงไป พิจารณาพพิากษาอรรถคดี  รายงานการประชุมคร้ังที่ ๓๓/๒๕๕๐ ตอไปเชิญครับ  

มาตรา ๑๙๘ ไมมีอะไรใชไหมครับ  

มาตรา ๑๙๙ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๑๙๘ พอดีตอนแกไขฉบับที่ตอนนัน้เราทําของ 

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม จะมีเนือ้ความอธิบายอยูขางลาง แลวตอนนัน้เอาเขาชัน้คณะกรรมาธิการวสิามัญ

อาจารยวิจิตราไดแกมาวา ใหตัดขอความตรงที่อธิบายขางลางออก และแกไขเปนอยางนี้แทน ของเดิม 

เจตนารมณเพือ่ประกันความมั่นคงในสทิธิเสรีภาพของประชาชน การจัดตั้งศาลจึงตองกระทาํโดย

พระราชบัญญตัิเทานั้น แลวก็มาอธิบายขางลางครับ ดังนั้นการจัดตั้งศาลเพื่อพิจารณาคดีใดคดีหนึ่ง 

หรือขอหาใดขอหาหนึง่เปนการเฉพาะ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแกไขวิธพีิจารณาคดีใดคดีหนึ่งเปนการ

เฉพาะเจาะจงก็กระทาํไมไดเชนกนั  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ไดครับ ผมมองดูวากเ็ปนขอสรุปของขางลาง สรุปใหส้ันแลว

เอาไปแปะไวขางบนเปนวรรคเดยีวกนัจบเลย  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :   ขออนุญาตทานประธานคะ และการ

จัดตั้งศาล ตรงนัน้ถาเราจะตัดออกไปเลยจะไดไหมคะ เพราะวาภายใตเจตนารมณ บรรทัดที่ ๒ การ

จัดตั้งศาลจะตองกระทาํโดยพระราชบัญญัติเทานั้น ดังนั้นการแกไขวธิีพิจารณาคดีใดเปนการเฉพาะ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       จงถนอม ๑๒/๒ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

ยอมกระทํามิได  จะไปไหวไหมคะ เพราะรูสึกคําซ้ํา และการจัดตั้งศาลไมไดความหมายเดียวกับ

บรรทัดที่ ๒ หรือคะ 

  รองศาสตราจารยโสมสุดา  ลียะวณิช  :  อานดนูาจะเปนคนละคํา 

  ประธาน  :  Key word ก็คือตัวสีดําเดิมไมรวมสีแดงเลย ปญหาคือขอความเราเขียน

ไวดูเหมือนไมคอยสละสลวยไมคอยกระชบั คือเดิมคําวา ดังนัน้ เทานัน้เองนะครับ แตวิเคราะหแลว

สาระสําคัญอยูที่ตัวสีดาํอยางเดียว เพื่อประกันความมัน่คงในสทิธเิสรีภาพของประชาชน ดังนั้นการ

จัดตั้งศาลจึงตองกระทาํโดยพระราชบัญญตัิ เพราะวาเปนตัวแทนมาจากประชาชนถงึตองออกเปน

พระราชบัญญตัิ แลวก็เปนการคานทางฝายตุลาการไวดวยตาง ๆ หลักการตรงนีม้ีมาแลว เพยีงแตวา

ตัวยอหนา ดังนั้น เปนตัวรอง ถาเรารวมขึ้นมาขอความไมแนใจวาสมบูรณนะครับ แลวก็อาจจะขัดกับ

หลักการ เมื่อสักครูนี้ทานประโภชฌไดทวงอยูนะครับวาเราควรมาเขียนรวมกนัอยางนี้หรือไมนะครับ 

หรือไมก็ตัดออกไปเลยครับ เพราะสาระสาํคัญอยูตรงเจตนารมณตัวหลักเทานัน้นะครับ หากไมมตีัว 

สีแดงเลย มีตวัเจตนารมณสีดํา ๒ มาตราจะไดไหมครับลองชวยดนูะครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :   ขออนุญาตคะ ที่เราฆาทิ้งไปตัวดําของเรา  

จริง ๆ ถาเราจะขยายความที่เราเขียนไวเดิมมีความชัดเจนขึ้นกวาตวัสีแดง ถาจะคงไวเพื่อขยาย 

รายละเอียดดกีวาเยอะเลยคะ 

  รองศาสตราจารยโสมสุดา  ลียะวณิช  :  ขออนุญาตทานประธาน เห็นดวยกับ

อาจารยอําไพคะ ไมตองเอาตัวสีแดง เอาตวัสีดํา ๒ บรรทัดครึ่งกับตัวที่เราขีดฆาทิ้งทั้งหมด  

  ประธาน  :   คอืคงไวตามเดมิใชไหมครับ ตําคําวา ดังนัน้ ออกไปไดไหมครับ  

แลวคําวา เชนกัน ไมรูวาจะเขียนวาอยางไรนะครับ ตกลงเปนอยางนีน้ะครับ เชิญตอครับ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :   คือจะตองถามอาจารยกอนครับ คืออาทิตยที่แลวไมได 

พิจารณาเรื่องศาลนะครับ ตอนที่อาจารยวจิิตราแกไขมาใหยังไมไดพิจารณาเลย  

  ประธาน  :   ถาอยางนัน้ก็ไลมาตราไป ตอไปมาตรา ๑๙๙  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :   มาตรา ๑๙๙ อาจารยวิจิตราก็แกไขมานะครับ  

  ประธาน  :   เดี๋ยวตองตกลงกันกอนจะยึดไฟลไหนเปนหลัก เอาไฟลลาสุดเปนหลกั 

ไดไหมครับ เดี๋ยวเผื่อกลับไปกลับมาตามไมทันนะครับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           จงถนอม ๑๒/๓ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :   ถาไฟลลาสุดเปนหลกั คือแกตามอาจารยวิจิตรา 

ทุกอยางแลวครับ 

  ประธาน  :   แลวเราเห็นของเกาหรือเปลาครับ โอ.เค. เอาไฟลนี้เปนหลกันะครับ  

เชิญตอครับ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :   มาตรา ๑๙๙  อาจารยวิจิตราก็แกไขนะครบั ตัด

ขอความขางลางมาเปนตัวเขมอยางเดยีวเลย คือรวมแลวก็เปน เจตนารมณเพื่อช้ีขาดอํานาจหนาที่

ระหวางศาล ซึง่มีความเปนอสิระจากกนั จงึกําหนดใหมคีณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งเปนที่ยอมรับ

ของทุกศาลที่เกี่ยวของขึน้ ทัง้นี้ไมใหรวมถงึปญหาในเรื่องเขตอํานาจระหวางศาลรัฐธรรมนูญ 

กับศาลอื่น  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมขออนุญาตนะครับ ตัวสีแดงตอนชวงแรกมันขยายความ

ใหชัดเจนขึน้ ผมไมขัดของ แตตัวสีแดงอันที ่๒ ผมวามนัไมใช เพราะวาอนันี้เปนเรือ่งกรณีทีว่า เขาบอก

วา กรณีที่มีปญหาระหวางอํานาจก็ใหดาํเนินการอยางไร ทีนี้ตรงสีแดงสวนที ่๒ ผมวามนัไมเกีย่วของ

กนักับมาตรานี้เลย ผมขออนุญาตตัดออกครับ  

ประธาน  :  คําวา เปนทีย่อมรับของทุกศาล  เพิ่มข้ึนมาจากรางเดิมดวยใชไหมครับ  

ทั้งนี้  เอาไวใชไหมครับ ทาํไมตองมี  ทัง้นี ้  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :   ขอประทานโทษทานประธานนะคะ ตรงนี ้

จริง ๆ ถาเราจะปรับเปน เจตนารมณกาํหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือชุดหนึ่งขึ้น เพื่อทาํหนาที ่

ชี้ขาดในกรณมีีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลยุติธรรมกับศาลอื่น ๆ ยกเวนศาลรัฐธรรมนูญ   

หรือจะเปนคําวา ทัง้นี ้ไมรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ  ก็ได คือมีกรรมการชดุหนึง่ใหชี้ขาดปญหาระหวาง

ศาล นัน่คือแกนคะ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  ทานวัชรินทรกเ็อาไปดูแลวนะครับ ก็แกมาใหเหมือนกนั 

คือทานวัชรินทรทานแกคํานิด ๆ หนอยนะครับ แตดูเนื้อหาแลวทานวัชรินทรไมไดแกนะครับ อาจารย

วัชรินทรแกวา เพื่อช้ีขาดการขัดกันแหงอาํนาจหนาที่ระหวางศาล นี่คอืตัวสีดํานะครบั ตัวอธิบายทาน  

เนื่องจากรัฐธรรมนูญกําหนดใหศาลมีอิสระจากกนั ดงันัน้ปญหาการขัดกันในเรื่องเขตอํานาจหนาที่

ของศาลยอมเกิดขึ้น เพราะฉะนัน้ในกรณทีี่ปญหาเกีย่วกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลจึงกาํหนดใหมี 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ         จงถนอม ๑๒/๔ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

คณะกรรมการวินิจช้ีขาดขึ้น ทัง้นี้ไมรวมถงึปญหาในเรื่องอํานาจระหวางศาลรัฐธรรมนูญกับศาลอื่น 

นะครับ 

 

        - ๑๓/๑ 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ        จีรภา ๑๓/๑ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  หลักก็คือต้ังกรรมการคณะหนึง่เพื่อช้ีขาดในกรณีที่มีปญหา

เร่ืองเขตอํานาจศาล เราใชคาํวา เขตอํานาจหนาที่ระหวางศาล ดีกวา เพื่อจะไดใชคําของรัฐธรรมนญู

ไมผิด  

  ประธาน  :  เขาไมไดแกตรงนี้ครับ เขาเปนไปตามเดิม เปนไปตามหลักการใน

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ครับ รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เขาใจวาคนที่ไปชวยเขียนไปชวยดูคือดอกเตอร

ฤทัย ซึ่งขณะนี้เปนอธิบดีศาลปกครองกลาง    

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  นี่เหมือนป ๒๕๔๐ เลย 

  ประธาน  :  ใชครับ  

  นายปญญา  ประเสริฐศรี  :  เหมือนกับป ๒๕๔๐ แลวกใ็นป ๒๕๔๐ ตอนนี้มี

พระราชบัญญตัิอยูฉบับหนึง่ เรียกวา พระราชบัญญัติคณะกรรมการวนิจิฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่

ระหวางศาล จะมีคณะนี้ครับทําหนาทีว่นิิจฉัย ถาหากวาเถียงกันวาคดนีี้ควรจะขึ้นศาลปกครอง 

หรือข้ึนศาลยตุิธรรม หรือข้ึนศาลทหาร อยางนี้ครับ คณะนี้ ถาเถียงกันไมเปนทีย่ตุิวาขึ้นศาลไหนแน 

คณะนี้จะเปนคนชี้วาใหข้ึนศาลไหน สวนเรื่องศาลรัฐธรรมนูญคณะนี้เขาจะไมไดชี้ เร่ืองของศาล

รัฐธรรมนูญมนัจะมกีระบวนการในการขึ้นศาลรัฐธรรมนูญของมนัเองโดยเฉพาะ 

  ประธาน  :   เขาใจวาศาลรฐัธรรมนูญ เขาใจวารัฐธรรมนูญ รางป ๒๕๕๐  

เขาพยายามกาํหนดขอบเขตแลว คือศาลรัฐธรรมนูญเคยรับพิจารณาทกุ ๆ เร่ือง แลวก็ไมใชใครที่ไหน

เลยครับ อาจารยสุรพลและผมไปรวมเซ็นกบัเขาดวย ก็วพิากษวิจารณศาลรัฐธรรมนญูวาทาํเกิน

อํานาจหนาทีต่ัวเอง คือขยายเขตแดนอํานาจหนาที่จนกวางไปหมด แตรุนป ๒๕๕๐ เขาเขียนตีเสน

หมดแลว ผมไมรูวาเราพิจารณาไปหรือยังครับเร่ืองศาลรัฐธรรมนูญ มนัจะมกีําหนดอํานาจหนาที ่

อยูแลวโดยเฉพาะมาตราหนึ่ง ที่เกี่ยวกับเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนญู อยูในกรอบ ๓ นี้หรือเปลา ยัง

ไมถึงใชไหมครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ยังครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  โทษครับ แลวมาตราไหนทีบ่อกวาถาไมข้ึนกับศาลใดเลยก็

ใหสงศาลรัฐธรรมนูญ  

  ประธาน  :   ถาไมไปไหนคือศาลยุติธรรมครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผมจําไดวามีอยูมาตราหนึง่วา ถาไมเขาศาลอะไรเลย 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ        จีรภา ๑๓/๒ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

รูสึกจะเปนชวงแรกรับฟงความคิดเหน็หรืออยางไรนี ่ที่บอกวาไมเขากบัศาลไหนเลยใหข้ึนกับศาล

รัฐธรรมนูญ แลวยังบอกอยางนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็รับเละไปหมดเลย ใชหรือเปลา 

  ประธาน  :   ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ประชาชนฟองศาลรัฐธรรมนูญไมได  

รางรัฐธรรมนญู ป ๒๕๕๐ ใหประชาชนมสิีทธิฟองศาลรฐัธรรมนูญไดโดยตรงแลวนะครับ ทีนี ้

เร่ืองอํานาจหนาที่เปนอีกประเด็นหนึง่วาจะชี้ขาดกันอยางไร ทนีี้ปญหาในมาตรานี้ไมเกี่ยวกับคดี

รัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับคดีอ่ืน ๆ ทั้งหมดวาจะไปขึ้นศาลไหน ตองมีกรรมการที่มาชีน้ะครับ คือเราใชระบบ

คณะกรรมการ ในตางประเทศใชระบบศาล เขาจะมีศาลพิเศษขึ้นมา แตของเราใชระบบคณะกรรมการ

แลวก็ยนืตามของรัฐธรรมนญู ป ๒๕๔๐ เขา Debate จนเปนที่ยุตกิันตั้งแตรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แลว 

อันนีก้็ยนืตามหลักการเดิม ปญหาเรื่องเราเขียนเทานัน้นะครับวาจะเขียนอยางไร ไมรูวาเรื่องอาํนาจ

หนาที่ศาลรัฐธรรมนูญนัน้มเีขียนไวอีกมาตราหนึง่ มาตราอะไรครับ เขาใจวาอาํนาจหนาที่ของศาล

รัฐธรรมนูญเขาจะกาํหนดไวในแหงตาง ๆ มีกระจายอยูหลายมาตรา ในรัฐธรรมนูญนี้จะมีอยูหลาย

สวน จะมีมาตรานั้น มาตรานี้ที่เขยีนเอาไว เขาจะเขยีนลอ็กเอาไวมากกวานี้ บางอยางจะอยูในกรอบ ๒ 

ไมอยูในกรอบ ๓ คุณอาจจะไมไดตามตรงนั้น ไมเปนไรครับ กลับมาที่มาตรา ๑๙๙ คอืคําที่เรารับแลว

คือคําวา ซึ่งมคีวามเปนอิสระจากกัน อันนีรั้บไวนะครับ แลวก็ตัดคําวา ที่เปนที่ยอมรับของทุกศาลที่

เกี่ยวของกนัแลว ทีนี้ปญหาคือวาแลวเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญตองกลาวถึงหรือไม คุณกอสิทธิช์วย

สรุปอีกทีหนึ่ง คุณเอามาจากตรงไหนเรื่องเขตอํานาจ แลวไปพูดถึงเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ เอามาจาก

รายงานการประชุม สสร. หรือเปลาครับ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  คือตอนที่ผมอานรายงานผมก็คุน ๆ ครับวาเจอเหมือนกนั

วาไมรวมถึงศาลรัฐธรรมนญู แลวพอมาดูในเลม ๒๕๔๐ เขาก็พูดทํานองเดียวกนัวามีบางทานเหน็วา

ควรบัญญัติรวมถึงปญหาขัดแยงเกีย่วกับอํานาจพิจารณาพพิากษาคดขีองศาลรัฐธรรมนูญและศาล

อ่ืนไวดวย คณะกรรมาธกิารก็ทบทวน เขาบอกวาไมรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ  

  ประธาน  :  คือคนที่บนัทกึเรื่องนี้คือดอกเตอรฤทัย บงัเอิญผมไดทราบจากทาน

อาจารยมนตร ีคือเขามีอาจารยคมสัน มีคณุกาญจนารตัน แลวกม็ีดอกเตอรฤทัย ผมไมรูจําชื่อครบ

หมดทกุคนหรือเปลา เจตนารมณของป ๒๕๔๐ ที่ทาํวจิยัเสร็จป ๒๕๔๒ แลวพอมาถงึตรงนีก้รอบ ๓  

ก็มีดอกเตอรฤทัยเปนตัวแทนมาจากศาลปกครอง มาเปนอน ุกรอบ ๓ เขาไมไดแกตรงนี้ เพราะฉะนัน้ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ        จีรภา ๑๓/๓ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

ก็จะเปนไปตามเดิม ดูจากตรงนัน้นาจะเอามาอางวา เทาความไปถึงตอนรางป ๒๕๔๐ แลวก็คัดลอก

ลงมาดวยหรือเปลา เพราะเราเคยตกลงกนัวาเรื่องใดที่สามารถสืบคนไดจากตรงนัน้เราก็จะเอามาใส

ไดไหมครับ ชวยทวนอีกทีไดไหมครับ ขอความที่อานพบในเลมสีแดง 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวฒันา  :  เลมสีแดงเขียนไววา คณะกรรมาธิการพิจารณาทบทวน

รางแลวเสนอใหวนิิจฉัยชี้ขาดในรูปของคณะกรรมการ โดยใหประธานศาลฎีกาซึ่งเปนศาลหลักทีม่ีมา

แตเดิมเปนประธานตามที่มผูีแปรญัตติ แตเห็นวาไมจาํตองเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกบัปญหาขัดแยง 

ในเรื่องอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ และไดเสนอใหพิจารณารางที่ทบทวนใหม ซึ่งมีขอความตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

  ประธาน  :   คอืเราอางทั้ง ๒ อยางไดไหมครับ ทั้งรายงานการประชมุของ สสร.  

แลวก็งานวิจัยเลมนัน้ เชิญอาจารยรัชฎาภรณครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ไมไดคะทานประธาน เพราะวาทีจ่ริงแลวถาจะเอาอางใน

เลมสีแดงมันมีมากกวาครึ่งที่ยนืยนัที่มนัคงตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ซึ่งที่ผานมาเราไมไดอาง  

แตตรงนี้ถามนัชัดเจน แลวมันก็ไมไดขัดแยงกนั แลวตรงนัน้ก็สอดคลองกับที่เราเขียนตรงนี ้เพยีงแตวา

จะเลือกเมนอยางไร คิดวาถาประเด็นที่มีอยูตอนนีน้าจะครบถวนตามที่พูด เพยีงแตวาจะใชถอยคาํ

อยางนีห้รือวาจะเขียนแบบที่อาจารยอําไพเรียบเรียงใหใหม โดยที่เนนวาเพื่อที่จะใหมีกรรมการ 

คณะหนึง่ อะไรอยางนี้นะคะ ซึ่งมนัอาจจะชัดวามกีรรมการคณะหนึง่ขึน้มาเพื่อที่จะมาชี้ขาด 

อะไรอยางนี้ อํานาจของศาลที่เปนอิสระตอกันหรืออะไรก็ตาม อยางที่อาจารยพูดคะ 

  ประธาน  :   รบกวนทานอาจารยอําไพครบั 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขออนุญาตเรียบเรียงถอยคาํให แลวก ็

ทุกคนชวยกันพิจารณานะคะ แลวก็ขอความที่จะเสนอตอไปนี้ก็เสนอตอยังทานวัชรินทรใหชวยดูอีก

คร้ังก็ได ดิฉันเสนออยางนี ้เจตนารมณ กาํหนดใหมีคณะกรรมการชุดหนึง่ทาํหนาทีช่ี้ขาดในกรณทีี่มี

ปญหาเกี่ยวกบัเขตอํานาจระหวางศาลยุตธิรรมกับศาลอืน่ ๆ ยกเวนศาลรัฐธรรมนูญ  

  ประธาน  :   อนุกรรมาธกิารรับแลวนะ เอาตามนีน้ะครับ ทานชวยทวนอีกรอบ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  กําหนดใหมคีณะกรรมการชุดหนึ่ง  

หรือจะใช คณะ แลวแต ทําหนาที่ชี้ขาดในกรณีที่มปีญหาเกี่ยวกับเขตอํานาจระหวางศาลยตุิธรรม 

กับศาลอื่น ๆ ยกเวนศาลรัฐธรรมนูญ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ        จีรภา ๑๓/๔ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :   ขอเปลี่ยนเปน คณะหนึง่ ครับ ใหมกีรรมการคณะหนึง่ ทาํหนาที่ชี้ขาด 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับเขตอํานาจของศาลยุติธรรมกบัศาลอื่น ๆ ยกเวนศาลรัฐธรรมนูญ วนิิจฉัย 

ชี้ขาด นะครับ ทําหนาทีว่นิิจฉัยชี้ขาด โอ.เค. ตามนี้นะครับ คือเขตอํานาจมนัม ี๒ ความหมายนะครับ 

คําวา เขตอํานาจ คําวา เขตอํานาจศาลม ี๒ ความหมายเสมอ ผมกเ็รียน ไมรูเรียนตําราเลมเดียวกนั

หรือเปลา คาํวา เขตอํานาจ ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือวาอะไรตาง ๆ มีปญหาตลอด 

คําวา Jurisdiction เราแปลวาอะไร เอาเปนวาเราใชคําวา เขตอํานาจ เปนทีย่อมรับอยูนะครับ ทนีี้

หมายเหตมุีแกอะไรไหมครับ  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตราตอไปเลยนะครับ มาตรา ๒๐๐ อาจารยวิจิตรา

แกไขเพิ่มเติมเพิ่มคําวา เพื่อความเปนอิสระของศาล เขามาครับ เพื่อความเปนอิสระของศาล  

การแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของผูพิพากษาและตุลาการตองไดรับโปรดเกลาฯ เวนแต 

พนจากตําแหนงเพราะความตาย 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ไมใชความอิสระ เปนเรื่องพระราชอํานาจ เปนเรื่องที่วา

แตงตั้งหรือพนตองโปรดเกลาฯ เพราะฉะนั้นเรื่องความเปนอิสระของศาลคงไมใชครับ 

  ประธาน  :   พระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจผานทางศาล อํานาจตุลาการ  

แลวก็มาจากมาตรา ๓ เราเคยพิจารณากนัแลวมาจากมาตรา ๓ แลวก็มาตอตรงนี้ แลวก็ในหมวดที่

เกี่ยวกับพระราชอํานาจทั้งหลาย เพราะฉะนั้นคงไมใชเร่ืองเพื่อความเปนอิสระ จริง ๆ ถาอางตองอาง

กลับไปมาตรา ๓ อันนี้จาํไดวาไดพิจารณากันที่สวนพราน จาํได มีติดที่คําวา โปรดเกลาฯ จริงๆ  แลว

ตองใชคําวา โปรดเกลาโปรดกระหมอม คือจะไมใชไปยาลนอย 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  โปรดเกลาฯ มันคําพูด 

  ประธาน  :  ทนีี้คุณหญิงกุลทรัพยอาจจะตองแก เพราะวาไดโปรดเกลาฯ คงไมใช  

ไมใชคําราชาศัพทที่ถูกตอง  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  อันนี้เปนเจตนารมณ ลักไกเขียน เจตนารมณคือนาจะเปน

เร่ืองของใหคําพิพากษา เปนคําพิพากษาซึง่มีความศักดิสิ์ทธิ์ แลวก็เปนทีย่อมรับ คือเปนการกระทาํ

โดยภายใตพระปรมาภิไธย การกระทําที่จะตองคํานงึถงึความยุตธิรรมเปนหลกั นี่คือเจตนารมณ เหตุที ่
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ตองไประคายเคืองเบื้องยุคลบาทใหตองลงมาตรงนี้ ก็เพื่อที่จะใหผูทีท่ําหนาที ่ชี้คนติดคุกหรือช้ีคนตาย

ใหเหน็ถงึวาตนกําลงัทําหนาที ่การชี้เปนชี้ตายอํานาจอยางนี้เปนอํานาจที่ไดรับการโปรดเกลาฯ แลว  

 

          - ๑๔/๑ 
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  ประธาน  :  ที่ทานพูดไมผิดเพราะวา ก็อยูในมาตรา ๒๐๑ กอนเขารับหนาที่จะตอง 

ถวายสัตยปฏิญาณ แลวก็จะตองปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย แลวก็คาํ

พิพากษาก็ตัดสินคดีในพระปรมาภิไธยของพระมหากษตัริย ก็เปนไปตามนัน้ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  หรืออยางนี้ไหม ถาเผื่อเกิดจะเปนนัน่ เราก็ลอคํานั้น เพราะ

กรณีการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาอยูภายใตพระมหาปรมาภิไธยของพระมหากษตัริย การแตงตั้ง 

ก็ลอตามเดิมไป เพิ่มประโยคแรกเพื่อเพิ่มน้ําหนกัใหเหน็ถึงความสําคญั ขออีกทนีะครับ กอนที่จะถึง

การแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงนี่นะครับ ถาเผื่อเกิดเราเติมคําวา เนื่องจากการปฏิบัติหนาทีข่อง

ผูพิพากษาอยูภายใตพระมหาปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย ใชไหมครับ วรรคการแตงตั้งเลย หรือจะ

ปรับ Wording อยางไรก็ได แตวาเอาอยางนี ้ถาเผื่อเกิดดึงในสิ่งทีท่านเห็นวาเปนเรื่องสําคัญใหญทีสุ่ด

ดึงขึ้นมาใชไหมครับ วาเพราะเหตนุั้นตรงนีจ้ึงตองโปรดเกลาฯ  

  ประธาน  :  คือคําราชาศัพทใชคําวา ปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยของ

พระมหากษัตริย ตองใชคําที่ลอมาจากมาตรา ๒๐๑ นะครับ ปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยของ

พระมหากษัตริย กําลงันึกถงึวาเพื่อยืนยันความสาํคัญของหลักการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูพพิากษา

นี่นะครับ กท็ี่สุดเราไดคุยกันวาเมื่อป ๒๕๔๐ มพีระราชประสงคแจงมาโดยตรงวา ตองโปรดเกลาฯ  

เวนแตกรณีพนจากตําแหนง เพราะความตาย หลายทานที่อยูสวนสามพรานคงจาํไดนะครับ ตรงนี้ตอง

คงไวนะครับทีว่า เวนแตพนจากตําแหนงเพราะความตาย ใหคงตรงนี้ไวนะครับ ถาอยางนัน้เอาตาม 

เพื่อยนืยนัความสําคัญ ไดไหมครับ เอาตามนี้นะครับ พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย ใสคําวา 

ของ เอาเลยนะครับ อยางนีไ้ดไหมครับ  

  ตอไปหมายเหตุมีแกอะไรไหมครับ ไมนะครับ 

  ตอไปมาตรา ๒๐๑ นะครับ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๒๐๑ อาจารยวิจิตราแกมาครับ เพื่อเปนการ

แสดงความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ผูพิพากษาและตุลาการจงึตองถวายสัตยปฏิญาณตอหนา

พระพกัตรของพระมหากษัตริยกอนเขารับหนาที ่ แลวกต็ัดเนื้อความขางลางออกไปหมดเล 

  ประธาน  :  เดี๋ยวขออานตัวสีดํา คือตัวสีดาํนี่คือรางเดิมนะครับทัง้หมดเลย แลวก็ตวั 

สีแดงคือสวนที่เพิม่เขามา แลวก็มีการเสนอใหตัดยอหนารองออกไปครับ แตวาติดรูปแบบหนอยครับ  

มีคําวา จงึตอง มีอะไรเขามา ทานประโภชฌ เชิญครับ 
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วันพุธที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๐  

 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ : ขอบคุณทานประธาน ผมกลับมองคําวา จงรักภักดี  

ไมทราบผานตาผมไปไดอยางไรอีกแลว ผมวาการสาบานตน ปฏิญาณถวายสัตยไมเพียงแสดงความ

จงรักภักดีนะครับ คือตนนี่จะตอง เหมือนเปน Commitment อยางหนึ่งวา จะกระทําการอัน 

ไมเหมาะสมไมไดแลว คือจากนีเ้ปนจุดเริม่ตนวาไดจะตองทุมเทกบัส่ิงที่ตนจะตองทาํ แลวก็มีความ

ซื่อสัตยสุจริตในงานที่จะตองทํา มันไมใชเพียงแคความจงรักภักดี มนัมีความรูสึกที่เหนือกวานัน้ครับ 

ผมไมทราบจะใชคําวาอะไร คือจงรักภักดีเปนเพยีงสวนหนึง่เทานั้น แตมันไมไดครอบคลุม มันเปน 

Commitment วาไมไดแลว เพราะครั้งหนึง่ถาตอหนาพระพักตรแลว ความศักดิ์สิทธิต์รงนี้บีบบังคบัให

เราอะไรแลวตองนึกถึงเรื่องนี้ตลอดเวลา ตองนึกถึงเราอุตสาหไปกลาวปฏิญาณตอหนาพระองคทาน

เลย ตรงจุดนีท้ําใหเราตองตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริตที่เราจะตองรักษาไวตลอดชั่วอายกุารทาํ

หนาที่ของเรา ผมวามนัไมใชแคการแสดงความจงรักภักดคีรับ 

  ประธาน  :  เพราะฉะนัน้ Key word ไมใชจงรักภักดี แตวา Key word อยูที่คําวา 

ถวายสัตยปฏิญาณ แตผมไมทราบวาจะใชคําอื่นแทนไดหรือเปลา คาํวา ถวายสัตยปฏิญาณ เปน

คําศัพทเฉพาะตองยอมใชคาํวา ถวายสัตยปฏิญาณ ใชไหมครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  เพือ่เปนการยืนยนัความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่  

  ประธาน  :  ก็ยังมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่และแสดงความจงรักภักด ี

ตอพระมหากษัตริย ผูพพิากษาและตุลาการจึงตองถวายสัตยปฏิญาณตอหนาพระพักตรของ

พระมหากษัตริยกอนเขารับหนาที ่นะครับ อยางนี้ตองรีบสงใหคุณหญิงกุลทรัพยครับ เพราะ 

ทานไมเหน็ตรงนี ้เวลาติดตอคุณหญิงกุลทรัพยติดตออยางไรครับ โทรศัพทหรือครบั  

เชิญทานประโภชฌครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผมคุยกับทาน ทานบอกวนันีท้านจะนอนสบาย ๆ สักวนั

หนึง่ เพราะวาเมื่อคืนตี ๓ แลว ทานกระซบิผมตอนตักอาหารบุฟเฟหนี่ครับ ทานบอกวาวันนีพ้ี่จะนอน

สบาย ๆ สักวนั ฝากเปนขอสังเกตดวย 

  ประธาน  :  มีประชุมวนัศุกร ๑๔.๐๐ นาฬกิา คือวันนี้จะรบกวนทาน ตดิตอพรุงนี ้

ไดไหมครับ พรุงนี้เชาไดไหมติดตอทานไปนะครับ เพราะวาติดตอทานทางโทรศพัทใชไหมครับ  

เพราะเมื่อคืนทานไมไดพักผอนทานนอนตี ๓ เอาเปนวาขอพรุงนี้เชาแทน ชวยดนูะครับ ชวยดูตรงนี ้

เชิญทานอาจารยอําไพ เชญิครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ          จงถนอม ๑๔/๓ 

วันพุธที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๐       

    

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ยืนยนัวาไมใชคะ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขอโทษนะครับทานประธาน ถาสมมุติเปนการกระตุน

เตือนถึงภาระหนาทีท่ี่เกีย่วของกับความซือ่สัตยสุจริต แลวก็มนัจะมีอะไรอีกครับ ความซื่อสัตย 

ความเปนกลาง ผูพิพากษาความซื่อสัตยสุจริต ความเปนกลาง ความเด็ดเดี่ยว การกลาตัดสินใจ 

บนฐานของความยุติธรรมอะไรอยางนี้มันจะเปนอะไรทาํนองนีท้ี่พระองคทานไดใหไววันนั้นนะครบั 

ตอทานประธานศาลปกครองสูงสุด ทานลองคัดตรงนั้นมาสักนิดหนึ่งตรงนี้ คือใหกลาหาญ ผูพพิากษา

ตองมีความซือ่สัตย ตองเปนคนที่กลาหาญ เพื่อเปนการกระตุนเตือน การปฏิญาณตนตอหนา 

พระพกัตรนี่ครับ ไมใชยืนยนั ยนืยนัรูสึกมนัออน มัน Soft Tone ไปครับ 

 

                                                                                                                    - ๑๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ        จีรภา ๑๕/๑ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ชวยปรับถอยคําหนอยครับ ตอนนี้เรากําลงับอกวา  

เร่ืองการถวายสัตยปฏิญาณ วัตถุประสงคก็เพื่อที่จะแสดงความยนืยนัความซื่อสัตยสุจริตที่จะปฏิบัติ

หนาที่ใชไหมครับ จึงตองถวายสัตยปฏิญาณ แตทีนี้เราดคูําวา ยนืยนั มันออนไป เราจะทาํอยางไร 

ใหมันดูเขมแขง็ขึ้น เปนเรื่องที่ศาลพพิากษาเองจะตองตระหนกัถงึความซื่อสัตยสุจริต 

  ประธาน  :  ในระหวางทีท่านอาจารยรัชฎาภรณ ผมขออนุญาตแทรกนิดเดียว 

นะครับ เรามหีลายมาตราเรื่องถวายสัตยปฏิญาณ เชน ในมาตรา ๑๒๓ บอกวา เจตนารมณ เพื่อให

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภาไดแสดงถึงปณิธานและความตั้งใจที่จะปฏบิัติหนาทีด่วย

ความซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน และจะรกัษาไวซึง่รัฐธรรมนูญ รวมทัง้ตอง

ไมกระทําการที่ขัดตอรัฐธรรมนูญดวย เราใชคําวา แสดงถึงปณิธานและความตัง้ใจทีจ่ะทาํโนนทํานี ่ 

Key word คือ Commitment เราเคยพิจารณาตรงนี ้ไมรูวาควรจะใชขอความทํานองเดียวกัน 

หรือไมครับ  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เดี๋ยวนะครับ ผมขออนุญาตนิดหนึ่ง คอืสมาชิกรัฐสภาตอ

พระบรมสาทสิลักษณนะครบั เหนือบัลลังก แตผูพิพากษานี่ตอพระพกัตรเลยนะครบั ความสําคญัอยู

ตรงนี้นะครับ เรียกวายืนขนลกุซูอยูตรงนัน้ ผมเหน็ผานทวีี ผมไมมีปญญาแมกระทัง่ไปยืนเฝาตรงประตู

นะครับ แตวาผมเหน็แลวผมยังขนลุกซูถงึความศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้น คือพิธีกรรมที่จะเกิดขึ้นความศักดิ์สิทธิ์

ตรงนั้นเปนการกระตุนใหเกดิถึงความสําคัญของภาระหนาที่ของความกลาหาญ ความยุติธรรม และ

ความซื่อสัตยสุจริตที่จากนี้เปนตนไปจนกระทั่งสิน้สุดวาระของการดํารงตําแหนงเจาจะตองทําตรงนี ้

เพราะเจาไดสัญญาตอหนาพระพกัตรขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัแลวนะ อยางนี้ครับ 

  ประธาน  :  หลังจากนัน้ก็จะมีพระราชดาํรัส 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ใช พระองคกจ็ะพระราชทานอีกเยอะมากมาย  

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ทานเหน็วาตองระดับที่เขมขนกวามาตราที่ผมพยายาม

เปรียบเทยีบ ทีนี้ขอความเหน็ทานอาจารยรัชฎาภรณ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ที่จริงเอาทกุคําทีท่านพูดเมื่อกี้นี ้อยางนีท้ี่ทานพูด 

เมื่อกี้นี ้พูดใหมใหเหมือนเดมิหนอยนะคะ เห็นดวยอยูวามันตองเขมขน แลวกท็ี่พูดเมือ่กี้นี้พูดใหม 

ดวยคะ  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ        จีรภา ๑๕/๒ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  กระตุนเตือนใหเหน็ถงึความสําคัญในภาระหนาที่ที่จะ 

ตองมีความซือ่สัตยสุจริต ความกลาหาญ ความเปนกลาง คือใหม ๆ มันอาจจะฟุมเฟอย เดีย๋วชวยให 

ตกผลึก ใสไปกอนแลวเดี๋ยวคอยมาตะแกรง อาจจะไมตองมีพรุงนี้เลยก็ไดครับ อาจจะหาคําขึ้นมา 

ประดิษฐคําขึ้นมาที่มนัจะปกเลย  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :   ที่จริงถาเราขึ้นตนดวย เปนการถวายความจงรักภกัดี

ดวยการตั้งใจหรือวาปฏิญาณวาจะตองอะไรอยางนี้ ดิฉันวาจงรักภักดมีาไวทีหลงัมนัอยางไรก็ไมรู  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  จริง ๆ แลวผมมคีวามเห็นวาอาจจะไมใชเร่ืองความ

จงรักภักดีเสียดวยซ้ํา เปนเรื่องทีว่ามาสาบานตนตอหนาพระพกัตรวา ตอไปนี้ที่จะรับภาระ รับหนาที ่

ที่จะตัดสินพิจารณาคดีภายใตพระปรมาภิไธย จะตองทาํดวยความซื่อสัตยสุจริต แลวก็โดยที่เรียกวา

ใหความเปนธรรมแกปวงชนทั่วไป ผมวานาจะหมายถงึอยางนัน้นะครับ แตสวนเรื่องทําดวยความ

จงรักภักดีเสริมเขาไปดวยนัน่ ผมวาเปนเรือ่งทีว่าอาจจะมาได แตวาเปนเรื่องรอง ผมวาถาเนน 

เนนอยางทีท่านประโภชฌพดูตอนตนนาจะ โอ.เค.  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ : คือผมวาความจงรักภักดีไมใชวาระนี้ วาระแหงการแสดง

ความจงรักภักดีเปนวาระอื่น ๆ เฉลิมพระชนมพรรษา เปนวาระแบบนัน้ มนัไมใชวาเปนความรูสึกของ

ความจงรักภักดี 

  ประธาน  :   ผมเล่ียงมาอางอีกมาตราหนึง่นะครับ มาตรา ๑๗๕ รัฐมนตรีตองถวาย

สัตยปฏิญาณตอหนาพระพกัตรเหมือนกัน เราบันทึกไวในหนา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๕ ไมมีคําวา 

จงรักภักดี ผมขออนุญาตอานนะครับ เจตนารมณเพื่อเปนการใหคํามัน่สัญญาวารัฐมนตรีจะปฏิบัติ

หนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน และตองรักษาไวซึง่รัฐธรรมนูญ 

รวมทัง้ตองไมกระทาํการที่ขัดตอรัฐธรรมนูญดวย ถือวา Commitment ในที่นัน้เราสื่อความหมายวาใช

คําวา เปนการใหคํามัน่สัญญา ไมรูวาคาํหนกัไหม แตวาในระดับเดียวกันครับ ทัง้รัฐมนตรี ทั้งศาล  

ทั้งผูพิพากษา ตุลาการ จะตองถวายสัตยปฏิญาณตอหนาพระพกัตรเลยในระดับเดยีวกนันะครับ  

ถาแกตองแกทั้ง ๒ มาตรา 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  คําวา ให ก็ผิดแลวนะครับ ตอง ถวายคํามัน่สัญญา  

นะครับ เพราะวา ให นี่ไมใชแลวนะครับ ไมทราบวาหลงหูหลงตาผมไปไดอยางไร  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ        จีรภา ๑๕/๓ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ติ๊กไว เดี๋ยวตามไปแกในมาตรา ๑๗๕ นะครบั ให ไปเปน ถวาย  

จริง ๆ มนัตองไปถวายสัตยปฏิญาณวาจะ หรืออยางไรนะครับ  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  เราจะถวายไมได คือตองทลูเกลา

ทูลกระหมอมถวาย ทีนี้ในหลักภาษาไทยจริง ๆ แลวก็ไมอยากจะขัดกับทานคุณหญิง ทูลเกลาฯ ใชได 

โปรดเกลาฯ  ใชได แลวเปนทางการดวย แตตราบใดก็ตามทีเ่ราตองการเขียนคําเต็มก็ตามที่ทานวาคือ

โปรดเกลาโปรดกระหมอม ซึง่ในหนงัสือราชการเราก็ไมไดใช หนงัสือราชการเราก็ใชโปรดเกลาฯ แลว

ถือวาเปนคําราชการที่ถกูตอง ทูลเกลาใชกบัของเล็กคะ  

  ประธาน  :   อันนีถ้วายสัตยปฏิญาณครับ คือไมอยางนั้นตองใชคําวา ถวายสัตย

ปฏิญาณ ถาหาคําแทนไมได  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เพราะที่จริงคําวา คํามัน่สญัญา มนัเบาไปสําหรับทา

อยางนี้ของทานประโภชฌ ทาอยางนีม้ันมากกวาคํามั่นสัญญา ใชคําเดิมก็ได เพราะมันลึกซึง้  

คํามั่นสัญญาลม ๆ  

  ประธาน  :  อยูที่มาตรานี้แลวใชไหมครับ เพราะฉะนั้นพิมพตวัแดงเอาไวกอน 

นะครับ ถวายสัตยปฏิญาณ หรือใชรูปแบบเดียวกับที่เราบันทึกมาตรา ๑๗๕ จะไปไดไหมครับ  

คือข้ึนตนวา เพื่อเปนการถวายสัตยปฏิญาณวา แลวก็มาตอที่มาตรา ๒๐๑ มันขัดกับภาษาไทย 

ภาษาไทยตระกูลคําโดด แตเราเขียนประโยคซ้ําซอน มันไมใชภาษาไทยแลวครับ มันกเ็ลยยุง  

ที่เราพิจารณากัน ทานโสมสดุาชวยแลวนะครับ เพื่อเปนการถวายสัตยปฏิญาณวาผูพิพากษา 

และตุลาการจะปฏิบัติหนาทีด่วยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน  

ทีนีท้านปญญาเชิญครับ 

  นายปญญา  ประเสริฐศรี  :  ถาเราไปลอกเอาของคณะรัฐมนตรีมาคงไมได อันนี ้

ก็คงตองบอกวา ดวยความซื่อสัตยสุจริตโดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแก

ประชาชนและความสงบสุขแหงราชอาณาจักร 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  และความสงบสขุ ถาเปนอธิบายวา 

  นายปญญา  ประเสริฐศรี  :  ของประชาชนก็ไดกระมงัครับ ที่จริงความยุติธรรมและ

ความสงบสุขของประชาชนก็ได  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ        จีรภา ๑๕/๔ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ มาตรานีม้ันจะมีนยัตรงที่ปฏิบัติหนาที่

ในพระปรมาภิไธย ตรงนีน้ะคะ 

  ประธาน  :   จะปฏิบัติหนาทีใ่นพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยนะครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เพราะฉะนัน้มันตองมีความจงรักภกัดี หรือไมมี ไมม ี

ก็ไดคะ ถาตกไปแลว 

  รองศาสตราจารยโสมสุดา  ลียะวณิช  :  ปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธย  

  ประธาน  :  กค็ือก็อปขอความในตวับทมาครับ อยูในตวับท 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ดวยความซื่อสัตยสุจริตปราศจากอคติทัง้ปวง เพื่อความ

ยุติธรรมและความสงบสุขแกประชาชน 

  ประธาน  :   ตอไปมาตรา ๒๐๒  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๒๐๒ นะครับ อาจารยวิจิตราแกมาเปน  

เพื่อปองกันการถูกแทรกแซง และใหเปนหลักประกันความเปนอิสระในการพิจารณาพพิากษาคด ี

ของศาล จงึตองกําหนดระบบบัญชีเงินเดือน เงินประจาํตําแหนงแยกตางหากจากขาราชการ  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ไมเหน็จะเกีย่วเลย วาใชบญัชีอะไร 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ดูของเกา 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  ของเกานี้จะเปน เพื่อใหเปนหลกัประกนัความเปนอิสระ

ในการพิจารณาพพิากษาคดีของศาล นีต่ัวเขมนะครับ ตัวบางก็จะอธิบายวา เพื่อปองกนัการถกู

แทรกแซงและประกันความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาทีข่องศาล จงึตองมีพระราชบญัญัติกําหนด

ระบบบัญชีเงนิเดือน เงนิประจําตําแหนงแยกตางหากจากขาราชการ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  แลวทาํไมในหนา ๑๙๑ มันไมเปนอยางนี ้ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  คือแกมาแลวครับ  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  อันไหนแกแลว 

  ประธาน  :  ไมเปนไรครับ คืออธิบายไดอยางนี้ครับ เขาคงจะสับสนในเรื่องไฟลทีพ่ิมพ

ออกมา เปนวาอยางนี้ครับ เราตองทาํความเขาใจกนั เราตกลงกันวา คืออาจารยวิจติราไมอยูประชุม

ดวย เราตกลงกันวาที่สําคัญที่สุดทาํเปนตวัดํา แลวเปนตัวรองคือขยายความไดทีเ่ปน 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ        จีรภา ๑๕/๕ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

สวนหนึง่ของบันทกึเจตนารมณ สวนอาจารยวิจิตราทานเขาใจวาถารวมไดจะรวม ทานก็เลยรวมมา

เกือบทัง้หมดเลย เปนอยางนี้นะครับ บังเอิญวาเราไมไดอธิบายที่ประชุมคณะกรรมาธิการ แตวา 

ที่ผานมาที่เราทํามาโดยตลอดทุกหมวดเปนอยางนี ้

   

          - ๑๖/๑   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ      จงถนอม ๑๖/๑ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๐       

 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ขอโทษนะคะ ขอโทษที่ไมไดไปสามพรานดวย จะเรียน

ถามวาการที่แยกบัญชีเงินเดอืนของตุลาการนี่มันเกี่ยวอะไร หรือวาการที่ใชเงนิเดือนของขาราชการ 

มันเกีย่วอะไร กับเร่ืองการแทรกแซงหรือความเปนอิสระ ที่จริงเงนิเดือนมาก เงินเดือนนอยมันไมได

เกี่ยวกับเร่ืองความเปนอิสระนะคะ 

   นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขออนุญาตทานประธานนะครับ ที่ผมเขาใจ คือพอเขาไปสู

เงินเดือนขาราชการก็จะตองอาศัยคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีเปนผูเสนอ ผูอนุมัติ ซึง่บางทีศาลมีคดีขอ 

ลูกพรรคของคณะรัฐมนตรีทีอ่ยูในมุงเดียวกันดวยอยางนี้ มนัก็อาจจะมาตอรองกนัหลังฉากได แตถา

เปนบัญชทีี่เปนอิสระอยางนีไ้มเกี่ยวของกค็งจะไมตองใชความตกลงขออนุมัติอะไรตาง ๆ จาก

คณะรัฐมนตรี ผมมองวาตรงนี้คงจะเปนลกัษณะอยางนี ้ก็คือใหเปนอิสระทํานองนี้ครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  คือจะเรียนใหทราบนิดหนึง่นะครับ คือวาแตเดิมของ

ขาราชการตุลาการเงินเดือนก็ข้ึนไปเปน Step  ทุก ๆ ปเชนเดียวกันกับขาราชการพลเรือนนะครับ แตวา

จากที่มีรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ เงินเดือนของผูพพิากษาจะเปน Lock Step พอถึงระดบัหนึง่ก็เงนิเดือน 

๑๐๔,๐๐๐ บาท ไปเร่ือยจน Retire เลยครับ เวนแตจะเปนประธานศาลฎีกาที่เงินเดือนเพิม่ข้ึนอีก 

๔,๐๐๐ บาทนะครับ นั่นคือกอนที่จะปรับ ๕ เปอรเซ็นตในเร็ว ๆ นีน้ะครับ เพราะฉะนัน้ตรงนี้

วัตถุประสงคเขาที่เขานําเสนอ ทานอภิชัยทานเปนคนนาํเสนอ โดยบอกวาทัง้นีเ้นื่องจากวาศาลควรจะ

เงนิเดอืนเยอะ เพื่อจะไดไมเจอส่ิงเยายวนใชไหมครับ แลวก็เปน Step  เพื่อที่จะไมตองมีใครมา

พิจารณาวาเงนิเดือนเทาไร เพราะวาเงินเดินเทากนัอยูแลว ไมวาจะเลื่อนจากศาลตนไปยังศาลอทุธรณ 

ไปยังศาลฎีกา เพยีงแตเลื่อนตําแหนงเทานัน้ เพราะฉะนัน้ตรงนี้ดวยเหตุผลก็เลยเขียนเอาไว ผมเขาใจ

วาเขาคงเขียนเอาไวใหชัดเจนแลวเพื่อปองกันถกูแทรกแซง เพื่อเปนหลักประกันความเปนอิสระในการ

พิจารณาคดีของศาล เพราะเหตุนี้เอง ขอบคุณครับ 

   นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ถาอยางนัน้นะคะ นาจะเขียนใหคนอื่นอานแลวรูเร่ือง  

เหมือนอยางทีท่านพูด แตไมตองละเอียดอยางนัน้ เพียงแตบอกวาเงินเดือนที่จะตองทําใหตางจาก

บัญชีราชการ เพราะวามนัจะตอง คลาย ๆ กับวามนัเปน Block อะไรอยางทีท่านวา คือมันจะแตกตาง 

คือใหรูวาระบบบัญชีเงินเดือนมันจะแตกตางจากระบบบัญชีเงินเดือนของขาราชการพลเรือนทัว่ไป คือ

ใหรูวามนัมีความตางกนัแนนอน มันถึงจะปองกนัความเปนอิสระไดอะไรอยางนี ้ ไมอยางนัน้มันนกึไม

ออก รูแตวาเงนิเดือนสงู แตจะไมรูวาแลวมันจะปองกนัความเปนอิสระไดอยางไร ในเมื่อทานเงนิเดือน 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ         จงถนอม ๑๖/๒ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๐       

 

สูง สมมุตวิาถาเขาใจวามนั Start สูง แลวก็มีเงนิเดือนเยอะมันก็ไมใชหลักประกันอยูดี เพียงแตวา 

ถาสมมุตวิาบอกใหรูวามันแตกตางกนันะ ไมตองอธิบายรายละเอียดกไ็ด แตบอกใหรูวาระบบ 

มันตางกนั เพราะฉะนัน้มนัก็จะปองกันอะไรอยางนี้นะคะ เพราะวาเงินเดือนมากไมไดบอกวาจะซื้อ

ไมไดนะคะ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขออนุญาตทานประธาน เจาหนาที่ดูบน 

กระดานตามเดิมนิดหนึ่งนะคะ ตรงนี้ปองกันการถูกแทรกแซงจากฝายบริหารถาจะเติมใหชัดเจนขึน้  

สวน ๔ ระดับ วันนั้นทีท่านวชัรินทรอธิบายที่สามพรานนะคะ อยูระดับหนึง่ สมมุติวา ๗๐,๐๐๐ บาท 

จริง ๆ เทาไรไมทราบจาํไมได ก็จะอยู ๗๐,๐๐๐ บาท เพราะฉะนัน้จนเปลี่ยนเปนระดบั ๒ ก็ข้ึนไป  

๙๐,๐๐๐ บาท สมมุติวาจะอยู ๙๐,๐๐๐ บาท จนกวาจะเปลี่ยนระดับ แลวก็ไป ๑๘๐,๐๐๐ บาท อะไร 

อยางนีน้ะคะ เพราะฉะนัน้ปองกันการถกูแทรกแซงจากฝายบริหาร และประกันความเปนอิสระในการ 

ปฏิบัตหินาที่ของศาล เพราะฉะนัน้ระบบบญัชีเงินเดือนแยกตางหากจากขาราชการ เติมคําวา พลเรือน  

ลงไป เสนอนะคะ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  คือตรงนี้คงเห็นดวย Wording ผมยังไมทราบนะครับ  

แตหลักก็คือเห็นดวยวา เขาตองการแยกจากขาราชการพลเรือน เพราะตรงนี้ ก.พ. ทําเรื่องดวยความ

โมโหเสยีดวยซ้ํา เพราะฉะนัน้ตอนหลังที่หนวยอืน่ปรับเงนิเดือนขึ้นของศาลเลยถกูทิง้ นี่ศาลเพิง่จะได

ปรับเพิ่มข้ึนอกี ๕ เปอรเซ็นต เพื่อใหเทากบัหนวยหนึง่ผมจําไมไดหนวยไหน และเขาใจวาเปนอัยการ 

แลวพอมาตราตอไปอัยการเปนองคกรอิสระ ถงึยอนกลับมาวาใหเอามาตรา ๒๐๒ นีม้าใช เดี๋ยวเมือ่เรา

ไปแลว เราจะเจอนะครับ 

    นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ขอประทานโทษ ขออนุญาตอีกนิดเดียววา ถาอยางนัน้

ทานอาจจะบอกวา ใชระบบบัญชี คือใหมันมองวามีระบบที่แตกตางกันหรืออะไรอยางนี้ คือไมใช 

คนละบัญชีเฉย ๆ แตใหเห็นวามนัเปนระบบที่จัดการเรื่องบัญชีตางกัน ถาไมอยางนั้นมันก็จะมอง 

ไมเห็นวาตางอะไรใชไหมคะ 

  ประธาน  :  คือในตัวรองเขยีนเอาไว ทานอาจารยรัชฎาภรณอยากจะใหมันเขยีนไว 

ในเจตนารมณตัวสีดําใชไหมครับ ใหเหน็ชดั ๆ ใชไหมครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ไมเปนไรคะ อยูทีน่ี่ก็ไดคะ อยางนี้ก็ไดคะ  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       จงถนอม ๑๖/๓ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๐       

 

  ประธาน  :  เชิญเลยนะครับ เขาใจวาเราจะยืนตามรางเดิม อาจจะเติมคําวา พลเรือน  

ลงไปนะครับ ทหารไมตองนะครับ แยกทหารจากขาราชการพลเรือนนะครับ เพราะทหารเขาใจวา 

อิงบัญชีของขาราชการพลเรอืนอยู ขาราชการตํารวจก็อิงเหมือนกนันะครับ โอ.เค. นะครับ ตอไปครับ  

คุณกอสิทธิ์ Copy ตรงนี้มาแลวนะครับ มาแลวใชไหมครับ โอ.เค.ครับ เชิญตอ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๒๐๓ อาจารยวิจิตราแกไข เปนอยางนี้นะครับ  

เพื่อใหเกิดความเปนอิสระจากกนัระหวางศาลอยางแทจริง และปองกนัไมใหเกิดการขัดกันในหนาที่  

ผูที่เปนคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจึงเปนคณะกรรมการตุลาการในศาลปกครอง  

ในขณะเดียวกนัไมได แลวกต็ัดเนื้อความขางลางออกครบั 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ขอโทษคะ ในตัวบทเขาไมไดพูดถึงเฉพาะตุลาการ 

ศาลยุติธรรม กับศาลปกครองไมใชหรือคะ เขาพูดถึงศาลอื่นดวยไมได ก็แคไมตองบอกวา ๒ ศาลนี ้

ไดไหม เปนในศาลอื่นดวยไมไดหรืออะไรอยางนี้  

  ประธาน  :  มันเปนเรื่องคณะกรรมการดานบริหารบุคคล ซึ่งกเ็ปนอิสระ กต. ทัง้หลาย 

นี่นะครับ  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เพราะฉะนัน้ก็อาจจะบอกวาเปนมากกวา ๑ แหงไมได 

หรืออะไรอยางนี้ไดไหมคะ เพราะมนัมีตุลาการศาลปกครอง หรือตุลาการของศาลอืน่ตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นในเวลาเดียวกนัไมได ขอโทษคะ แตทนีี้ถาสมมุติวาในตวับทวาอยางนี ้ก็แปลวา 

มันอาจจะมีศาลอื่นดวยก็ได ทนีี้ถาในเจตนารมณเราไมรองรับกับอนาคตที่ตัวบทกําหนดเอาไว แลวเรา

มาเขียนแตเฉพาะในปจจุบนัที่มีอยู ถาวันหลังมาในตวับท มนัเผื่อศาลอื่นดวย แลวเราไมเผื่อนะคะ 

  ประธาน  :  ในตัวสีแดงนี่ ในศาลปกครองหรือศาลอืน่ ไดไหมครับ ในศาลปกครอง 

หรือศาลอื่นในขณะเดียวกนัมิได ใชไหมครับ คําวา ในขณะเดียวกนั มอียูแลวครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทําไมไมบอกวาศาลยุติธรรม ถาเขาเอาศาลยุติธรรม 

ข้ึนกอน ศาลยติุธรรมหรือศาลอื่นมิได อะไรอยางนี้คะ 

  ประธาน  :  คือขอความตัวสีแดงนี้ ผูที่เปนคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  

จึงเปนคณะกรรมการในศาลปกครองหรือศาลอื่นในขณะเดียวกนัไมได ครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทําไมไมตัดศาลปกครองออกคะ จึงเปนคณะกรรมการ 

ตุลาการในศาลอื่นในขณะเดียวกนัไมได 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ         จงถนอม ๑๖/๔ 
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  ประธาน  :  จริง ๆ มนัก็ไดครับ จึงเปนคณะกรรมการตุลาการในศาลอืน่ใน

ขณะเดียวกนัไมได จริง ๆ มนัก็ไดเหมือนกนัครับ มนัมีปญหาเรื่องเดียวครับ คือเร่ือง Format คือเรา

ตองการทาํ Keyword แลวก็มีตัวรอง Keyword เราวิเคราะหวามีอยู ๒ คํา คือ 

  ๑.  เร่ืองหลักความเปนอิสระ  

  ๒.  เร่ืองหลกัไมใหเกิดการขัดกันในหนาที่  

ทีนีพ้อเพิม่เขามาเราไดความหมายเดิมไหมครับ เพราะตอนนี้จะเปนอยางนี้ไปตลอด  

เขาใจวาอาจารยวิจิตราจะแกอยางนี้ตลอด คือตัวสีดําทานรวมหมดเลย แลวกเ็สียหลักการ 

หมดเลยครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมวาคือถาเปนทั้ง ๓๐๙ มาตราเหมือนกนัคงไมเปนไร  

แตทีนี้เราแกเฉพาะชวงอาจารยวิจิตรามนัก็ทําใหเราเสยีหลักการ รูปแบบของเราจะเสีย เพราะฉะนั้น

ผมวาอาจจะตองกลับไปตามเดิม โดยดวูาสิ่งที่อาจารยวิจิตราแนะมา มันมีอะไรเพิม่จากที่เราไมได 

นึกถงึไวบางหรือเปลา ถามีเพิ่มเราก็ใสใหมันสมาสกนัใหสวย แตถาไมมีเพิ่ม เราก็เอาของเราตามเดิม

ดีกวาอยางนัน้ เพราะอาจารยพูดอยางนี้แลว ผมวาเดี๋ยวเราตองยอนกลับไปเร็ว ๆ เลยครับ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้นี่นะครับ เราทาํอยางไรดีครับ คุณทําแบบที ่๓ มาหรือเปลา  

เพราะคุณมีอยู ๒ File แลวก็ไมไดทํา File ที่ ๓ มา ไมรูวาเดี๋ยวตองถามคณะวิชาการกอน คุณมีแค ๒ 

File อยางใดอยางหนึ่ง แตไมไดเตรียมมาวาเราจะพิจารณาในรูปแบบนี้ใชไหมครับ เพราะวาอาจจะมี

บางสวนนะครบั ที่คําแนะนําของอาจารยวจิิตราจะเปนประโยชน แตคงตองขอยืนรูปแบบเดิมไวครับ 

เอาเนื้อหาที่อาจายวิจิตราชวยแนะเพิ่มเขามา ทาํทนัไหมครับ คือตองยึด File เดิมเปนหลกั แลวกเ็อา

ขอความที่เปนเนื้อหาแลวเพิม่เขามาจริง ๆ โดยที่ไมรวม พอเขาใจใชไหมครับ ประเด็นที่อนุกรรมาธกิาร

มีความเหน็นะครับ ตองถามทานกอสิทธิ์วาอยางไรครับ เชิญครับ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา   :  แกในนี้เลยไมไดหรือครับอาจารย เพราะวาแคเติมมา 

ก็มีแคสีแดง เราก็เอาสีแดงออกนะครับ 

  ประธาน  :  คุณมีตัวเกาอยูแลวใชไหม โอ.เค. อยางนัน้ชวยจัดการเลยครับ  

เอาแบบเดิม แตเมื่อกี้ที่เราพจิารณาไปวา ทีนีย้อหนาที่ ๒  ยอหนาที่ ๒ เราเอาตามปจจุบันก็คือเห็น

ภาพชัดวา ใหศาลปกครองกับศาลยุติธรรมเขาเปนอิสระ จึงเปนคณะกรรมการตุลาการในศาลยุตธิรรม 

จะไปเปนกรรมการตุลาการในศาลปกครองขณะเดียวกนัไมได ทนีี้จะทําอยางไรดีครับ Keyword อยู 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ         จงถนอม ๑๖/๕ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๐ 

 

ตรงที่วาศาลยตุิธรรมกับศาลปกครองแยกกันเปนอิสระตรงนี้ยงัอยูหรือเปลาครับ เพราะเราไปแก

ขางลาง โดยทีจ่ะเติมเขามานะครับ โอ.เค. คงตองเปนอยางนีน้ะครับ เติมคําวา หรือศาลอื่น ไมตอง 

มีไมยะมกไดไหมครับ หรือศาลอื่นในขณะเดียวกนัไมไดนะครบั ตอไปครับ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  ศาลรัฐธรรมนญูนะครับ 

  ประธาน  :  สวนที่ ๒ อันนี้ข้ึนสวนที ่๒ ศาลรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๐๔ นะครับ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  อาจารยวิจิตราก็แกไขมานะครับ คือมาตรานี ้

อาจารยวิจิตราตัดหมดเลยนะครับ แลวเขียนขึ้นมาใหใหมนีน่ะครับเปนตัวแดง ซึ่งเลมใหมวนันี ้

ที่เสนอไปก็คือเอาตามของอาจารยวิจิตรานะครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เพื่อความเปนอิสระของศาลรัฐธรรมนูญ จงึกําหนดให 

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งประธานและตุลาการตามคําแนะนาํของวฒุิสภา  ไมใชเลย ป ๒๕๔๐ ก็

อยางนี้อิสระเต็มที่เหมือนกนั 

 

- ๑๗/๑ 
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  ประธาน  :  ดูอยางเดมิกอนนะครับ ดึงขอมูลอยางเดิมกลับมากอน คอืคงตองเสนอ

วาตองแขวนหมวดนี้ไว แลวไปปรับแกกอน แลวดูเร่ืององคกร   

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  คือเมื่อวันเสาร อาทิตยที่ผานมา อาจารยวัชรินทรก็เอาไป

ดูเหมือนกันครับ เอาของเลม ๑๙ กรกฎาคมไปดู ทานกแ็กมาให ทานก็แกพวกคําถกูคําผิดอะไร 

มาให คือทานก็อานแลวครับ แกของเกามาให แตทานไมเคยเหน็ที่อาจารยวิจิตราแกไขมาให  

  ประธาน  :  เอาไปรวมกนัแลวเสนอพรุงนี้ไดไหมครับ ไปรวมกันใหม เอาของเกา 

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม เปนตัวยืน แลวก็แกของทานวชัรินทรกอน เสร็จแลวมาเสนอที่ประชุมวา 

ที่อาจารยวิจิตรามารวมมาอะไรไมเอานะ แตดูเนื้อหาเปนหลกัวาอันไหนที่จะทําใหชัดเจนขึ้น ดีข้ึน เอา

เนื้อหาเปนหลกั ไมเอารวมเปนแบบที่เสนอใหพิจารณาวันนี้ คือไมเอาเอกสาร ๑ สิงหาคม เปนหลกั 

เฉพาะหมวดศาลนีน่ะครับ เพราะวาไมตรงตามรูปแบบที่ไดพิจารณามา อยางนี้ไดไหมครับ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  ครับ 

  ประธาน  :   ถาอยางนัน้ขอแขวนหมวดนี้ไว เดี๋ยวรอพรุงนีป้ระชุม ๙ โมงครึ่งคอยดู 

ตอไปก็จะเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญใชไหมครับ มาตราอะไรครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  พรุงนีเ้ราจะครบองคกี่โมงครับ เดี๋ยวจะเปนเหมือน 

เมื่อคราวนัน้ ลองถามดูสิครับวาใครจะมาได ๙ โมงครึง่ พรุงนี้อาจจะตรงหรือเปลาครับ อาจารยจะมี

อะไรซอนไหมครับ ทานอาจารยโสมสุดาอยูไหมครับ 

  รองศาสตราจารยโสมสุดา  ลียะวณิช  :  ไมอยูคะ ไปตางจังหวัด 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานรัชฎาภรณไปเหมือนกนั ทานคณิต 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  โอ.เค.  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานคณิต โอ.เค. ๙ โมงครึ่งใชไหมครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ครับ  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ขออนุญาตนะคะทานประธาน พรุงนี้จะไมอยู จะไป

ตางจังหวัด แลววนันีก้็จะขออนุญาตไปแลวคะ   

  ประธาน  :  สรุปแลวก็คือพรุงนี้เราจะตองเร่ิมประชุมใหตรงเวลา ๙ โมงครึ่ง  

ผมรับปากแลวนะครับ หลายทานก็รับปาก ทนีี้ขออนุญาตตอในสวนขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 

มาตราเทาไรครับ 
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  นายธราพงศ  สุขมาก  :  คราวที่แลวองคกรตามรัฐธรรมนูญพิจารณาไปแลวครับ  

ถึงเร่ืองของอยัการครับ 

  ประธาน  :  ถงึเรื่องอัยการ มาตราอะไรครับ 

  นายธราพงศ  สุขมาก  :  มาตรา ๒๕๕ ครับ  

  ประธาน  :   กลับมายึดตามเอกสารลงวันที่ ๑ สิงหาคม หนา ๒๔๓ มาตรา ๒๕๕ 

องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ๑. องคกรอัยการ มาตรา ๒๕๕ เชิญครับ 

  นายธราพงศ  สุขมาก  :  เจตนารมณ เพื่อกําหนดใหพนกังานอัยการปฏิบัติหนาที่ดวย

ความเปนอิสระจากการกาํกบัดูแลของฝายบริหาร พนักงานอัยการมีอํานาจคงเดิม อันนี้จะเปนของเกา 

คือคณะทํางานของทานทวชิาเขาอานอนัเดิมที่ยงัไมไดเพิ่มตัวแดง เขาจะเขาใจวาอาํนาจหนาที่ของ

พนกังานอัยการไมมีขอบเขตจํากดั ถาบอกวาใหเปนอิสระ เขาก็เลยกลัววาจะตีความไปในทางที่วา

อํานาจของพนักงานอัยการไมเปนอิสระ แลวขอบเขตอยูตรงไหน เขาเลยใหใสเพิม่เขาไปวาอํานาจของ

พนกังานยังคงเดิม เพยีงแตเปนการบัญญัติเพื่อ 

  ประธาน  :   อันนี้ของเกาใชไหมครับ  

  นายธราพงศ  สุขมาก  :  ที่เพิ่มเติมคือตัวแดง  

  ประธาน  :  ขอนอกเรื่องหนอยนะครับ ตามกฎหมายฝรัง่เศส รัฐมนตรียุติธรรม 

จะแตงตั้งโยกยายอยัการไดตามใจชอบนะครับ เปนกฎหมายปจจุบนั จะยายอยางไรก็ได เปนสวนหนึง่

ของฝายบริหารครับ เขาเปนผูพิพากษา สถานะเปนผูพพิากาแบบยนื ผูพิพากษาแบบนั่งก็คือ 

คนที่ตัดสินคด ีผูพพิากษาแบบยืน แตวามธีรรมเนียมมานาน เหตุผลกค็ือมันเปนธรรมเนียมมานาน 

ในการบริหารราชการแผนดนิ รัฐมนตรียุติธรรมจะยายไมตองใหเหตุผล ทนีี้ผมไมทราบวาคําวา  

และมิใชเปนสวนราชการของฝายบรหิาร มีความหมายวาอยางไรครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  คืออัยการเดิมเขาขึ้นตรงตอใคร ตอนนี้เขาบอกเปนองคกร

อิสระแลว พอเปนองคกรอิสระปุบ เขาก็คงจะวาเขาจะพนหรือเปลา 

            

               

         - ๑๘/๑ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ      จงถนอม ๑๘/๑  

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เขาไมใส และเปนสวนที่ถูกตัดออกจาก

รัฐธรรมนูญ แตคร้ังนี้ผลักดนัจนเปนผลสาํเร็จ มีสวนที่ ๒ องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนญูเขามา และมี

องคกรอัยการเขามา อันนี้สําเร็จเปนครั้งแรก ทีท่านประโภชฌถามวาถารัฐธรรมนญูฉบับนี้ผานตองแก

กฎหมายไหม ผมเขาใจวาตองแก แตก็จะเดินไปในแนวอกีแนวหนึง่ซึง่ไมจําเปนตองตรงกับ

ตางประเทศ ไมตองตรงกับฝร่ังเศสที่ผมยกตัวอยาง ก็ตองวากันตามรฐัธรรมนูญของไทย แตปญหา 

ก็คือวาคํานี้ไมรูวามีความหมายวาอยางไร คือความหมายมันไมคอยชดัเจนเทานั้นเอง จะทํา 

อยางไรครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  คือตามของกรอบ ๓ นี่นะครับ ที่เขาตั้งเปาไวก็คือองคกร

อัยการเปนองคกรอิสระ ใหมาอยูในหมวดขององคกรอิสระนะครับ แตไมไดบอกเอาไววาองคกรนี้

จะตองขึ้นตรงตอใคร  เมื่อเขาเปนองคกรอิสระ เขาก็คงคิดวาเปนอิสระเหมือนอยางของสํานักงาน 

ศาลยุติธรรม เหมือนกับพวกองคกรอิสระอื่น ๆ โดยทัว่ไป เพราะฉะนั้นจึงเทากับวาไมข้ึนตอฝายบริหาร 

เพราะฉะนัน้เขาจึงเนนวาไมใชเปนสวนราชการของฝายบริหาร เพราะเปนองคกรอิสระ นีพู่ดถึงตาม

รัฐธรรมนูญใหมนะครับ ทีนีก้ลับมาถงึวา ถาเผื่อตามรูปแบบตรงนี้มนักจ็ะเหมือนกับวาเปนองคกร 

ที่สามารถดําเนินการดวยตวัเขาเอง ปกครองดวยตัวเขาเอง เหมือนกับสํานักงานศาลยุติธรรม 

ที่ผูพพิากษาอยูภายใตสํานกังานศาลยุติธรรม แทนที่จะอยูภายใตกระทรวงยุติธรรมเหมือนเดิม  

เพราะเดีย๋วนีสํ้านักงานศาลยุติธรรมก็ดูแลทางดานผูพพิากษา กระทรวงยุติธรรมกด็ูแลเร่ืองฝายธุรการ  

ไมวาจะเปนทางดานกรมบงัคับคดี กองคุมประพฤติ หรือวาอะไรทัง้หลายนีน่ะครับจะเปนใน

รูปลักษณะนัน้ เพราะฉะนัน้ที่เขามาเนนวาและไมใชสวนราชการของฝายบรหิาร ผมเขาใจวาเขาคงจะ

เนนใหเห็นวาเปนอิสระจริง ๆ ครับ  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  คือที่ผมเขาใจ คือมันไมใชองคกรอิสระนะครับ  

เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญเฉย ๆ ครับ ผมเขาใจวา มิใชเปนสวนราชการของฝายบริหารตรงนี้  

คือสํานักงานเทานั้นในวรรคสี่ครับ  

  ประธาน  :  ถามนิดหนึง่นะครับ เร่ืองนี้มีอภิปรายไหมครับ  

นายธราพงศ  สุขมาก  :  มีครับ 

ประธาน  :  เปนอยางไรบางครับ คืออธิบายไวในยอหนาแรกอยูแลวนะครับวา 

อิสระจากการกํากับ ดูแลของฝายบรหิาร ยอหนาแรกนัน้มีอยู  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           จงถนอม ๑๘/๒  

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมขอเสนออยางนี้แลวกันทานประธานครับ คือเนื่องจาก 

ยอหนาแรกกม็ีอยูนะครับ เพราะฉะนัน้ตรงคําวา และมิใชเปนสวนราชการของฝายบริหาร ตรงนี้ผมวา 

แมจะตัดออกมันกย็ังชัดเจนวาไมข้ึนตอฝายบริหาร เพราะฉะนัน้ถาตัดออกก็ไมผิดครับ  

  ประธาน  :  โอ.เค. เหน็ดวยนะครับวาตัดเฉพาะคาํวา และมิใชเปนสวนราชการ 

ของฝายบริหาร เนื่องจากวายอหนาแรกก็เขียนอยูแลว มขีอความอยูในยอหนาแรกอยูแลวนะครับ  

สวนที่เปนตัวสีแดงอยางอืน่นั้นเหน็ดวยใหใสไวไดใชไหมครับ บอกวามอํีานาจคงเดิม เอาตามที่เสนอ

มานะครับ ตอไปครับ เชิญครับ  

  นายธราพงศ  สุขมาก  :  ตอไป คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาตินี้ กลุมของ 

ทานทวิชาไมไดแกไขครับ แลวสภาที่ปรึกษาก็ไมไดแกไขครับ  

ประธาน  :  มีแตเพิ่มในรายงานการประชุมที่อางอิงเขาไป 

นายธราพงศ  สุขมาก  :  ครับ  

  ประธาน  :  มาตรา ๒๕๖ ไลไปใหครบนะครับ เรายังไมเคยพิจารณาใชไหมครับ  

  นายธราพงศ  สุขมาก  :  ยังครับ  

  ประธาน  :  มาตรา ๒๕๖  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมขออนุญาตครับ กลับมามาตรา ๒๕๕ นิดหนึง่ครับ  

มาตรา ๒๕๕ ของเดิมที่เรามีอยู ยอหนาที ่๒ ในปจจุบันนะครับ ถัดลงไปอีก เพื่อไมใหเกิดผลประโยชน 

ที่ขัดกันนะครบั เวนแตไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ ทีนีถ้ามาดูวรรคหา วรรคหาบอกเอาไววา

พนกังานอัยการตองไมเปนกรรมการ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ แตเขายังมี

ยกเวน ซอนยกเวนอีกนะวา และตองไมเปนกรรมการผูจัดการหรือที่ปรึกษากฎหมาย หรือดํารง

ตําแหนงอื่นใดที่มีงานคลายคลึงกันในหางหุนสวนหรือบริษัท ตรงนี้มนัเปนยกเวนซอนยกเวน ผมคิดวา

ถาเผื่อเราจะเติมไปอีกหนอยไดไหมวา และหามมิใหเปนที่ปรึกษาหรอืดํารงตําแหนงอื่นในนิติบุคคล

ตามกฎหมายเอกชน  

  ประธาน  :  ไดนะครับ เติมเขาไปนะครับ และหามมิใหเปนที่ปรึกษาหรอืดํารง

ตําแหนงอื่นในนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน ไดนะครับ ทนีี้เนื่องจากวาในสวนนี้ตองพิจารณา 

เรียงมาตราไป  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           จงถนอม ๑๘/๓  

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

ตอไป มาตรา ๒๕๖ ก็เพิม่เฉพาะหมายเหต ุขอ ๓ เขาไปแลววา อางรายงานการ 

ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๓๔/๒๕๕๐ เปนพิเศษ วนัอังคารที่ ๒๖ มถิุนายน ๒๕๕๐ อันนี ้

ผานไดนะครับ  

 ตอไป มาตรา ๒๕๗ ครับ เชญิเลยครับ  

  นายธราพงศ  สุขมาก  :  มาตรา ๒๕๗ ก็ไมไดแกไขนะครับ เพิ่มหมายเหตุอยางเดียว 

เหมือนกนัครับ  

  ประธาน  :  หมายเหตุอางถงึรายงานการประชุม วาใหจบสิครับ ไมอยางนัน้เดี๋ยว 

ผมตองพูดแทน 

  นายธราพงศ  สุขมาก  :  เพิม่รายงานการประชุมคร้ังที ่๓๔ ครับ แลวก็ในสภาที่

ปรึกษาก็เพิ่มเติมหมายเหตุ รายงานการประชุม คร้ังที่ ๓๔ ครับ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ตรงมาตรา ๒๕๗ วรรคสองของเจตนารมณ ขอใหวรรคตรง 

ระหวางมาตรา ๒๕๗ ดวยนะครับ ที่บอกวามาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ (๔) และวรรคทาย ขอใหเคาะ 

นิดหนึ่ง 

ประธาน  :  ๒ แหง 

นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ครับ ๒ แหง วรรคหนึง่ (๔) แลวก็ตอนที่มาตรา ๒๕๗  

นะครับ ชวยเคาะดวย  

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๒๕๘ เพิม่เฉพาะหมายเหตุใชไหมครับ เชิญครับ  

  นายธราพงศ  สุขมาก  :  มาตรา ๒๕๘ เพิม่เติมหมายเหตุ ขอ ๓ รายงานการประชุม  

สภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๓๔ ครับ  

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๒๕๙ หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อันนี้

พิจารณาไปหรือยังครับ ยังนะครับ เชิญเลยครับ  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ มาตรา ๒๕๙  

ก็ของทานเจษฎาครับ ทานไมไดแกไขนะครับ แกไขเพียงตรงที่เมื่อเชาไดเขาประชุม เครื่องหมายคําพูด 

ก็ไดแกไขไวแลว  

  ประธาน  :  เดีย๋วนะครับ อันนั้นมนัมาตรา ๒๖๐ ไมใชหรือครับ  มาตรา ๒๕๙ กอน  

ไลมาตราเลยครับ  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           จงถนอม ๑๘/๔  

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๒๕๙ เพิ่มติม ขอ ๓ ในหมายเหตุนะครับ 

เพิ่มเติมเปนรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที ่๓๕ ครับ 

  ประธาน  :  โอ.เค. ครับ ตอไปมาตรา ๒๖๐ คือเราตองไลทุกมาตราครับ   

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๒๖๐ มีแกไขนะครับ ตรงหมายเหตุใน ขอ ๑  

นะครับ คําวา  “รายการทรพัยสินและหนี้สิน” ที่มีอยูจริงในวนัทีย่ื่นบัญชีดังกลาว ก็ไดแกไขแลวเปนขึ้น

บนจอนี่ครับ แกไขเปน “รายการทรัพยสินและหนี้สินที่มอียูจริงในวันทีย่ื่นบัญชีดังกลาว” แลวก็ข้ึนคําวา 

“รายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูจริงในวันที่เขารับตําแหนงหรือวนัที่พนจากตําแหนง แลวแตกรณี”  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  เทากับวา เปน แลวก็วรรค “วันที่เขารับตําแหนง”  

ใชไหมครับ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  ใชครับ 

  ประธาน  :  คือขอความวา รายการทรัพยสินและหนี้สินตองเอามาพูดซ้ําดวยนะครบั  

โอ.เค. นะครับ ตรงกับขอความบนจอนะครับ เชิญครับ  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :   ขอ ๓ เพิ่มรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  

คร้ังที่ ๓๕  

 มาตรา ๒๖๑ เพิ่มเติมหมายเหตุในขอ ๓ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  

คร้ังที่ ๓๕ 

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๒๖๒ ครับ  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๒๖๒ เพิ่มเติมหมายเหตุใน ขอ ๓ เหมือนกันครับ 

รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๕ ครับ 

ประธาน  :  ตอไปครับ 

นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  ตอไป มาตรา ๒๖๓ หมายเหตุในขอ ๑ แกเครื่องหมาย 

คําพูดจากที่ใสผิดก็แกไขใหถูกตองนะครับ  

  ประธาน  :  อานเลยครับ  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  คือแกเฉพาะเครื่องหมายคําพูดมันผิด มันหันหัวออก 

ตองหนัเขา ก็เลยแกไขเรียบรอย  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           จงถนอม ๑๘/๕ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  แลวก็ตรงระหวางเครื่องหมายคําพูดปด กับเคร่ืองหมาย 

คําพูดเปด มีคาํวา และ อยูตรงกลาง ชวยวรรคดวยนะครับ แลวหลงัคําวา เปน ก็เครือ่งหมายคําพดู  

คือในหมายเหตุหนึง่มี ๓ ที ่ 

 

                - ๑๙/๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ        จีรภา ๑๙/๑ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  มอีีกทหีนึง่ครับ บรรทัดที่ ๓ มาตรา ๒๖๓ กต็องเวนชองไฟ ชวยตรวจสอบ

เร่ืองการเวนชองไฟดวยนะครับ เพราะวาพบหลายแหง เห็นไหมครับเราไมไดเวนชองไฟ ตอไปครับ 

เพิ่มหมายเหตขุอ ๓ รายงานการประชุมคร้ังที ่๓๕ ใชไหมครับ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  ใชครับ 

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๒๖๔ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๒๖๔ เพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาราง 

คร้ังที่ ๓๕ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไป สวนที่ ๒ การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน  

มาตรา ๒๖๕ ครับ  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๒๖๕ หมายเหตุในขอ ๓ เพิ่มเติมรายงาน 

การประชุมสภารางครั้งที่ ๓๕ ครับ  

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๒๖๖ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๒๖๖ หมายเหตุในขอ ๑ ยอหนาที่ ๒ คําวา  

รัฐถือหุนใหญ เครื่องหมายคาํพูดมนัผิดก็แกไขใหถูกตองแลวนะครับ  

  ประธาน  :  แลวก็เพิ่มหมายเหตุใชไหมครับ ขอ ๓ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  ขอ ๓ เพิม่หมายเหตุรายงานการประชมุสภาราง  

คร้ังที่ ๓๕ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๒๖๗ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๒๖๗ เพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาราง 

คร้ังที่ ๓๕ ครับ  

  ประธาน  :  มาตรา ๒๖๘ เขาใจวาใหเวนชองไฟใชไหมครับ หลังคาํวา มาตรา ๒๖๖ 

แกชองไฟแลวใชไหมครับในตัวบท 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  บรรทัดที่ ๒ ของตัวบทครับ มาตรา ๒๖๘ บรรทัดที่ ๒ 

  ประธาน  :   ตอครับ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  ในหมายเหตุขอ ๓ เพิ่มรายงานการประชุมสภาราง  

คร้ังที่ ๓๕ ครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       จีรภา ๑๙/๒ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๒๖๙ นะครับ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๒๖๙ หมายเหตุขอ ๓ เพิม่รายงานการประชมุ

สภารางครั้งที่ ๓๕ ครับ 

  ประธาน  :   ตอไป สวนที่ ๓ การถอดถอนจากตําแหนง มาตรา ๒๗๐ ครับ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  เพิ่มเติมหมายเหตุขอ ๓ รายงานการประชุมสภาราง 

คร้ังที่ ๓๕ ครับ  

  ประธาน  :  ตอนะครับ มาตรา ๒๗๑ ครับ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๒๗๑ เพิ่มเติมขอ ๓ ในหมายเหตุเพิ่มรายงาน 

การประชุมสภารางครั้งที่ ๓๕ ครับ 

  ประธาน  :   มาตรา ๒๗๒  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๒๗๒ เพิ่มหมายเหตขุอ ๓ รายงานการประชุม

สภารางครั้งที่ ๓๕ ครับ 

  ประธาน  :   ตอไปมาตรา ๒๗๓  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๒๗๓ เพิ่มหมายเหตขุอ ๓ รายงานการประชุม

สภารางครั้งที่ ๓๕ ครับ  

  ประธาน  :   ตอไปมาตรา ๒๗๔  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๒๗๔ เพิ่มหมายเหตขุอ ๓ รายงานการประชุม

สภารางครั้งที่ ๓๕ ครับ  

  ประธาน  :  ตอไป สวนที่ ๔ การดําเนินคดอีาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มาตรา 

๒๗๕ ในตวับทนัน้ไดยายขอความในวรรคสี่ ไดยายขอความใหอยูในบรรทัดเดียวกนัแลว 

ใชไหมครับ ยายแลวนะครับ เชิญครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  แลวก็มาตรา ๒๕๐ (๒) กับคําวา หรือ ใหวรรคดวยครับ ใน

วรรคเดียวกนัเมื่อกี้นะครับ  

  ประธาน  :  ในวรรคเดียวกนั มาตรา ๒๕๐ (๒) แลวก็เวนชองไฟ ตอไปนะครับ  

หมายเหตุขอ ๑  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  ขอนี้มีอาจารยภูมิเพิ่มเติมมานะครับเมื่อเชา  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       จีรภา ๑๙/๓ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :   เขียนมาใหแลวใชไหมครับ ชวยอาน 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  อันนีย้ังไมกาํหนดนะครับวาลงไปตรงไหน อาจจะลงใน

หมายเหต ุแตเขาเพิ่มขอความนี้มานะครับ 

  ประธาน  :   หมายเหตุแทรกเปนขอ ๓ หรือขอ ๔ นัน่แหละนะครับ  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  เปน หลักการผูไตสวนอิสระ (Indepent) วรรค 

  ประธาน  :   Independent  ภาษาองักฤษผิดครับ Independent นะครับ 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  อาจารยเขียนมาใหอยางนี ้

  ประธาน  :   ไมใช ชวยแกกอน Independent แนนอน Independent council  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากประชาชนขาด

ความเชื่อมัน่ในองคกรตรวจสอบของรัฐวาอาจถูกแทรกแซงจากฝายการเมืองและไมสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางเปนกลาง จงึมีแนวคิดใหแตงตั้งเอกชนเขามาทาํหนาที่สืบสวนสอบสวนการกระทํา

ผิดทางอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแทนเจาหนาที่ของรัฐ  

  ประธาน  :   ตกลงเปนเอกชนนะครับ ผูไตสวนอิสระ มาตรา ๒๗๕ วรรคสี่ วรรคหา 

ครับ คือที่มาอยูในมาตรา ๒๗๖ ผมเรียนถามนะครับ คือที่เขียนนี่เขียนวา สืบสวนสอบสวน ทนีี้ถาเปน 

ปปช. ในมาตรา ๒๗๖ ไตสวนแทนการแตงตั้งผูไตสวนอิสระ ถา ปปช. ไตสวนนะ ทีนี้คุณใช Key word 

คําวา สืบสวนสอบสวน การกระทาํผิดทางอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองแทนเจาหนาที่ของรัฐ 

สืบสวนสอบสวนนะครับ เปนผูไตสวนอิสระ แตสืบสวนสอบสวนนะครบั ไมทราบวาดอกเตอรภูมิเขียน

มาใหอยางนี ้ที่ประชุมจะใสไวเปนหมายเหตุ เขาใจวาตองแทรกไวเปนหมายเหตุขอ ๒/๑ ก็คือตอจาก

ขอ ๒ แลวเปลีย่นขอ ๓ เปนหมายเหตุขอ ๔ เอายายมาอยูในหมายเหตุขอ ๓ นะครบั ตกลงรับได 

นะครับ ทานอธิบายวาสืบสวนสอบสวน ตําแหนงผูไตสวนอิสระนะครบั ไตสวนก็คงมีอํานาจรัฐ

พอสมควร อันนี้เปนเอกชน ทีนี้เอกชนเดี๋ยวจะมีมาตรา ๒๗๖ ตามมา อันนี้ไดนะครับ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตนิดหนึ่ง คือผมยังไมไดไปดูใหลึกนะครบัวา 

มันมีแคสืบสวนสอบสวนหรอืเปลา แตถาดูมาตรา ๒๗๖ วรรคสอง บอกวา คุณสมบัติ อํานาจหนาที ่

วิธีการไตสวน และดําเนนิการอื่นที่จําเปนของผูไตสวนอิสระใหเปนไปตามทีก่ฎหมายบัญญัติ 

เพราะฉะนัน้ถาเราไปใสวา สืบสวนสอบสวน แลวเกิดกฎหมายบัญญตัิมากกวานั้น ผมวามนัจะทาํให 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       จีรภา ๑๙/๔ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

เกิดการคลาดเคลื่อน ผมวาเรื่องสืบสวนสอบสวนคงตัดทิ้งไปแลวกนั หรืออาจจะบอกวา ดําเนินการ

ตามมาตรา ๒๗๖ วรรคสอง ก็ได โยนกลับมา 

  ประธาน  :   วรรคสอง วรรคสามนะครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ครับ 

  ประธาน  :   คอืกลัววาจะใชคําวา สืบสวนสอบสวนเขามากลายเปนตํารวจ ซึ่งมัน

ไมใช มันไตสวนนะครับ ชวยพิจารณาคาํนีห้นอยนะครับ นาจะบอกวา แตงตั้งใหเอกชนเขามาทาํ

หนาที่ตามมาตรา ๒๗๖ ดีไหมครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ดีครับ เพราะวาการไตสวนมนัจะเปนเหมือนกับระบบคู คือ

เสาะแสวงหาดวย แตถาสืบสวนสอบสวนพวกนี้บางทีมนัเปนเรื่องทีว่าเดี่ยว ทีว่าผูเสียหายจะตอง

นําเขามาเสนอ อํานาจการไตสวนจงึเหนือกวา 

  ประธาน  :  เราเปลี่ยนเปน เขามาทําหนาที่ตามมาตรา ๒๗๖ จะชัดเจนกวานะครับ 

โอ.เค. ครับ แลวเปนเรื่องการกระทําความผิดอาญาอยางเดียวใชไหมครับ ใชคําถูกหรือเปลาครับ 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  เดี๋ยวมันนาจะอยูในหมายเหตนุะ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  มนัมี ๒ สวนนะครับ กรณีที่ถกูกลาวหาร่ํารวยผิดปกติ แลว

ก็กระทาํผิดตามตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตอตําแหนงหนาที ่

โดยทุจริตตามกฎหมายอื่น มีกฎหมายอืน่ดวยหรือครับ  

  ประธาน  :   เราเปลี่ยนเปนมาตรา ๒๗๖ ขอความที่ตอมามันไมรับกนันะครับ  

มันไมรับกนัแลว ตามมาตรา ๒๗๖ อยางเดียว ขอความจะครอบคลุมไหมครับ  

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ชวยอานอกีทีไดไหมครับ  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  เพิ่มเปนในหมายเหตุขอ ๓ นะครับ หลักการผูไตสวน

อิสระ Independent council เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากประชาชนขาดความเชื่อมัน่ใน

องคกรตรวจสอบของรัฐวาจะอาจถกูแทรกแซงจากฝายการเมืองและไมสามารถปฏิบตัิงานไดอยาง

เปนกลาง จึงมีแนวคิดใหแตงตั้งเอกชนเขามาทําหนาที่ตามมาตรา ๒๗๖  

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  เร่ืองนี้มันไมไดพูดในกรรมาธกิาร มันไมไดพูดในสภาไมใชหรือ 

มีไหมในรายงานการประชุม มีหรือ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       จีรภา ๑๙/๕ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :   อันนี้ขออนุญาตเลาใหอาจารยคมสันฟงครับ เปนทีม่าจากที่ประชุม 

เมื่อเชาในกรรมาธิการวิสามญัเอง คือดอกเตอรภูมิเปนอนุกรรมาธกิารจัดทําฐานขอมูลและเผยแพร 

เขารวมประชมุดวย แลวก็เสนอใหอธิบายคําวา ผูไตสวนอิสระ  

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ผมไมไดขัดของ เพยีงแตวาถาเขยีนอยางนี้มนัเหมือนกับมีการ

พูดในทีป่ระชุม แตจะเขียนอยางไรที่เปนการอางอิงเอาจากขางนอกเขามาอภิปราย แตถาเขียนบอก

หลักการไตสวนอิสระโดยอยางนี้ ๆ มันเหมอืนกับมกีารอภิปรายแลวนะ แตวามันไมใชประเด็น 

ที่มันชนะในนัน้ ใชไหมครับ มันอาจจะตองมีการโยงวา หลักการตามมาตรานี้อาจจะใกลเคียงกับ

หลักการของผูไตสวนอสิระหรืออะไรตออะไรที่มันจะไปเชือ่โยงครับ แตถาเขียนอยางนี้เหมือนกับ 

อยูในที่ประชมุอยูดวยเทานัน้เอง ผมเห็นดวยกับการใสนะ เห็นดวยกับการใส แตวาขอความจะทํา

อยางไร มนัเหมือนกับการกลาวถงึขึ้นมาวามันไปเชื่อมโยงคลาย ๆ กบัอันนี ้แตมันไมใชมีการพูด 

ในที่ประชุม  

  ประธาน   :  เราลองชวยกนัแกไขขอความใหไมใหส่ือความหมายไปในทางวา 

เปนเชนนัน้นะครับ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ถาเผื่อเกิดเขียนอยางนี้ก็อาจจะเปนอยางที่อาจารยคมสัน

บอกจริง แตถาเผื่อบอกวา หลักการผูไตสวนอิสระสอดคลองกับ ถาบอก สอดคลองกับที่มมีาที่อเมริกา

อะไรอยางนี้ บรรยายตอไป มันก็ชัดเจนหรือเปลาวาเทากับวาไมไดบรรยายนะ เพียงแตเราอธิบาย ไมมี

การอภิปราย แตเราไดบรรยายใหทราบ 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  คือหลักการผูไตสวนอิสระ ผมมองวาถาจะใส มนัจะไปโยงกับ

เร่ืองของอัยการอิสระ แลวก็เร่ืองขององคกรอัยการ มนันาจะไปอยูตรงจุดโนนมากกวา 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  เรียนปรึกษาอาจารยคมสนันิดหนึง่วา 

ผูไตสวนอิสระนอกจากอเมรกิาแลวยงัมทีีอ่ื่นอีกไหมคะ 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  คือผูไตสวนอสิระในตางประเทศมันไมคอยมทีีไ่หนหรอกครับ  

มีอเมริกา อเมริกาก็มนีอกจากผูไตสวนอิสระยังมีอัยการอิสระอีกนะ มนัมีหลายหลกัการที่มนัเอามา

เสริม เพราะวาอยางที่ดอกเตอรภูมิเขาวา ถูก คือไมเชื่อมั่น คดีวอเตอรเกตเปนตัวอยาง ทนีี้มนัก็ตอง 

มาเกิดพวกสิง่เหลานี้ข้ึนมา ทีนี้ในตางประเทศมีไหม อยางฝรั่งเศสมีไหม ผมตองถามอาจารยสมเกยีรติ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       จีรภา ๑๙/๖ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

แลวละ ในแงของคดีอาญา รูสึกมันไมคอยมีนะ มนัมีในเร่ืองของคดีอาญานกัการเมอืง 

มันก็สรางระบบออกมาแตเปนระบบองคคณะขึ้นมา ---------------------------------------------------------- 

 

              - ๒๐/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       จงถนอม ๒๐/๑  

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

   

คือถาจะใสนี้ผมเหน็วานาจะไปอยูในเรื่องของอัยการ ไปอยูมาตรา ๒๗๕ มาตรา ๒๗๖ คือถาจะเอา

เร่ืองนี้ มันเปนเรื่องระบบ Impeachment ไปสอดคลองกับเร่ือง Impeachment แตวา Impeachment 

ในอเมริกามันก็ไมใชแบบของเรานะครับ คยุกับคุณภูมิใหเคลียรกอนดีไหม เพราะวาถาจะเอาควรจะ

ยกไปไวในอัยการหรือวาเปนในเรื่องของ Impeachment ในคดีอาญาใชหรือที่จะมาใสตรงนี้ คุณไกคุย

กับคุณภูมิสิ มนัก็ถกูอยางไร เขียนขึ้นมาเปนทฤษฎี แตมนัไมลงที่มนั ผมรูสึกวามันไมลง ผมอานแลว

ผมก็วามันไมลง ใสมาก็ไมเขาใจอยูดี เพราะมนัลอยมาครับ  

  ประธาน  :  พอเติมเขามาแลวมันก็ติดขัด เราทําเปนเสนคาดกลางไวไดไหมครับ ไมได

ตัดทิ้งไปเลย ผมกลัวเขาจะตัดทิ้งไป แลวก็หมายเหตุ วงเล็บไวนิดหนึง่วาถาจะใส นาจะไปอยูในสวนที ่

พูดถึงเรื่องอัยการอิสระอะไรตาง ๆ ดวยในสวนของมาตรา ๒๕๕  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  : ถาจะใสในมาตรา ๒๗๖ เรายายไป Mark อยางนี้ไว 

ในมาตรา ๒๗๖ แลวกัน  

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้เห็นวาไมควรอยูในมาตรา ๒๗๕ ถาจะใส ใสไวในมาตรา 

๒๗๖ อันนีย้ายมาอยูในมาตรา ๒๗๖ แลว ชวยขยาย Font เมื่อสักครูทานคณิตเริ่มไววา นาจะใช คําวา  

สอดคลองกับหลักการที่เกิดขึ้นในตางประเทศอยางนี้ใชไหมครับ กลับมาที่ตวับทมาตรา ๒๗๖ ครับ  

ถามนัมีก็อางอิงไปไดในกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขออนุญาตเสนออยางนีน้ะคะ เพราะเยน็ 

มากแลว ถา สสร. มิไดเคยพดูไวเลยหรือกรรมาธิการยกรางก็มิไดพูดเลย ไมอยากใหบัญญัติไว 

เนื่องจากดอกเตอรภูมินั้นกค็ืออนุกรรมาธกิารของจดหมายเหตุ ทานใหขอคิดเห็นอยางนี้ ถือวามนัเปน

ความรูเชงิวิชาการที่ดี ถาเราจะเขียน ไมทราบเมื่อสักครูทานไหนเสนอ ก็คือขีดขางลางไวคร่ึงหนึง่ 

ลักษณะเชงิอรรถแลวใสไวขางลางวาหลักการนี้เคยมีที่อเมริกาดวยเหตุผลอยางนี้ตามที ่

ดอกเตอรภูมิไดพูด นกึออกไหมคะ ขางลางสุดแลวขีดครึ่งหนึ่ง แลวกม็าเขียนไวขางลาง  

  ประธาน  :  ขีดออกคือขีดเสนกลาง  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :   คือเมื่อ สสร. หรืออะไรทีเ่กีย่วของกับการ 

รางรัฐธรรมนญูมิไดพูดเลยเราก็ไมควรจะมาใสไวอยางนี้ เจตนารมณเราไมเคยมีเชงิอรรถเลย  

  ประธาน  :  ถาเปนอยางนี้ไมทราบวาจะเห็นดวยไหมครับวาขอใหตัดออกไปกอน   

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           จงถนอม ๒๐/๒  

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

ทําเสนคั่นกลางไว  ตอไปเลยครับ เทากับวามาตรา ๒๗๕ เมื่อสักครูนี้ผานแลวนะครบั เพราะเพิม่ 

เฉพาะรายงานการประชมุคร้ังที่ ๓๕ ใชไหมครับ  

ตอไปมาตรา ๒๗๖ ครับ  

นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๒๗๖ ก็เพิ่มหมายเหตุขอ ๒ รายงานการประชมุ 

สภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๓๕ ครับ  

  ประธาน  :  ลองดูเนื้อในมาตรา ๒๗๖ ใสตรงนี้ไมเสียหาย แตมาตรา ๒๗๕ ไมได 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  : อาจารยคมสนัไมขัดของ เมือ่สักครูเรายายมามาตรา ๒๗๖  

แลวก็เอาไวเลยครับ โอ.เค. จบ 

ประธาน  :  เพียงแตวาคุณภมูิเอาไวผิดที ่ผมจําไดวามีอาจารยวิชา เดีย๋วใหนองเขา 

เช็คอีกที คาํวา เกิดขึน้ เอาไวนะครับ เพราะคํานัน้เขาใจวามีปญหา พยายามไปปรับแกอีกทหีนึง่ พมิพ

คําวา สอดคลองกับหลักการในประเทศสหรัฐอเมริกา ไวกอน  

นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ผมมคีวามรูสึกวามนัไมไดเกิดในอเมริกาที่แรก  

ประธาน  :  ตองไปคนนะครับ ไปตรวจสอบ จริง ๆ มีงานวจิยัของดอกเตอรภูมิเขาวิจัย 

เร่ืองนี้เอง ลองไปตรวจสอบวามนัเกิดขึน้ในประเทศไหนบาง หรือมนัเกิดขึ้นแลวมีประเทศอื่นอีกหรือ

เปลา นาจะระบุประเทศอื่นอกีถาอยากจะระบุนะครับ เพราะฉะนัน้ตรงนี้บันทึกไวเทานี้กอน ตอไป

หมายเหต ุขอ ๒ เปลี่ยนเปนขอ ๓ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๕  

 ตอไปมาตรา ๒๗๗ นะครับ  

  นายกอสิทธิ์  เสรวีิวัฒนา  :  มาตรา ๒๗๗  เพิ่มหมายเหตุขอ ๓ รายงานการประชมุ 

สภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๓๕  

  ประธาน  :  ตอไปครับ มาตรา ๒๗๘  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๒๗๘ เพิ่มหมายเหตขุอ ๓ รายงานการประชุม 

สภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๓๕  

  ประธาน  :  ตอไปมาตรา ๒๗๙ จะเปนหมวด ๑๓ แลวใชไหมครับ จริยธรรมของ 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่องรัฐ  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  เพิ่มขอ ๒ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  

คร้ังที่ ๓๕ มาตรา ๒๘๐ เพิม่หมายเหตุขอ ๒  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           จงถนอม ๒๐/๓  

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  กอนไปนี่ จริง ๆ ในชั้นของสภานี้ไมไดพูดอะไรเรื่องมาตรฐาน

จริยธรรม แตในชั้นของกรรมาธิการนัน้พูดเยอะ เพราะผมเปนคนพูดเอง แลวผมพูดถงึเรื่อง Ethic 

code ในอเมรกิาทีม่ันมีผลบังคับดวย ไปดูหนอยไดไหม ตอนกรรมาธกิารยกรางผมพดูเองและอธิบาย

หลักการเรื่องมาตรการบังคบัไว ถาจําไมผิดผมเปนคนพดูเองเรื่องนี ้มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานจริยธรรม 

ผมยังเสนอใหเร่ือง Conflict of interest มันปน ๆ กนัอยูดวยซ้ําไป ใหแยก ลองดูนิดหนึง่ ถาเติมตรง

หมายเหตุไดกด็ีวามาตรฐานจริยธรรมที่มีอยูในรัฐธรรมนญูเพื่อใหมนัมผีลบังคับ มนัมีประเทศอเมริกา 

มีอังกฤษทีม่ันวางเรื่องโทษไว แลวอธิบายเพิ่มขยายไปสกันิดหนึง่ เพราะมนัมีการพดูในกรรมาธิการ 

ยกรางนะครับ  

  ประธาน  :  ไปเพิ่มเปนหมายเหตนุะครับ แลวไปสรุปความมา ตองอางรายงาน 

การประชุมกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ คร้ังที ่วนัทีม่าดวยนะครับ ถาอางถึงยกรางนะครับ  

ไดนะครับ  

 ตอไปมาตรา ๒๘๐  

  นายกอสิทธิ์  เสรีวิวัฒนา  :  มาตรา ๒๘๐ เพิ่มหมายเหตขุอ ๒ รายงานการประชุม 

สภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๓๕ ครับ  

  ประธาน  :  โอ.เค. นะครับ  ตอไปเปนสวนไหน หมวด ๑๔ หรือเปลา ไปแลว 

ใชไหมครับ 

 ตอไปตรงไหนครับ หมวด ๑๕ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับ มาตรา ๒๙๑  

 

  

             - ๒๑/๑  

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ        จีรภา ๒๑/๑ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายธราพงศ  สุขมาก  :   หมวด ๑๕  

  ประธาน  :  หมวด ๑๕ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับ มาตรา ๒๐๙ 

  นายธราพงศ  สุขมาก  :  ไมไดแกไขครับ เพิ่มเติมรายงานการประชมุคร้ังที่ ๓๖ ครับ 

  ประธาน  :  ตอไปครับ เขาใจวาเหลือบทเฉพาะกาลใชไหมครับ  

  นายธราพงศ  สุขมาก  :  หมวดเฉพาะบทกาล ทานวัชรินทรเพิ่มวันนี้ครับ  

  ประธาน  :  ดูวาถาหมดจากตรงนี้แลวหมดแลวหรือยังครับ 

  นายธราพงศ  สุขมาก  :  หมดบทเฉพาะกาลก็หมดแลวครับ 

  ประธาน  :  หมดใชไหมครับ 

  นายธราพงศ  สุขมาก  :  อันนี้คือทานวัชรินทรแกวันนี้ครับ  

  ประธาน  :   เอาเลยครับ มาตรา ๒๙๒ 

  นายธราพงศ  สุขมาก  :  มาตรา ๒๙๒ เจตนารมณ เพื่อรับรองใหคณะองคมนตรี

ดํารงตําแหนงตอเนื่อง 

  ประธาน  :   เติมคําวา เพื่อรับรองใหคณะองคมนตรีดํารงตําแหนงตอเนื่อง ไดไหม

ครับ ไดนะครับ ผานนะครับ ตอไปครับ มาตรา ๒๙๓ เดีย๋วสักครูนะครับ ทานอาจารยอําไพติดใจ

มาตรา ๒๙๑ ใชไหมครับ เชญิครับ  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขออนุญาตยอนกลับไป 

  ประธาน  :  ขอยอนกลับไปมาตรา ๒๙๑ ครับ  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขอบคุณทานประธานคะ ขออนุญาต 

นะคะ มาตรา ๒๙๑ คือใชภาษาเหมือนภาษาพูด ในการแกไขรัฐธรรมนูญควรทาํไดงายแตไมใชงายจน

เกิดปญหา ไมนาจะมาเขยีนเจตนารมณอยางนี้เลย ภาษา ควรทําไดงายก็จบแลว แตไมใชงาย 

จนเกิดปญหา อะไรอยางนี้ เหมือนกับมานัง่บน ควรทาํไดงายขึน้กวาเดิมหรืออะไรก็ไดนะคะ 

โดยเฉพาะอยางยิง่เฉพาะควรแกไขเฉพาะหลักการสําคญัเทานั้น ดังนัน้สัดสวนของผูมีสิทธิเสนอญัตติ

จึงไมควรกําหนดใหทําไดงายเกนิไป คืออานแลวงงตรงนี้ จริง ๆ แลวนาจะปรับใหมันกะทัดรัดชดัเจน 

แลวไดสาระมากกวานี้ ดูผานปบพอดีกาํลงัมอง ๆ แลวทานผาน ก็เลยยอนนิดหนึ่ง อยากใหชวยกนัดู

อีกครั้งนะคะ  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       จีรภา ๒๑/๒ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  หลักการที่ดีตาง ๆ เขาไดไปทําการประชาสมัพันธเผยแพรตาง ๆ มากมาย

แลว ทนีี้สามารถเขียนใหชัดเจนขึ้นกวาเดิมหรือไม ถามิฉะนัน้แลวถาเหน็วาไมเหมาะสม ตรงนีก้็อาจ

ตองตัดออกไปครับ เพราะขอความอยูในตัวบทอยูแลว นอกจากอธิบายวาเดิมเปนอยางไร และปจจุบัน

เปนอยางไร นาจะอยูในหมายเหตุมากกวาหรือเปลา ลองปรับปรุงแลวลองเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนญู 

ป ๒๕๔๐ จากอะไรเปนอะไร แลวเดิมไมมอีะไร แลวเราเพิ่มอะไรขึ้นมา ตรงนีพ้ยายามตัดยอหนานี้

ออก แลวไปเขยีนเพิ่มในหมายเหตุไดไหมครับ อันนี้เปนความจริงครับ ก็ไมรูวาหลุดสายตาไปได

อยางไร เอาเปนวาอยางนี้นะครับ อันนีก้็ขอบพระคุณทานอาจารยอําไพ ทีนี้ชวยกันดนูะครับวาเราตดั

ยอหนานี้ออก แลวก็มาเพิ่มในหมายเหตุ เปน ๑/๑  ๑/๒ อะไรไวกอน ๑/๑ นี้นาจะบอกในสวนทีจ่าก 

ป ๒๕๔๐ ที่แกไขไดยาก แกไขไดงายขึ้น แลวก็ ๑/๒ เปนสวนที่เพิม่ข้ึนใหม เชน ประชาชน ๕๐,๐๐๐ 

ชื่ออะไรนี่ นัน่จะตองพูด นาจะตองบอกในหมายเหตวุาทีง่ายกวาเดิมมนัเปนตวัเลขอะไรมากกวา 

เพราะเดิมแกไขไดยากมาก เทียบป ๒๕๔๐ แลวก็เปนราง ๒๕๕๐ นีน่ะครับ  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  คือแตเดิมการแกไขรัฐธรรมนูญตองเปน 

กกต. ปปช.  กกต. กับศาลรัฐธรรมนูญที่จะขอแกไขได ประชาชนไมมสิีทธิเลยที่จะเสนอขอแกไข

รัฐธรรมนูญ แตขณะนี้ ๒๕๕๐ ประชาชน ๕๐,๐๐๐ มีสิทธทิี่จะเขาชื่อขอแกไขรัฐธรรมนูญได  

นี่เปนการเปดโอกาสในเรื่องของการมีสวนรวมในภาคประชาชนมากขึ้น เปนเรื่องที่ไดเพิ่มเขามา 

เพราะฉะนัน้มาตรานี้ตองปรบัใหมหลายอยางนะคะ วธิกีารเขียนเจตนารมณตองปรับใหมคะ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ตรงนี้เขาใจวาเราคงรางสด ๆ จะเสียเวลามากเกนิไป  

เอาเปนวาขอรบัหลักการนี ้แลวก็ไปเขียนหมายเหตุเพิม่ในสวนนี้อาจจะหนึ่งหรือ ๒ หมายเหต ุ 

ที่เพิม่เติมเขาไปนะครับ เมื่อสักครูใหสัญญาทานอาจารยคมสันวาจะดูบทเฉพาะกาลตอ เพราะฉะนั้น

ขออนุญาตอยางนี้นะครับวาผมขออนุญาตรับไปดู แลวก็พยายามที่จะเขียนใหดี แลวก็จะไดเสนอ 

ไดทันตามกําหนด ตอไปนะครับ เมื่อกี้คางอยูทีม่าตรา ๒๙๓ ครับ 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  มาตรา ๒๙๑ เมื่อกี้ ฝากตรงนี้แลวกันวาหลักการแกไข

รัฐธรรมนูญเติมในหมายเหตไุปในเชิงวชิาการนิดหนึ่งวา หลักในการแกไขรัฐธรรมนูญมีทั้งการ 

แกไขงายและแกไขยาก แลวก็วางหลักไปวา รัฐธรรมนญูไทยถือหลกัของการแกไขงาย ตั้งแต 

ป ๒๕๔๐ เปนตนมา จนฉบบันี้ก็ถือวาเปนฉบับที่แกไขงาย หลกัการจะไดไปในเชิงวิชาการวาทาํไม 

ถึงแกไขงาย แกไขยากอะไรนี่ทีพู่ดกนั เตมิในหมายเหตุนดิหนึง่ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       จีรภา ๒๑/๓ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ในทางวิชาการนั้นมกีารแกไขได ๒ วิธ ีทัง้วธิีการแกไขไดงายกับวิธีการ

แกไขไดยาก สําหรับประเทศไทยนัน้ตั้งแตรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เปนตนมานัน้ เรายดึถือหลักการ 

การแกไขไดงาย แตวาเราก็ตองเปรียบเทยีบใหเหน็นะครับวาแลวของป ๒๕๕๐ ยิง่งายขึ้นกวาของ 

ป ๒๕๔๐ พยายามอธิบายในแงนี้นะครับ ขอบพระคุณครับ มาพิจารณาที่มาตรา ๒๙๓ ตอนะครับ  

  นายธราพงศ  สุขมาก  :  มาตรา ๒๙๓ เจตนารมณ เพื่อใหมีรัฐสภา ใชอํานาจ 

นิติบัญญัติอยางตอเนื่องและใหสามารถเริม่ดําเนนิการตามบทบัญญัตติามรัฐธรรมนญูนี้เทาทีจ่ําเปน

ในวาระเริ่มแรก  

  ประธาน  :   ไดไหมครับ ความหมายเหมอืนเดิมไหมครบั เพื่อใหมีรัฐสภาใชอํานาจ 

นิติบัญญัติอยางตอเนื่อง และใหสามารถเริม่ดําเนนิการตามบทบัญญัตติามรัฐธรรมนญูนี้ เทาที่จําเปน

ในวาระเริ่มแรก ถาตรงนีเ้หน็ชอบผานนะครับ อันนี้แกตามทีเ่สนอ เพยีงแตวาชวยในลอมกรอบ

ส่ีเหลี่ยม เขาใจวาตองมียายขอความ เหน็ไหมครับ วรรคในกรณีที ่โอ.เค. นะครับ ในกรณี 

ที่บทบัญญัติ ตองเขียนติดกนั ไดแลวนะครับ อันนีก้็อางรายงานการประชุมคร้ังที ่๓๘ ใชไหมครับ 

ตอไปมาตรา ๒๙๔ ครับ 

  นายธราพงศ  สุขมาก  :  มาตรา ๒๙๔ ไมมีการแกไข แตเพิ่มหมายเหตุ รายงาน 

การประชุมคร้ังที ่๓๖ มาตรา ๒๙๕ ไมมีการแกไข เพิ่มหมายเหตุ รายงานการประชุมคร้ังที่ ๓๖ มาตรา 

๒๙๖ มกีารแกไข เจตนารมณ เพื่อกาํหนดระยะเวลาในการเลือกตั้งและการไดมาซึ่งสมาชิกวฒุสิภา 

ที่ชัดเจนแนนอน และยกเวนคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งในวาระเริ่มแรก  

  ประธาน  :   แกเปน ในวาระแรก ไดนะครับ  

  นายธราพงศ  สุขมาก  :  เพิม่หมายเหตุ รายงานการประชุมคร้ังที ่๓๖ มาตรา ๒๙๗ 

ไมมีการแกไข เพิ่มหมายเหต ุรายงานการประชุมคร้ังที ่๓๘  มาตรา ๒๙๘ ไมมีการแกไข เพิ่ม 

หมายเหต ุรายงานการประชุมคร้ังที่ ๓๖  มาตรา ๒๙๙  มีการแกไขเจตนารมณ เพื่อใหผูดํารงตําแหนง

ในองคกรตามรัฐธรรมนูญปฏิบัติหนาที่ตอเนื่องจนเต็มวาระ  

  ประธาน  :   จนครบวาระนะครับ  

  นายธราพงศ  สุขมาก  :  หมายเหตุเพิ่ม รายงานการประชุมคร้ังที่ ๓๘    

มาตรา ๓๐๐ มีการแกไข  เจตนารมณ เพือ่กําหนดรองรบัคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหทาํหนาที ่

เปนศาลรัฐธรรมนูญในวาระเริ่มแรกจนกวาจะมกีารแตงตั้งศาลตุลาการรัฐธรรมนูญใหม 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       จีรภา ๒๑/๔ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ศาลตุลาการไมม ีตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ  

  นายธราพงศ  สุขมาก  :  เพิม่รายงานการประชุมคร้ังที ่๓๖  

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  รับคณะตุลาการรฐัธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว  

เติมสักหนอยนะเดี๋ยวคนงง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนญูชั่วคราว พทุธศักราช ๒๕๔๙ 

  ประธาน  :   พทุธศักราช ๒๕๔๙  อยาลืมเวนชองไฟดวยนะครับ  

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ที่ปฏิบัติในวันนัน้ ใช ใหทํา หรือใหปฏิบัติหนาที ่

เปนศาลรัฐธรรมนูญ ใหทําหนาที ่

  ประธาน  :  คือใสคําวา เพื่อกําหนดรองรับ ถาหากเอาคาํวา รองรับ ออกไดไหมครับ  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  แลวก็ ให ตรงนี้ออก บรรทดัที่ ๓  

  ประธาน  :   คาํวา ให เอาออกครับ ทําหนาที่เปนศาลรัฐธรรมนูญในวาระเริ่มจนกวา

จะมีการแตงตั้ง  

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหมไมมีนะ  

  ประธาน  :   มแีตศาลรัฐธรรมนูญนะครับ  

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :   เอา ใหม ออก 

  ประธาน  :  ตอไปนะครับ  

  นายคมสัน  โพธิ์คง  :  ใชคาํวา คณะตุลาการ หรือใชวา ศาลรัฐธรรมนูญ เลย 

เขาใชคําวา ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ ไมใชหรือ หรืออาจจะแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ใชไหม 

แลวมันตองอยูครบหรือเปลา ครบ ไมครบ  

     นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  แตเขาเขียนวา คณะตุลาการ 

    นายคมสัน  โพธิ์คง  :  คือระบบตรวจสอบมี ๒ ระบบ ระบบการเมืองใชระบบ 

ตุลาการรัฐธรรมนูญ แตระบบศาลใชคําวา ศาลรัฐธรรมนูญ 

     

          - ๒๒/๑ 

   

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                              จงถนอม ๒๒/๑  

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  เขาใจวาตอง แตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนญูจนครบถวนตารัฐธรรมนญู

นี้นะครับ คือจากของศาลตัง้ขอสังเกต ใชคาํวา จนครบถวน โอ.เค. นะครับ  

 ตอไป ในหมายเหตุรายงานการประชุมคร้ังที ่๓๖ ทานอาจารยอําไพมขีอสังเกตอะไร 

ไหมครบั โอ.เค. นะครับ แตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนญูจนครบถวน  

ตอไปนะครับ มาตรา ๓๐๑ 

 นายธราพงศ  สุขมาก  :  มาตรา ๓๐๑ มกีารแกไข เจตนารมณเพื่อกาํหนดใหมีการ

สรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูวาการตรวจเงินแผนดินตามรัฐธรรมนญูฉบับนี้ และ

กําหนดใหผูใชอํานาจหนาทีแ่ทนประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนการชั่วคราว 

 นายคมสัน  โพธิ์คง   :  นั่นคือ ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ใชไหมครับ 

 ประธาน  :  ไมไดแทน ใชอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการตรวจเงนิแผนดิน 

เปนการชั่วคราว ผมอานตอนะครับ และกาํหนดผูใชอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการตรวจเงนิ

แผนดินเปนการชั่วคราว  

 นายธราพงศ  สุขมาก  :  และตอไป หมายเหตุ เพิ่มรายงานการประชุมคร้ังที่ ๓๘  

ตอไปมาตรา ๓๐๒ มกีารแกไขเจตนารมณเพื่อกําหนดใหพระราชบญัญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญที่ใชบังคับอยูในขณะนี้ใหยงัคงใชบังคับตอไป เพื่อใหองคกรตามรัฐธรรมนูญปฏิบัติงานได 

อยางตอเนื่อง แตกําหนดใหตองมีการปรับปรุงพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

 ประธาน  :  เปลี่ยนคําวา รองรับ เปน ให ครับ ไดไหมครับ ยอมนะครับ ตอนนี ้

ยอมหมดใชไหมครับ  

 นายธราพงศ  สุขมาก  :  แลวก็หมายเหต ุเพิ่มรายงานการประชุม คร้ังที่ ๓๖  

มาตราตอไป มาตรา ๓๐๓  

 ประธาน  :  ทีแรกผมกะวารีบไปทําขอความเบื้องตนอะไร แลวก็จะมาเสนอวนัพรุงนี ้ 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                              จงถนอม ๒๒/๒  

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

 

พรุงนี้ผมตองมาทาํเอกสารเสนอใหม เอาเปนวาเราปดประชุมนะครับ แลวก็มาดูตอพรุงนีน้ะครับ 

ขอบพระคุณครับ  

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๐๕  นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 

 


